
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๕๖  

วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๖ เวลำ ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

************* 
รำยนำมผู้มำประชุม 
  ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง    รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล    
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๕. นายทวีศักดิ ์ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล  

๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๘. นายนัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายไพโรจน์ อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๒. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. นายมนัสวี แซ่เต้ียว    สมาชิกสภาเทศบาล     
  ๑๔. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายสมเกียรต ิแก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๗. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๙. นายส าเริง ไพฑูรย ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๒. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล     
 ๒๓. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๔. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
รำยนำมผู้ไม่มำประชุม  
 ๑. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
 
 
 
 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๒ 

 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  

คณะผู้บริหำร 
  ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นางพิพิศน์  วัฒนาวรีชัย  รองนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  
๑. นายปรเมษฐ์  เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑.นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  รองปลัดเทศบาล 
๒.. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ  รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นายสมชาย ชิดเช้ือ   ผอ.ส านักการศึกษา  
๒. นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 
๓. นายกรภัทร์  เริ่มสุกรี     ผอ.ส านักการช่าง 
๔. นายดิษฐากร ส่งแสง   ผอ.กองคลัง 
๕. นางสาวปานทิพย์ นนทเกศเกยูร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๖. ว่าท่ี ร.ต. ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๗. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
๘. นายนิวัฒน์  กู้เขียว   (แทน ) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๙. นายสุเวช  รุ่งแดง     ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔ 
๑๐.นางเยาวภา  วงศ์กองแก้ว     ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๑.นายชาตรี  บัวหยู่    (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาล  
๑๒.นางเบญญาภา มณีโชติ  รอง ผอ.ส านักการศึกษา 
๑๓.นายจารึก วงศ์วานิช   ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
๑๔. นายสุเทพ เจียมทิพย์   ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๕. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 
๑. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒. นางรัชฎาภรณ์ พรพลประสิทธิ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางรสริน อยู่อ าไพ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๔. นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เช่ียวชาญ 
๕. นางสุนิสา ชูฉิม            นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 ๖. นายไวพจน์ เพ็ชรศรี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ๗. นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ๘. นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  นักพัฒนาการท่องเท่ียว 
 ๙. นางวันเพญ็ ราบบ าเพิง  บุคลากร 

๑๐. นางสาวศศิธร เต่ียมังกรพันธุ์  บุคลากร 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๓ 

๑๑.นางสาวนิพรรษา วรชาติ   บุคลากร 
๑๒. นางสาวจุฑาทิพย์ เครือทอง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. นางสาวนิรัตน์ แก้วเนียม   เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔. นางสาวกรณ์สมัชญ์เปรี่ยมพิมาย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕. นางสาววาสนา สอนนอง   เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๖. นายวิสา ประสงค์จินดา    นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
๑๗. นางสาววิลาวัลย์  สุวรรณราช   นักพัฒนาชุมชน 
๑๘. นายประสาน ชัยรัตน์   เจ้าพนักงานเทศกิจ 
๑๙. นายเฉลิมศักดิ์ พ้วยเปิ้น   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๐. นางสาวอารียา บุญทองแก้ว   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
๒๑. นางสาวภูชนิศา  ชูนวลศรี   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๒๒. นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว  พนักงานจ้างท่ัวไป 
๒๓. นายวรวุฒิ ช่วยรอด    พนักงานจ้างท่ัวไป 
๒๔. นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๒๕. นางสาวกัลยรัตน์ ทาบสุวรรณ์  พนักงานจ้างท่ัวไป 
๒๖. นางเยาวภา บุญค้ าจุน  พนักงานจ้างท่ัวไป 
๒๗. นางสาวสุจินต์ แซ่ตั้ง   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๒๘. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๒๙. นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๓๐. นางสาวปริชญา ไทยสม  พนักงานจ้างท่ัวไป 
๓๑. นายเอกรินทร์ จารุนิกุล  นักศึกษา 
๓๒. นายพิพัฒน์ ศศิจันทรา  นักศึกษา 
๓๓. นายเตาริต ทองช่ัง   นักศึกษา 
 

  
เร่ิมประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.  

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ท่ีเคารพครับ บัดนี้สมาชิกฯครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จุด ธูปเ ทียนบูชาพระรัตนตรัย           
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทุกท่านนั่งครับ เมื่อเพื่อนสมาชิกฯมาครบแล้วผมก็ขอเปิดประชุม    
นะครับ ขอเชิญท่านเลขาฯได้อ่านประกาศให้เพื่อนสมาชิกฯได้รับทราบนะครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ประกำศจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
เร่ือง ขอขยำยเวลำสมัยประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ ำปี ๒๕๕๖ 
 

 ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาเทศบาล 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๔ 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป    
มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีเหตุผล
ความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี  ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ
เทศบาล จึงอาศัยอ านาจตามนัยมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒] อนุญาตให้ขยายเวลา
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัย ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ ต้ังแต่
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

ชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ 
(นายชลอศักด์ิ วาณิชย์เจริญ) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

เรียน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

อ้างถึง  หนังสือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่ี สฎ. ๕๒๐๐๑/ ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    ๑. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอขยายเวลาสมัยประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฯ    จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๒. ระเบียบวาระการประชุม  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
       สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน  ๑  ชุด 
   ๔. ญัตติ      จ านวน  ๘  ญัตติ 
 

   ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
  บัดนี้ ประธานสภาเทศบาลได้ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ช้ัน ๒ เพื่อน าเรื่องญัตติเกี่ยวกับการกันเงิน
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอต่อสภาเทศบาล
พิจารณาเป็นการเร่งด่วน   รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมท่ีส่งมา



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๕ 

พร้อมนี้ 
   จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ช้ัน ๒ โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
ประเสริฐ ทับทิมทอง 

(นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อเลขาฯได้อ่านประกาศให้เพื่อนสมาชิกฯได้รับทราบแล้วผมก็จะเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี ๑ นะครับ 

   ระเบียบวำระที่ ๑ เร่ืองที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ ๑ เรื่องนะครับ 
คือ คุณประจักษ์ หนูแกล้ว ขอลากิจ เนื่องจากบิดาของภรรยาเสียชีวิตนะครับ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

   ระเบียบวำระที่ ๒ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๓ กันยำน ๒๕๕๖  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ นะครับ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ นะครับ ถ้าหากสมาชิกฯท่านใดท่ีจะขอแก้ไขก็ขอเชิญนะครับ มีไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอเสียงรับรองนะครับ ถ้าหากใครเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้อง
ก็ยกมือด้วยนะครับ  

 มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ 
คร้ังที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๓ กันยำน ๒๕๕๖ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

   ระเบียบวำระที่ ๓ เร่ือง ญัตติขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักการช่าง) ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการเหตุผล ดังนี้ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๖ 

 
หลักกำร 

 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทรำงระบำยน้ ำและท่อระบำยน้ ำ 

  ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ ซอยมะลิ 
และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่องเป็นท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ ารูปตัว “ว”ี และ
ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉล่ีย ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท       
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

 ๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนภักดีอนุสรณ์ 
ซอยแยกข้างร้านอาหารพลูบาร์และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง เป็นท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมราง
ระบายน้ ารูปตัว “วี” และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง
เฉล่ีย ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๓๙๐ .๐๐ ตาร าง เมตร  ( รายละ เอี ยดตามแบบแปลน ท่ี เทศบาลก า หนด )                 
เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

 ๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ซอยส้มต า 
และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง เป็นท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด) เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 ส านักการช่าง ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖    
เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีปกติ ๓ ครั้ง และวิธีพิเศษ
ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
เทศบาลจึงด าเนินการก่อสร้างโดยวิธีด าเนินการเอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ
วัสดุและไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จึงขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕      
ข้อ ๕๙ วรรคสอง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย   



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๗ 

ข้อ ๕๙ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารฯก็ได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลท่ีจะต้องขอกันเงินไว้ด้วย
ความจ าเป็นนะครับ เพื่อใช้ในปีต่อไป เพื่อนสมาชิกฯมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมครับ     
ขอเชิญครับคุณส าเริง 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายส า เริ ง  ไพฑูรย์       
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับ ท่านประธานครับ ในระเบียบวาระท่ี ๓    
นี้นะครับผมอยากเรียนถามนิดหนึ่งครับ ว่าขั้นตอนในการด าเนินการก่อสร้างโดย
วิธีการด าเนินการ จะด าเนินอย่างไรครับ ขอทราบขั้นตอนนิดนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนะครับท่านนายกฯเพราะว่าเพื่อนสมาชิกฯยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า      
การจัดการด าเนินการก่อสร้างเองนี้มีข้ันตอนในการด าเนินงานอย่างไร ขอเชิญนะครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขออนุญาตให้ทางส านักการช่างเป็นผู้ตอบนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ 

นำยกรภัทร์ เร่ิมสุกรี 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกฯครับ ในขั้นตอนของ           
๓ โครงการท่ีขออนุญาตขยายเวลาเบิกจ่ายเงินนะครับ ๓ โครงการด้วยกัน ตามท่ีท่าน
ผู้บริหารฯได้กราบเรียนท่ีประชุม ในขั้นตอนของส านักการช่างนั้น เราได้ประมาณการ
ค่าวัสดุแล้วก็เสนอผู้บริหารเพื่อจัดซื้อวัสดุนะครับ ตอนนี้ในขั้นตอนนี้เราผ่านไปแล้ว 
นะครับ ต่อไปก็ขั้นตอนท่ี ๒ คือต้ังกรรมการ มีกรรมการครบเหมือนกับท่ีจ้างบริษัท
หรือเอกชนท่ัวไป แล้วก็มีช่างคุมงานนะครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ี ๒ นะครับ เรื่องวัสดุ
นั้นกราบเรียนว่าเราด าเนินการคิดประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว ท้ังค่าท่อ  ค่าเหล็ก    
ค่าหิน ค่าทราย ท่ีเราจะด าเนินการนะครับ ในส่วนของการฝังท่อนั้น ผมวางแผนไว้ว่า 
ในเรื่องของการฝังท่อขุดท่อนั้นจะเป็นส่วนของสุขาภิบาลเป็นผู้วัด ผิวจราจรก็ให้ส่วน
โยธาฯเป็นผู้ท านะครับ โดยใช้แรงงานของเทศบาลเองนะครับ ซึ่งเป็นซอยเล็กซอยน้อย 
ล าบาก เราก็ได้ประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว ๓ ครั้ง จ้างพิเศษ ๑ ครั้ง แต่ก็เป็นปัญหาเรื่อง
ซอยคับแคบ ซอยไม่เกิน ๒ เมตร ประมาณนั้นนะครับ ก็ขอกราบเรียนว่าตอนนี้
ขั้นตอนแรกคือซื้อวัสดุก็ขออนุมัติแล้วทั้ง ๓ โครงการ ก็ขอกราบเรียนครับท่านประธานฯ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผอ.ส านักการช่างก็ได้มาช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอนในการท างานแล้วนะครับ 
ถ้ามีเพื่อนสมาชิกฯท่านใดสงสัยก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญครับคุณส าเริง 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับท่านประธานฯครับ ผมถามนิดเดียว เท่าท่ีฟังท่านผู้อ านวยการ
ส านักการช่างได้ช้ีแจงเมื่อสักครู่นะครับ การวางท่อให้ช่างสุขาฯเป็นผู้วางนะครับ     
แต่ผมอยากเรียนถามว่าตอนนี้บุคลากรของช่างสุขาฯมีพอหรือเปล่าครับท่ีจะมาวางท่อ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๘ 

เท่าท่ีผมเห็นตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าไม่มีเราจะท ากัน
อย่างไร จะด าเนินการอย่างไร เพื่อใหง้านตัวนี้ด าเนินการไปได้ เพราะในส่วนนี้คนท่ีอยู่
ในบริเวณนั้นเดือดร้อนกันมาพอสมควรแล้ว และการจัดซื้อจัดจ้างก็ด าเนินการมา
หลายครั้งแล้ว ผมอยากเรียนถามนิดหนึ่งว่า เรามีบุคลากรในการวางท่อในส่วนนี้พร้อม
ยังครับ เครื่องมือเครื่องจักรท้ังหมดผมทราบว่าเทศบาลฯมีครับ แต่บุคลากร        
พวกคนงาน ท่ีจะมาด าเนินงานในส่วนนี้เรามีแล้วหรือยังครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพื่อนสมาชิกฯ ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่า บุคลากรท่ีจะไปด าเนินการฝังท่อ
นี้มีพร้อมแล้วหรือยัง ของส่วนช่างสุขาภิบาล นะครับ ถนนถ้าขุด ท้ิงไว้ชาวบ้าน
เดือดร้อน ค่อนข้างท่ีจะล าบากนะครับ ขอเชิญท่าน ผอ. ครับ  

นำยกรภัทร์ เร่ิมสุกรี 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 ท่านประธานฯครับ ขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับ ได้เรียกประชุมในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ของส่วนช่างสุขาภิบาล ส่วนการโยธา นะครับ ในขั้นตอนนั้น คงจะท าได้     
ทีละสาย ในส่วนของ ๓ สาย นะครับ ท าได้ทีละสาย เนื่องจากท่ีท่าน ส.ท.ส าเริง       
ได้เรียนถามว่าเรามีช่างพอไหม คิดว่าในส่วนนี้นั้น ท่ีเราเคยท ามาหลายสายแล้ว         
ท่ีเราแก้ปัญหาในเรื่องของน้ าท่วมก็ดี แก้ปัญหาในเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านก็ดี     
แต่ต้องกราบเรียนในท่ีนี้ว่า อาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับ  อาจจะ๑ เดือนหรือ      
๒ เดือน อาจจะล่าช้าเนื่องจากคนงาน  ท่ีท่านส าเริง  ไ ด้เรียนถามเมื่อ สักครู่         
เพราะคนงานเรามีจ ากัดจริงๆ แต่ก็พยายามให้เร็วท่ีสุดนะครับ พยายามให้เร็วท่ีสุด 
พยายามท าในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเราเบิกค่าล่วงเวลาอะไรได้ แต่ก็ต้องระดมท้ัง
ส านักการช่างมาช่วยกัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ขอกราบเรียนครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณส าเริง ครับ ทาง ผอ.ส านักการช่าง ได้ยืนยันว่าขอเวลานิดหนึ่งนะครับ   
แต่ว่ายืนยันจะท างานให้เสร็จนะครับ ขอเชิญคุณส าเริง นะครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับท่านประธานฯครับ ผมต้องฝากเรียน ท่านผอ.ส านักการช่าง    
ไว้ด้วยนะครับ ในระหว่างการก่อสร้าง ต้องช่วยดูแล ทางเข้าออก และท าความเข้าใจ
กับชาวบ้านละแวกนั้น ให้เขาเข้าใจสักนิดนึ่ง ก่อนท่ีจะลงไปด าเนินการ อธิบายโดย
วิธีการ ท่ีเราพูดกันวันนี้ ว่าเราได้เปิดประมูลมา ๒ ครั้ง ๓ ครั้งแล้ว ไม่มีผู้รับจ้างเข้ามา
ด าเนินการ เทศบาลฯเลยเข้ามาด าเนินการเอง ถ้ามีท าให้เข้าออกล าบากหรือติดโน้น 
ติดนี่ ต้องขออนุญาตคนบริเวณนั้น เขาจะได้ไม่ต้องกลับมาด่า ส.ท.อีก เพราะอยู่ในเขต
ผม ขอเรียนช้ีแจงอย่างนี้ ให้อธิบายอย่างนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อื่นท่ีจะซักถาม อีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ           
มีสมาชิกฯท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส ำนักกำรช่ำง) ดังนี้  
 ๑. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนวัดโพธิ์ ซอยมะลิและ
บริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง เป็นจ ำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๙ 

 ๒. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนภักดีอนุสรณ์ ซอยแยกข้ำง
ร้ำนอำหำรพลูบำร์ และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง เป็นจ ำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๓. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนวัดโพธิ์ ซอยส้มต ำและ
บริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง เป็นจ ำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บำท 
 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

 ระเบียบวำระที่ ๔ เร่ือง ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(ส ำนักกำรศึกษำ)  
 ขอเชิญ ท่านนายกฯ อ่านรายละเอียดญัตติครับ   

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยนายกเทศมนตรีนคร              
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ ผูกพันของส านักการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างงบประมาณ ๑๑,๘๔๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ 
รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง     

         ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง     
 ประเภทค่ำติดต้ังระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์    
 ๑. โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ ต้ังไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังหม้อแปลงและระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
โรงเรียนเทศบาล ๑ โดยติดต้ังหม้อแปลงแขวนระบบ ๓ เฟส ๓๓,๐๐๐ – ๔๐๐/๒๓๐ 
โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จ านวน ๓ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูงครบชุด 
และระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ๓ เฟส ๔ สาย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)  
  ประเภทห้องน้ ำ       

 ๑. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ/ห้องส้วม  ต้ังไว้ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า/ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล๑      
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จ านวน ๔ หลัง แต่ละหลังขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)  

ประเภทรั้ว       
๑. โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวโรงเรียน  ต้ังไว้ ๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.โรงเรียนเทศบาล ๑ สูงไม่น้อยกว่า 

๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)  
เหตุผล 

 เนื่องจากส านักการศึกษาได้ขอกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ซึ่งในปีงบประมาณดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการ



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๑๐ 

จ้างและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กันเงินโดย
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๓ รายการ งบประมาณ  ๑๑,๘๔๕,๐๐๐ บาท ตามนัยข้อ 
๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗   
หมวด ๕  ก าหนดให้อ านาจสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลนะครับ ขอกันเงินไว้ ๓ โครงการ
นะครับ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เพื่อนสมาชิกฯท่านใดท่ีจะซักถาม ขอเชิญ
อาจารย์พรเลิศ ครับ  

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล  

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับ กระผมพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานฯครับ ในระเบียบวาระท่ี ๔ เป็นเรื่องการ
ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในแต่ละโครงการของระเบียบ
วาระท่ี ๔ นะครับ โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า/ห้องส้วม โครงการสร้างรั้วโรงเรียน ท้ัง ๓ โครงการ อยากจะทราบว่า มีปัญหา
หรืออุปสรรค ในการท่ียังไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันและจะต้องมาขอขยายระยะเวลาเบิก
จ่ายเงินด้วยเหตุผลอะไร หรือถ้าหากว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนในเรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้าง ได้มีการประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างมากี่ครั้งแล้ว และเพราะเหตุอะไรไม่ได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ครับ  

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานฯครับ ผมก็มีเหตุผลและหลักการ
คล้ายๆกับท่านอาจารย์พรเลิศ ท่ีถามเมื่อ สักครู่นะครับ คือการมิได้ก่อหนี้ผูกพัน     
เพื่อมากันเงินในวันนี้ ในส่วนนี้เราได้ผ่านงบประมาณให้ไปต้ังเมื่อปี  ๕๖ เมื่อต้นปี     
ผมอยากทราบในส่วนนี้ว่าท้ัง ๓ โครงการ นี้ ท่ีเราขอกันเงินไว้ เราได้ด าเนินการอะไร
ไปบ้างแล้วครับ ในข้อท่ี ๑ โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เราได้เพิ่มเงิน แก้
ค าช้ีแจงให้ไปครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าผมจ าได้ในสภาฯนะครับ แต่เราก็ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อะไรเลย ผมดูวิธีการของทางพัสดุแล้ว ยังไม่มีนะครับ และมาโครงการก่อสร้างห้องน้ า 
ห้องส้วม ๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ผมก็ไม่ทราบว่า เขาได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
เพราะว่าทางพัสดุก็ยังไม่ได้ประกาศด าเนินการในส่วนนี้เลย ในการจัดซื้อ จัดจ้าง     
แบบจะเสร็จหรือเปล่า ซึ่งจริงๆแล้ว ๑ ปีของการท างานนะครับ ตอนท่ีเราผ่าน
งบประมาณให้ไปทุกท่าน ผู้บริหารหลายท่านก็ตอบผมมาว่า แบบแปลนเสร็จ 
ประมาณการเสร็จ  พร้อมท่ีจะด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้างได้เลย ถ้าผ่านสภาฯนี้           
มา ๑ ปีแล้ว ยังมาขอกันเงินอีก โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ท่านประธานครับ แล้วมางาน
รั้วอีก ซึ่งเป็นงานง่ายๆมากเลย เราก็ยังไม่ได้ด าเนินการอะไร ให้เรากันเงินให้อีก      



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๑๑ 

ผมก็อยากเรียนถามเหมือนกับท่านอาจารย์พรเลิศว่าเราได้ด าเนินการอย่างไรไปบ้าง 
ขั้นตอนต่างๆท่ีได้มาขอกันเงินในครั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้นะครับ    
ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านใดท่ีจะซักถาม ขอเชิญฝ่ายผู้บริหาร ได้ตอบเพื่อนสมาชิกฯ เขาซักถาม
มาของอาจารย์พรเลิศเขาข้องใจว่าขัดข้องเรื่องอะไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เหตุผลอะไรท่ีจะต้องขอกันเงินนะครับ ของคุณส าเริง ได้ซักถามมานะ
ครับ ว่างบประมาณ แบบแปลนอะไร ยืนยันแล้วว่าเขียนอะไรเสร็จ แต่ว่าผ่านมา ๑ ปี 
ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขอเชิญช้ีแจงให้ชัดเจน ขอเชิญผอ.ส านักการช่าง 

นำยกรภัทร์ เร่ิมสุกรี 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกฯครับ ในโครงการท่ีเรา
ต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามท่ีท่านผู้บริหารได้ช้ีแจง    
โครงการขยายไฟฟ้า รอการไฟฟ้ามาด าเนินการ เนื่องจากเราส่งเรื่องประสานงานไปถึง
การไฟฟ้าเป็นความพร้อมของการไฟฟ้า เป็นผู้ด าเนินการให้เรานะครับ ซึ่งถ้าการไฟฟ้า
ส่งเบิกจ่าย เขาก็ด าเนินการนะครับ  ในของการไฟฟ้าอย่างเดียว อันนี้เป็นเรื่องของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ต้ังราคา ผู้ต้ังประมาณการเป็นผู้ก่อสร้างนะครับ ส าหรับ       
ข้อ๑. โครงการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ ในโรง เรียน  ซึ่ ง เราส่ง ผัง เรียบร้อย             
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คือการไฟฟ้าประมาณการมาให้เราตามท่ีการไฟฟ้าเสนอมา       
ติดอยู่ท่ีช่วงเวลาการก่อสร้างอย่างเดียว ท่านประธานฯครับ ส าหรับห้องน้ า/ห้องส้วม 
ตอนนี้ท้ังแบบแปลน ประมาณราคาเสร็จแล้ว เสนอเพื่อจัดซื้อ จัดจ้าง ไปยังพัสดุครับ 
ผ่านส านักการช่างเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นโครงการสุดท้ายนะครับ ส าหรับห้องน้ า/ห้อง
ส้วม ต้องกราบเรียนว่า โครงการท่ีเสร็จสุดท้ายท้ังหมดของโรงเรียนเทศบาล ๑       
แต่ทางส านักการช่างก็ด าเนินการเสร็จแล้ว คาดว่าไม่เกินตุลาคม ก็คงจะได้ผู้รับจ้าง 
ส าหรับห้องน้ า/ห้องส้วมในงบประมาณนะครับ ซึ่งผ่านขั้นตอนการท าเรียบร้อย     
ผ่านคณะกรรมการราคากลาง เสร็จเรียบร้อยนะครับ คงเหลืออันเดียวคือ รั้วโรงเรียน 
ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติครับ คือท่ีดินในส่วนหนึ่งก าลังมีข้อพิพาทอยู่ ท่ีมุมของ    
ศูนย์สาธารณสุขเทศบาล ๒ มีข้อพิพาทก าลังฟ้องร้องกันอยู่ในเรื่องของขอบเขตท่ีดิน       
ซึ่งก็มีช่วงหนึ่งท่ีเราต้องชะลอ เสร็จข้อพิพาทส าหรับเรื่องรั้วอย่างเดียวนะครับ         
ในการออกแบบนั้น เราออกแบบไป แต่ยังชะลอในความยาวท่ีเราต้ังงบประมาณไว้    
ไม่ครบ เนื่องจากมีข้อพิพาทอันนี้ต้องขอกราบเรียนว่าเฉพาะรั้วนั้น มีข้อพิพาทระหว่าง
เอกชนกับเทศบาลอยู่นะครับ ท่านประธานฯครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ อาจารย์พรเลิศ ครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ กระผมพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร         
สุราษฎร์ธานี นะครับ ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ได้รับฟังค าช้ีแจงว่า ในโครงการท่ี ๑ 
ขยายเขตระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เป็นเรื่องของการไฟฟ้า นะครับ ตรงนี้ไม่ทราบว่า
ทางเทศบาลได้มีการติดตาม เพื่อท่ีจะเร่งรัดให้มีการด าเนินการอย่างไร หรือไม่ 
เพราะว่าระยะเวลาผ่านมาปีแล้ว ในการขอกันเงิน อันนี้เป็นเรื่องของการขอขยาย



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๑๒ 

ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินนะครับ ถ้าหากว่าเราไม่ติดตามเรื่องหรือเราเพิกเฉย การไฟฟ้า
เขาก็เพิกเฉย แล้วก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องหรือว่าท้ิงเรื่อง แล้วก็จะท าให้
ระยะเวลาในการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินอันนี้ผ่านพ้นไป ก็ไม่สามารถท่ีจะเบิก
จ่ายเงินได้อีกต่อไปนะครับ ผมทราบว่าในเรื่องของการไฟฟ้าถ้าหากว่าเรามีอะไรพร้อม 
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จ่ายเงินให้การไฟฟ้าเขาก็สามารถท่ีจะด าเนินการได้เลยนะครับ 
ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น ในการขอขยายหม้อแปลงนะครับ เพราะไม่มีอะไรยุ่งยาก
มากมาย แล้วระยะเวลาท่ีผ่านมาปีกว่าๆ ไม่ทราบท าอะไรอยู่ เพราะผมสังเกตดูว่าใน
ลักษณะการก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาล ๑ ดูช่างจะรีบร้อนกันเหลือเกินในเรื่องของ
การท่ีจะให้มีการขออนุมัติสภาในแต่ละเรื่อง แล้วแต่ละเรื่อง สภาได้มีการอนุมัติไปแล้ว
ปรากฏว่าไม่ค่อยได้ท าอะไรเลย และขณะนี้ในเรื่องของอาคารท่ีก าลังก่อสร้างอยู่ก็ไม่
ทราบด าเนินการถึงไหนนะครับ ดูมันล่าช้าไปเสียหมดนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้มีการ
เร่งรัดสักนิดหนึ่ง ในส่วนของการก่อสร้างห้องน้ า/ห้องส้วมปีกว่า แบบแปลนเพิ่งเสร็จ 
อันนี้ก็ท าให้เห็นถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการท างาน ก่อนท่ีจะกันเงินมีระยะเวลา  
อยู่แล้ว พอกันเงินมีระยะเวลาอีกหนึ่งปี อันนี้มาขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินอีกกับ
แบบแปลนตรงนี้ แต่แบบแปลนในเรื่องของการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลท าเสร็จเร็ว 
หลังจากท่ีท่านผู้บริหารได้มีการท ารายการส่ัง หรือบอกว่าจะเปิดโรงเรียนอนุบาล    
นะครับ ผมคิดว่าไม่ถึง ๓๐ วัน เสร็จในเดือนสิงหาคม วันท่ี ๓๐ เสร็จหมดแล้ว 
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้มีการก่อสร้างอยู่ท่ีโรงเรียนเทศบาล ๑ ขอให้มีการเร่งรัด      
ถ้าหากว่ามีการจัดซื้อ จัดจ้าง ก็ขอให้เร่งรัด ในการท่ีจะด าเนินการด้วย หลังจากจัดซื้อ 
จัดจ้างแล้ว โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไม่ทราบว่ากรณีพิพาทได้มีการด าเนินการถึง
ไหนท่ีพิพาทอยู่ ถึงไหนแล้วครับ ข้อพิพาทไปถึงไหนแล้ว ถ้าหากว่าศาลนัดช้ีประเด็นใน
ในเรื่องของการท่ีจะพิจารณา แล้วมีวันนัดในการพิจารณาไหมครับ มีวันนัดหลังจากช้ี
วันท่ีเท่าไรครับ และระยะเวลาของศาลหลังจากท่ีช้ีประเด็น ก าหนดประเด็นกันแล้ว 
ในการท่ีจะน าสืบพยาน ว่าใครสืบก่อนสืบหลังอย่างไร แล้วก็สอบกี่ประเด็น ท้ังหมด 
จะมีการนัดพิจารณา ในลักษณะของการนัดพิจารณา ของศาลนี่ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมี
ระยะเวลา เนิ่นนานสักเท่าไร แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพราะฉะนั้น
การกันเงินตรงนี้ ถ้าหากว่า ไม่รีบด าเนินการ หรือไม่รีบท่ีจะประนีประนอม ให้เสร็จส้ิน 
การกันเงินตรงนี้ การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินตรงนี้ ก็จะไม่มีประโยชน์   
เพราะ ถ้าเรารอระยะเวลาในเรื่องของการตัดสินกับศาล ต้องใช้ระยะเวลานาน ถ้าหาก
ว่าตรงนี้อยู่ในขั้นตอนการก าหนดประเด็น ในเรื่องของการนัดช้ีสองสถาน เพราะการ
นัดช้ีสองสถานเป็นการก าหนดประเด็นในการน าสืบเท่านั้นเอง แต่ในเรื่องของการท่ีจะ
พิจารณาเอาพยานเข้าสืบ เป็นเรื่องของอีกหลายนัด เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าขอให้
ด าเนินการติดตาม ถ้าหากว่าประนีประนอมท่ีจะให้จบได้เร็ว ก็น่าท่ีจะประนีประนอม 
แต่ผมไม่ได้ หมายถึงว่าท่านไปประนีประนอมนะครับ เพราะผมไม่รู้ว่าข้อพิพาทนี้
พิพาทกับใคร หรือเป็นอย่างไร ขอให้เร่งรัดด้วย นะครับ ในส่วนของการด าเนินการ
เรื่องนี้  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง  ขอเชิญคุณส าเริง ครับ 
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๑๓ 

ประธำนสภำเทศบำล 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอต่อจากท่านอาจารย์พรเลิศ นะครับ ท่านประธานฯครับ ในเรื่องงาน
ก่อสร้างรั้วเรามีปัญหาเรื่องท่ีดิน แต่เท่าท่ีผมทราบมาก็ไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไร     
แล้วท าไมเราถึงไม่ด าเนินการส่วนท่ีไม่มีปัญหาก่อน เราก็เว้นส่วนท่ีมีปัญหาไว้สิครับ 
งบประมาณท่ีเราต้ังมาของงานรั้ว ๕,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ในส่วนท่ีเราท าไม่ได้        
เราก็ท าเป็นงานลดสิครับ เพราะเราบอกความยาวมาแล้ว ๘๒๐ เมตร โดยประมาณ  
ไม่น้อยกว่า แล้วท าไมเราไม่ด าเนินการในส่วนนั้นเสีย ส่วนท่ีมีปัญหาเราก็ค้างไว้สิครับ 
รอให้ปัญหาจบก่อนแล้ว ค่อยไปจึงมาด าเนินการต่อ ๑ ปีแล้วครับ ถามกันหลายครั้ง  
มีปัญหาเรื่องท่ีดิน แล้วด้านท่ีมันไม่มีปัญหา ท าไมไม่ด าเนินการ ส่วนท่ีมีปัญหาอยู่ ก็ตัด
งบประมาณส่วนนั้นออกไป เป็นงานลดเสีย ในระเบียบก็เขียนไว้ชัดเจน ถ้ายาวกว่า 
๘๒๐ เมตร เราก็ต้องจ่ายเป็นงานเพิ่มให้เขาไป แต่ถ้าส้ันกว่า ๘๒๐ เมตร เราก็ท าเป็น
งานลดเพราะ BOQ เรามีอยู่ครับ เมตรละเท่าไร แล้วท าไมเราไม่ด าเนินการในส่วน 
เรื่องรั้วโรงเรียนท่ีมีปัญหาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพื่อนสมาชิกฯก็ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่องการจัดท ารั้วโรงเรียน 
ส่วนไหนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ติดขัดเรื่องท่ีดินก็ให้ปรับลดตรงส่วนนั้นออก       
แล้วก็ให้ด าเนินการส่วนท่ีเหลือไปก่อน นะครับ ส่วนอาจารย์พรเลิศ ก็ยังท้วงติงว่า 
หม้อแปลงไฟฟ้านั้น ด าเนินการติดตามกับการไฟฟ้าไปถึงไหนบ้างแล้ว ในส่วนนี้นะครับ 
แล้วก็เพื่อนสมาชิกฯก็บอกว่า หม้อแปลงไฟฟ้าท่ี ๕๐๐ KVA นี่ ไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการได้ในลูกเดียว อันนี้ก็ขอให้ท่านช้ีแจงให้เพื่อนสมาชิกฯได้ทราบนะครับ     
ผมขอพักกลางวันเลยนะครับ 

 - พักกลำงวัน - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อเพื่อนสมาชิกฯได้มากันครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอประชุมต่อเลยนะครับ 
ตามระเบียบวาระท่ี ๔ เมื่อสักครู่เราได้หารือกันไปบ้างแล้ว บางส่วน มีใครเพิ่มเติมบ้าง
ไหมครับ ขอเชิญอาจารย์พรเลิศครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ ท่าน
ประธานสภาฯครับ ผมมีเอกสารหนังสือท่ี มธ๕๓๐๕.๘๗/สฎ(บค)/๒๖๔๒เป็นหนังสือ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี แจ้งเรื่อง
ของการเสนอราคาค่าใช้จ่ายใหม่ในการขยายระยะเขต ระบบจ าหน่ายเพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า ลงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖ ท่านประธานฯครับ หนังสือฉบับนี้ได้มีการ
ค านวณ ค่าใช้จ่ายเป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๒๑๖,๕๑๔.๖๓ สตางค์ ซึ่งต่ ากว่าท่ีสภาฯอนุมัติไป 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
นะครับ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีก าหนดยืนราคาไว้ ๖ เดือน การไฟฟ้าบอกว่าหาก
ตกลงโปรดน าหนังสือฉบับนี้ไปติดต่อช าระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา ท่ีก าหนด        
ยื่นราคาได้ท่ีแผนกลูกค้าตามไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ในวันเวลา
ราชการ เพื่อการไฟฟ้าจะได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป ท่านประธานฯครับ แสดงว่า
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๑๔ 

หนังสือฉบับนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บอกให้เทศบาลไปติดต่อ เพื่อท่ีจะช าระเงินและ
ได้การไฟฟ้าได้ด าเนินการให้อันนี้เพียงแต่ไปช าระเงิน จ านวน ๒,๒๑๖,๕๑๔.๖๓ 
สตางค์ หนังสือออกเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเวลา ๖เดือน ก็จะไป
หมดเดือนตุลาคม นะครับ ซึ่งถ้านับตรงนี้ก็จะมีระยะเวลา ๒ เดือน ต.ค.-พ.ย. ๒ เดือน
นะครับ จะหมดพฤศจิกายนนะครับ ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไป เราต้องไปต้ังแต่      
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม จนกระท่ังถึงบัดนี้นะครับ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
กันยายน ๔ เดือน ไม่ได้ขยับเขย้ือนอะไรเลย ถ้าไปท าการไฟฟ้าคงจะท าให้เสร็จไปแล้ว
ละครับ อันนี้ ๔ เดือนล่วงเลยไปแล้ว ก็ไม่ได้ด าเนินการอะไร จะเห็นได้ว่าลักษณะของ
ด าเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ในส่วนของการไฟฟ้าก็แยกส่วนกับการก่อสร้างของ
โรงเรียนออกไป เป็นส่วนส าคัญก็ไม่ได้ด าเนินการ อย่างนี้เราจะไปแข่งขันกับใคร       
ละครับ ในเรื่องของเทศบาล เรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงเรียนท่ีเราอนุมัติให้
ด าเนินการในการจัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  เทศบาล ๑ ท่ีพรุคลองควายไปแล้ว       
เราจะเห็นได้ว่ามีการเพิกเฉย เรียกได้ว่าขาดประสิทธิภาพในการท างาน เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ขอย้ าท่านประธานผ่านไปใหท่้านนายกท่านมีเวลาเพียง ๒ เดือน ถ้าหากว่าญัตติ
นี้ผ่านสภาท่านควรด าเนินการให้ด้วยเรียบร้อยด้วย ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อื่นท่ีจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ ขอเชิญคุณส าเริงครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมต่อจากอาจารย์พรเลิศ นิดหนึ่งครับประธานฯครับ ตามท่ีอาจารย์พรเลิศ  
ได้กล่าวมา เมื่อสักครู่ท้ังหมด ผมอยากทราบว่าทางเทศบาลฯจะไปด าเนินการส่วนนี้ได้
เมื่อไหร่ ผมอยากทราบตรงนี้ก่อน ก่อนท่ีเรามาพิจารณากันเงินหรือไม่กันเงินนะครับ 
ขอทราบรายละเอียดนิดนึ่ง ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นั้น เป็นหน้ า ท่ีของทางนายกฯต้องยืนยันว่ าจะด า เนินการเมื่ อ ไหร่       
อาจารย์พรเลิศก็บอกว่าเหลืออยู่เวลาประมาณอยู่ ๒ เดือน ทางฝ่ายผู้บริหารจะ
ด าเนินการเมื่อไหร่ ท่ีด าเนินการกันเงินนี้ จะด าเนินการภายใน ๑๕ วัน หรือว่า ๓๐ วัน 
ขอเชิญนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ก่อนอื่นก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติท่ีเป็นห่วงการด าเนินการไม่ว่าไฟฟ้าก็ ดี       
ห้องน้ าก็ดี ก่อสร้างรั้วโรงเรียนก็ดี ซึ่งเกิดความล่าช้านี้นะครับ ผมก็ขอยอมรับนะครับ 
แต่ด้วยระบบข้าราชการ ท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้ก าหนดเรื่องไฟฟ้านี้ก็อย่างช้าก็ไม่
เกิน ๑ เดือนครับ เพราะผมมีเวลาอยู่ ๒ เดือนท่ีก าหนดของไฟฟ้าให้ ๒ เดือนนะครับ 
ถ้าการเงินเสร็จเราก็คงจะติดต่อการไฟฟ้าด าเนินการจ่ายเงินนะครับ ก็คงเป็นท่ี
เรียบร้อย 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวา   

นำยทิวำ กุฏอินทร์  เรียนประธานฯท่ีเคารพกระผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาฯครับ เรื่องของ
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๑๕ 

สมำชิกสภำเทศบำล การไฟฟ้าเป็นเรื่องท่ีง่ายมากครับ ซึ่งการไฟฟ้าเป็นผู้ประเมินราคาเองท้ังหมด        
แล้วท าหนังสือมายังเทศบาล แต่ตอนนี้เหมือนท่ีอาจารย์พรเลิศขอเอ่ยนามนะครับ    
พ้นมา ๔ เดือนแล้วเหลือเวลาอีก ๒ เดือน ท่ีท่านนายกฯตอบรับว่าภายใน ๑ เดือน 
ท่านนายกฯจะท าให้เสร็จ แต่ถ้าท่านนายกไม่ท าภายใน ๖ เดือนนี้ การไฟฟ้าจะต้องมี
การประเมินราคาใหม่อีกครั้ง ใช่ไหมครับ นี้แหละครับคือปัญหาท่ีกระผมก าลังจะพูดให้
ฟังว่า ถ้า หลังจาก ๖ เดือนไปไม่ได้ไปเสียการไฟฟ้าก็ต้องประเมินราคาใหม่            
เราก็จะต้องมาขอราคางบประมาณเพิ่มเติม ตรงนี้แหละครับ แต่ถ้าเพื่อนสมาชิกฯ หรือ
ผู้หนึ่งในห้องประชุมนี้ไม่ยกมือให้นี่คือปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น หลังจาก ๖ เดือนไปแล้ว    
แต่ท่านนายกรับปากว่าภายใน ๒ เดือน นี้ถ้าท่านนายกฯจะด าเนินการแล้วก็โอเคครับ 
ขอขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นายกฯขอบคุณครับ ท่ีเพื่อนๆยังเป็นห่วงอยู่ว่าให้รีบด าเนินการนะครับ ถ้าพ้น
อีก ๒ เดือน จะมีการประเมินราคาใหม่นะครับ เราจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมขอหยุดพัก ๕ นาที  

 - พักกำรประชุม ๕ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอประชุมต่อนะครับ มีท่านสมาชิกฯท่านใด         
จะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม มีท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักการศึกษา)  

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส ำนักกำรศึกษำ) ดังนี้ 
 ๑. โครงกำรขยำย เขตระบบจ ำหน่ ำยกระแสไฟฟ้ ำ  เป็นจ ำนวน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ/ห้องส้วม เป็นจ ำนวนเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๓.โครงกำรร้ัวโรงเรียน เป็นเงินจ ำนวน ๕,๔๔๕,๐๐๐ บำท 
 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
 

  ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองญัตติขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (กองคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน(กองคลัง ) ขอเชิญท่านนายกฯ 

นำยเอกพจน์ ยอดพนิิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ด้วยนายกเทศมนตรี
นครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน     
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๑๖ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน ๕ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ส ำนักกำรศึกษำ 

       หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง     
         ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง     

  ประเภทค่ำติดต้ังระบบประปำและอุปกรณ์    
  ๑. โครงกำรติดต้ังระบบประปำอำคำรในโรงเรียน  ต้ังไว้ ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบประปา บ่อบาดาล ระบบหอถังสูง พร้อม
ท้ังระบบจ่ายน้ าประปาภายนอกอาคาร ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิม
วิทยา) พร้อมท้ังครุภัณฑ์ส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด)                                       
  ประเภทโรงอำหำร              

 ๑. โครงกำรก่อสร้ำงโรงอำหำร  ต้ังไว้ ๑๕,๒๓๕,๐๐๐ บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหาร ค.ส.ล.ช้ันเดียว มีช้ันลอย โครง
หลังคาเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๘.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕.๕๐ เมตร 
พร้อมด้วยครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)  
  ประเภทรำงระบำยน้ ำและท่อระบำยน้ ำ    

๑. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ทำงเท้ำ และผิวจรำจร ถนน
ภำยในโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)  ต้ังไว้ ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ 
เมตร พร้อมทางเท้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๔๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)  
  ประเภทป้ำย       
  ๑. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชื่อโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ) 
ต้ังไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน ๓ ภาษา (ไทย,จีน,อังกฤษ) 
ด้วยวัสดุหินแกรนิต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร 
จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)  
  ประเภทเสำธง       
  ๑. โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงประจ ำโรงเรียน   ต้ังไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

เพื่ อ จ่ าย เป็น ค่าก่ อสร้ า ง เสาธงประจ าโ รง เรียนเทศบาล ๑ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)  



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๑๗ 

เหตุผล 
 กองคลัง ไม่สามารถก่อหนี้ ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนพัสดุ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสอง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ 
๕๙ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะซักถาม ขอเชิญ คุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิก
เทศบาลฯ ท่านประธานฯครับ ระเบียบวาระท่ี ๕ ท่ีเกี่ยวกับของส านักศึกษา กันเงิน
เหมือนเดิมนะครับ รายการแรก ประเภทติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ โครงการ
ติดต้ังระบบประปา อาคารในโรงเรียน ท่านประธานฯดูตรงนี้นิดนะครับ โครงการติดต้ัง
ระบบประปาอาคารในโรงเรียน หมายความว่าอย่างไรครับ ไม่ใช่อยู่ในรายการก่อสร้าง
ของตัวอาคารเหรอครับ ระบบประปาอาคารในโรงเรียนถ้าขยายเขตประปาภายใน
โรงเรียนน่าจะใช่กว่านะครับ ท่านประธานฯลองดูจุดนี้นิดหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนะครับ ทางผู้บริหารเพื่อนสมาชิกฯเขามีข้อข้องใจอยู่ว่าการติดต้ัง
ระบบประปาอาคารในโรงเรียนนี้นะครับ ด าเนินการอย่างไรนะครับ วิธีการท า         
ท าอย่างไร ขอเชิญนะครับ 

นำยกรภัทร์ เร่ิมสุกรี 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 
 

 ครับท่านประธานฯท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกฯครับ ในช่ือ(Wording) อาจจะ
เขียนไว้อย่างนั้นครับ อ่านแล้วอาจจะงงกัน อาจจะไม่เข้าใจจริงอย่างท่ีท่านส.ท.เข้าใจ 
แต่ในรายละเอียดบอกว่าเพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบประปานะครับ บ่อบาดาล ระบบ
หอถังสูง พร้อมท้ังระบบจัดจ่ายน้ าประปาภายนอกอาคารนะครับ ภายนอกอาคาร 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แต่งอ่อนเผดิมวิทยา) พร้อมท้ังครุภัณฑ์ ส่วนประกอบอื่นๆ
ท่ีจ าเป็นนะครับ รายละเอียดตามท่ีแบบแปลนของเทศบาลก าหนดอาจจะ เป็น 
(Wording) ของการตั้งงบประมาณ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผอ.ส านักการช่างเขาช้ีแจงให้บางส่วนแล้วนะครับ ถ้าไม่เข้าใจ ขอเชิญนะครับ
ส าเริงครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ผมว่าในส่วนนี้นะครับ เราน่าจะท าความ
ชัดเจน ตัวหนังสือเขียนง่ายๆไม่ต้องแปลเลยครับ ถ้าเป็นข้อกฎหมายต้องตีความ      
ถ้าเป็นเทศบัญญัติ เขียนว่าอย่างไร จะต้องเป็นอย่างนั้น นี่ก็เหมือนกันละครับ เพื่อจ่าย
เป็นค่าติดต้ังระบบประปา ๑,๕๐๐,๐๐๐ กว่าบาท และมามีบ่อบาดาล และระบบหอ



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๑๘ 

ถังสูง ผมถามว่าใน ๓ ตัว ท่านจะใช้ระบบไหนกันแน่ครับ ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ถ้าท่านเลือกระบบประปาคงจะพอ ถ้าท่านเลือกบาดาลคงจะไม่พอนะครับ แล้วระบบ
หอถังสูง ในส่วนนี้ ๑ ปี งบประมาณแล้วนะครับ มีการประกาศด าเนินการจัดซื้อ      
จัดจ้างด าเนินการไป ๑ ครั้ง แล้วปรากฏว่ามีผู้รับเหมาอยู่ ๑ ราย มายื่นซองก็ต้อง
ยกเลิก ท่ีเขายกเลิกตรงนั้น แล้วจะประมูลใหม่ ถ้าท่านมาใช้ท าระบบท าหนังสืออย่างนี้
นะครับ มันก็ก่ ากึ่งอยู่นะครับ เหตุผลท่ีว่าประมูลไป แล้วยกเลิก มาประมูลใหม่ ผมไม่
ทราบว่าเพราะเหตุผลอะไรและช่วยช้ีแจงเรื่องระบบประปา ระบบบาดาล และระบบ
หอถังสูงด้วยครับ ว่าจะเอาอันไหน ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านอาจารย์พรเลิศ เชิญครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
กระผมสงสัยอยู่นิดเดียว ในเรื่องของเหตุผลการด าเนินการขั้นตอนของพัสดุตรงนี้ 
หมายความว่าอย่างไรครับ หมายความว่าประกาศไปแล้วอย่างท่ีท่านส าเริงได้กล่าวเมื่อ
สักครู่นี้ หรือยังไม่ได้มีการประกาศขาย หรือประกาศขายไปครั้ง หรือสองครั้ง หรือสาม
ครั้ง หรือกี่ครั้งนะครับ แล้วมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรนะครับ ในขั้นตอนพัสดุตรงนี้
เมื่อไหร่ถึงสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพื่อนสมาชิกฯก็มีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรบ้าง ท่ียัง จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ ไ ด้            
ในงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญ ผอ.ส านักการช่างครับ  

นำยกรภัทร์ เร่ิมสุกรี 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง  

 ท่านประธานฯท่ีเคารพครับ ในระบบนั้นเป็นระบบแบบท่ีเราก่อสร้างท่ี
โรงเรียนกีฬา  คือมีถังสูง เจาะบาดาล และเดินระบบจากถังสูงไปเข้าอาคาร เราเจาะ
บาดาลโดยท าถังสูงเก็บน้ า และเดินท่อเข้าใช้ในอาคาร เราไม่ได้ใช้ประปาของส่วน
ภูมิภาคนะครับ ต้องกราบเรียนท่านครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 แล้วขั้นตอนของท่ีอาจารย์พรเลิศถาม ในเรื่องของพัสดุว่าด าเนินการประมูล
ไปกี่ครั้งแล้วครับ ขอเชิญครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 ครับขออนุญาตผอ.คลังช้ีแจงนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณจรวยครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  กระผมจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาล
พอดีผมข้องใจอยู่นิดเดียวท่ีเสาธง ไม่ทราบว่ามีแบบหรือเปล่า เพราะว่าราคา 
๔๐๐,๐๐๐ แต่ป่านี้เกือบปีแล้วท่านยังไม่ได้ท า ผมว่าท่ีจริงเสาธงเป็นเสาหลักของ
โรงเรียนต้องท าก่อน แต่ตอนนี้ ต้องกันเงินอีกแล้ว และป้ายโรงเรียนก็เช่นกันครับ 
ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ตอนนี้ก็ไม่ได้ท า กันเงินอีก ขอบคุณมาก 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง  ขอเชิญ ผอ.กองคลัง 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๑๙ 

ประธำนสภำเทศบำล 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.กองคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
กรณีรายการท่ีขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในระเบียบวาระท่ี ๕ ๕ รายการท่ี
เสนอขอมานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการตามพัสดุ ซึ่งจะท าการเสนอราคา
ประมูลจ้างในวันท่ี ๓๐ กันยายน นะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ คุณส าเริงครับ  

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณท่านประธานฯครับ คือ ตามท่ีท่านผอ.กองคลังได้ช้ีแจงมาท้ัง ๕ 
รายการนี้ ว่าอยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินการของพัสดุ ระบบน้ าประปาในโรงเรียน 
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ท่อน้ าระบายประเภทป้าย และเสาธง เท่าท่ีผมทราบ
รายละเอียดมาไม่ใช่ท้ัง ๕ ท่ีก าลังด าเนินการอยู่ ประเภทป้ายคงจะยัง เพราะผมดูใน
เว็บไซต์ยังไม่มีการประกาศอะไรเลย เสาธงก็คงจะยังไม่ด าเนินการ แต่รางท่อระบายน้ า 
๓๐ กันยายน ถูกต้องแล้วครับ ประกาศคุณสมบัติยื่นซอง โครงการโรงอาหารถูกต้อง
ครับ เสนอวันท่ี ๔ ตุลาคม ยื่นเอกสาร ๓๐ กันยายน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ    
เพราะเป็น E-Auction ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัวนี้ และประเภทระบบประปาภายในประมูล
แล้วยื่นซองแล้ว แต่ยกเลิกไม่ทราบว่าเมื่อไรจะประกาศใหม่ ด้วยเหตุผลอะไรท่ียกเลิก 
ประเภทป้ายและเสาธงยังไม่ได้ด าเนินการเลยครับ เพราะมันยากมากผมดูแล้ว 
ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ ผอ.กองคลัง 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.กองคลัง 
 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพและท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรตินะครับ 
ส าหรับรายการท่ี ๑ โครงการติดต้ังระบบประปาอาคารในโรงเรียนเทศบาลนะครับ  
อยู่ระหว่างการด าเนินการทางด้านพัสดุ ซึ่งก าหนดการนั้น จะเสนอราคาในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน แต่มีผู้มายื่นเอกสารจ านวน ๒ ราย เมื่อพิจารณาคุณสมบัติแล้วผ่านการ
พิจารณาแค่รายเดียว เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ยกเลิก หลังจากยกเลิกแล้วก็ด าเนินการ
จัดหาผู้รับจ้างใหม่ ส าหรับรายการท่ี ๒ คือโครงการก่อสร้างโรงอาหารก าหนดการรับ
ยื่นเอกสารในวันท่ี ๒๙ และมีการประมูลในวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส าหรับรายการ
ต่อไป โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าทางเท้าและผิวจราจรถนนภายในโรงเรียน 
โครงการนี้ รับซองแล้ว นะครับ ก าหนดการประมูลคือ กันยายน ปี ๕๖ โครงการต่อไป 
คือการก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียนเทศบาล ๑ โครงการนี้ยื่นซองแล้ว ก าหนดท าการ
ประมูลในวันท่ี ๓๐ กันยายน ปี ๕๖ เหมือนกันครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ คุณส าเริงครับ  
 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับท่านประธานฯครับ เท่าท่ีผมได้ฟังผอ.คลังได้ช้ีแจงมาเมื่อสักครู่  
ประเภทค่าโครงการติดต้ังระบบประปาภายในอาคารนี้ถูกต้อง และประเภทโรงอาหาร 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๒๐ 

ก็ถูกต้องนะครับ แต่วันท่ีผิดนะครับ ประเภทท่อระบายน้ าก็ใช่ครับ แต่ประเภทป้าย
และเสาธง ผมขอดูเอกสารการประกาศการยื่นซองหน่อยครับ ถ้าท่านว่าได้ด าเนินการ
แล้ว ผมก็ยินดีท่ีจะให้ท ากันเงินไว้ แต่ถ้าไม่ได้ยื่นโครงการนี้ตกหมดแล้วครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 เพื่อนสมาชิกฯขอดูเอกสารการท าป้ายกับท าเสาธง ถ้ามีขอเชิญด้วยนะครับ  
ไปหารายละเอียดมาให้เพื่อนสมาชิกฯดูด้วยนะครับ ถ้ามีนะครับ ถ้ามาขอให้ทางการ
เงินท าวันท่ี ๓๐ ขอเชิญอาจารย์พรเลิศครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับท่านประธานฯครับผมพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกเทศบาลฯ ท่านประธาน
ครับ ท่ีท่านผอ.ได้บอกเรื่องของการยื่นขั้นตอนของพัสดุไม่ว่าจะเป็นการยื่นซอง      
หรือประกวดราคาจะตกอยู่ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ทุกรายการ ท่านประธานครับ     
เรากันเงินมารอบหนึ่งแล้วนะครับ ปีหนึ่งท าอะไร ไม่ทราบว่าปีหนึ่งไปอยู่ตรงไหน     
ถ้าหากในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๓๐ กันยายน เป็นครั้งแรก ครั้งแรกท่ีผ่านมาท าอะไรครับ 
ถ้าเป็นคนก็เข้าICU ก าลังจะตาย แล้วมาขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ท่านสังเกตนะ
ครับท่านประธานครับ ๓๐ กันยายน หมดเลยนะครับ อันนี้ฝากเรียนไปถึงท่าน
ผู้บริหารช่วยดูแลสักนิดเพื่อท่ีจะได้บรรเทาเรื่องการเดือดร้อน เป็นเรื่องของโรงเรียน
เทศบาล ๑ แต่ถ้าเป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ปีหนึ่งไม่ได้ท าอะไร ชาวบ้าน
จะมีปัญหามากนะครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 ขอเชิญคุณส าเริง ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ประธานฯครับ ระหว่างรอเอกสาร เรื่องการประกาศจัดซื้อจัดจ้างพวกอาคาร 
พวกอะไรทั้งหมด ของเทศบาล ๑ ท่ีจะสร้างใหม่ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งท่ีเราไม่เห็นเอกสาร 
ขอกันเงินเลย คือเรื่องครุภัณฑ์ เรื่องโต๊ะ เรื่องเก้าอี้ เรื่องวัสดุต่างๆของอาคารเรียน
ท้ังหมด ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ท่ีเราผ่านงบประมาณไปให้แล้ว มี ท้ังแอร์ 
คอมพิวเตอร์ อีกหลายๆอย่างนะครับ ผมไม่ทราบว่าท าไมท่านด าเนินการกันเงิน    
หรือท่านได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ถ้าท าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป      
ตัวอาคารยังไม่ได้ท าเลย ท่านจะเอาวัสดุเหล่านั้นไปไว้ท่ีไหน แต่ถ้าท่านด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว โรงเรียนยังไม่เสร็จ ไม่มีไว้ ผมติดต่อท่ีของโรงแรมโกศลให้ก็ได้นะ
ครับ ให้เช่าตรงนั้น เอาไปกองไว้ก่อน ผมอยากเรียนถามตรงนี้ ว่าไม่กันเงินส่วนนี้ไว้
เพราะว่าด าเนินการแล้วหรือยัง ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 เพื่อนสมาชิกฯก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าทางการเงิน ทางครุภัณฑ์ เพราะเห็นว่า
ราคาทางการเงินนี้ ไม่มีแต่ว่าไม่ทราบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือยังนะครับ     
ถ้าด าเนินการถึงขั้นตอนไหนก็ ช้ีแจ้งให้เพื่อนสมาชิกฯได้รับทราบด้วยนะครับ          
ขอเชิญผอ.กองคลัง 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง  กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพและท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะ



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๒๑ 

ผอ.กองคลัง 
 

ครับส าหรับรายการครุภัณฑ์ตามท่ีท่านสมาชิกฯสอบถามนะครับ รายการท้ังหมดนั้นได้
ลงนามก่อหนี้ผูกพันแล้วนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกเทศบำล 
 

 ผมต้องขออนุญาตต่อเนื่องนิดนึ่งครับท่านประธานฯครับ รายการก่อสร้าง
ต่างๆ ซึ่งเรามีความจ าเป็นมาก เราไม่ด าเนินการ ๑ ปีนะครับ แต่พอมาเป็นรายการ
ครุภัณฑ์ในส่วนนี้ ท่านด าเนินการเรียบร้อยแล้วมีผู้สัญญาแล้ว และผมอยากเรียนถาม
ว่า อย่างวัสดุคอมพิวเตอร์ จะท าการตรวจรับอย่างไร ในเมื่อไม่มีอาคาร ไม่มีเพราะว่า
เขาต้องมาติดต้ังในตัวอาคารและเดินสายลงสายแลนด์กันเพิ่มเติมไปหมด ในระบบตัว
นั้น แต่ท่านไปด าเนินท าสัญญาเรียบร้อย แล้วอาคารยังไม่ได้ก่อสร้าง ยังไม่ได้ประมูล 
ท่านประธานครับช่วยตอบผมตรงนี้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับท่านนายกเพื่อนเขาซักถามมา อาคารยังไม่เรียบร้อย แต่จัดซื้อ
โครงการวัสดุและครุภัณฑ์แล้วนะครับ จะเอาไปไว้ที่ตรงไหน ขอเชิญนะครับ 
 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกเทศบำล 
 

 ท่านประธานฯครับ ผมเรียนถามว่าพวกคอมพิวเตอร์นี้นะครับ จะท าการตรวจ
รับอย่างไร และครุภัณฑ์ท่ีท่านประธานฯว่าใช่ด้วย เพราะว่าอาคารเรียนเรายังไม่มี  
เราจะติดต้ังอย่างไร ตรวจรับอย่างไร เพราะมีระบบภายในเยอะแยะไปหมด        
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนนั้น ขอบคุณมากครับ  

นายนัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพกระผม นัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วันนี้ท่ีเราได้มาประชุมกันโดยเรื่องส่วนมากเป็น
เรื่องการกันเงินและก็เป็นเรื่องท่ีส าคัญท้ังนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนถนนหนทางแต่ผม
ฝากท่านประธานฯ ไปยังผู้บริหารว่าต้ังแต่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกฯ ๒ ปี ก็จะมีเรื่อง
ลักษณะอย่างนี้การกันเงินอยู่เป็นประจ าและก็มีบางงานล่าช้าต้องกันเงินก็เหมือนท่ี
เพื่อนสมาชิกฯอภิปรายไปว่า 1 ปี ไม่รู้หลับในหรือท าอะไรกันงานไม่เดินและก็มาขอ
สภาฯ กันเงินเหมือนท่ีท่านจรวย คงท่าเรือ อภิปรายส้ินแค่เรื่องเสาธงยังต้องขอกันเงิน
เลยถ้าสร้างตึก ๕-6 ช้ันว่าไปอีกอย่างมันเป็นเรื่องยากบางที ป้ายโรงเรียนอย่างนี้คนวิ่ง
ผ่านไปผ่านมาบางท่านเขาไม่รู้ถ้าเป็นชาวบ้านเขาไม่รู้ ว่าตรงนั้นจะท าโรงเรียนเทศบาล
1 ในเทศบาลเท่านั้นท่ีจะรู้ ท้ังท่ีเรื่องผ่านสภาก็ให้ไปแล้วยังไม่จัดซื้อจัดจ้างท ากันมัน
เป็นความเสียโอกาสของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความล่าช้าเราไม่สามารถไปแข่งกับ
ใครได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกๆ อย่างเทศบาลเรานี้ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็น
เรื่องโรงเรียนอย่างเดียวเรื่องถนนก็ล่าช้าเหมือนกัน ช้าแบบนี้ ถ้าถามว่าต่อไปเราก็
ต้องกันเงินต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ วันนี้ผมก็ฟังจากเพื่อนสมาชิกฯ เด๋ียวเบรกกัน ๕ 
นาที 1๐ นาที ทุกคนก็อยากให้ผ่านหมดเพราะเป็นเรื่องเดือดร้อนความจ าเป็นท้ังนั้น
เลย แต่มันเป็นความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเอกสารบ้างความล่าช้าบ้างอย่างไรก็ฝาก
ท่านประธานฯ ว่าท าอย่างไรให้การจัดการท่ีดีกว่านี้ครับหยอดจาบีบ้าง  ขันน็อต     



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๒๒ 

บ้าง ก็ว่ากันไปครับขอบคุณมากครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้ใดท่ีจะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญคุณส าเริงฯ ครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 ท่านประธานฯครับท่ีผมถามไปเรื่องครุภัณฑ์ยังไม่ได้ตอบผมเลยนะครับ       
ในส่วนนั้นขอให้ตอบนะครับ เด๋ียวจะมีค าถามตามมาอีกนะครับเอาเป็นข้อๆครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายท่านนายกฯ ว่าจะให้ใครเป็นผู้ตอบ แต่คนตอบยังไม่มีก็จังหวะช่วงว่าง 
คุณนัฐพงษ์ ก็ยกมือแทรกนิดนึ่งนะครับคุณส าเริงฯ ถ้าจะให้ใครตอบก็ขอเชิญนะครับ 
เด๋ียวนะครับคุณทิวา คอมพิวเตอร์จะตรวจรับกันอย่างไรนะครับเพราะว่ามีสายไฟฟ้ามี
ระบบอยู่มากในอาคารยังไม่เสร็จทีจะตรวจรับกันอย่างไรในเมื่อมี คู่สัญญาแล้ว      
เพื่อนสมาชิกฯข้องใจอยู่ตรงส่วนนี้ ขอเชิญครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 ส่วนครุภัณฑ์อย่างอื่นด้วยในเมื่อเราด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเอาไปไว้ท่ี
ไหนครับ ในเมื่ออาคารยังไม่ได้สร้างรวมท้ังคอมพิวเตอร์ท่ีถามเมื่อสักครู่ ด้วย ขอบคุณ
มากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คนท่ีช้ีแจงยังไม่มานะครับ จะซักถามเรื่องอะไรขอเชิญนะครับ 

นายทิวา กุฏอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับกระผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมจะถามเกี่ยวกับน้ าบาดาลท่ีพรุคลองควายท่ีโรงเรียน
เทศบาล 1 ไม่ทราบว่าได้ส ารวจแล้วหรือยังว่าน้ าเค็มหรือน้ าจืดท่ีผ่านมาตรงนั้นผมเคย
ไปเจาะบ่อบาดาลท่ีสนามกีฬาน้ าเค็มครับ และสนามกีฬากับพรุคลองควายนี้มันอยู่ใน
ท่ีเดียวกันตรงนั้นกับท่ีเราขยายเขตประปาเข้าไปแล้วเราต้ังถังสูงแล้วดันน้ าเข้าไปไว้ใน
ถังสูงเพื่อท่ีจะให้ไหลช้ัน 3 ช้ัน ๔ ตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าได้ส ารวจว่าเค็มหรือจืดครับ
ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญ ผอ.ส านักการช่างว่ามีถังประปาท่ีในสวนหลวง ร.9 แล้วอยู่ติดกับ
โรงเรียนเทศบาล 1 แต่ท่ีบรรทุกน้ าไปแจกตอนนั้น น้ าก็ใช้ได้ดีไม่ถึงกับจืดสนิท       
แต่ค่อนข้างจะจืดนะครับ ตอนท่ีเราเข้าไปบรรทุกจากประปาตรงส่วนนั้น ขอเชิญท า
ความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกฯนิดนึ่งนะครับ 

นายกรภัทร เร่ิมสุกรี 
ผอ.ส านักการช่าง 

 ท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับคือจริงๆแล้วเราใช้ข้อมูลตรงสวนหลวง ร.9 
ท้ังหมดท่ีเคยเจาะแต่คงจะใช้ได้ ท่ีเราใช้สวนหลวง ร.9 ใช้ได้อยู่แต่บริเวณนั้นคง       
จะมีข้อมูลเก่าๆท่ีเราเคยเจาะท่ีสวนหลวง ร.9 นะครับ คงออกแบบประมาณการคิดถึง
ตัวนี้ว่าเรามีสวนหลวงร.9 ท่ีเราเคยใช้ได้นะครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับคุณทิวาฯครับ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๒๓ 

นายทิวา กุฏอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 เรียนท่านประธานฯครับ ผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับถ้าส ารวจแล้วน้ าจืด
ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ส่วนนั้นผมคิดว่าถ้าขยายเขตน้ าประปาเข้าไป  
ท าบ่อพักน้ า ท าถังสูงขึ้นใช้น้ าดูดขึ้นถังสูงเพื่อจะได้ใช้ถึงช้ัน4 นี้ของอาคารครับเพราะ
น้ าประปามันดันไม่ถึง แต่ผมไม่มั่นใจเหลือเกินตรงนั้นผมเจาะบ่อบาดาลมา 13 ปี    
ในโซนนั้นผมคิดว่าถ้าค าว่าจืดไม่สนิทก็คือเค็ม แล้วเราให้เด็กนักเรียนใช้น้ าเค็มผมว่า
มันยังไงอยู่นะ แล้วต่อไปถ้าเกิดเจาะไปแล้วถ้าน้ าเค็มวิธีแก้อย่างไร ขอเงินจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนขยายเขตน้ าประปาเข้าไปแล้วเราจะท ากัน   
กี่ครั้ง แต่ ณ เวลานี้เขาขยายเขตน้ าประปาไปเลยแล้วเราท าบ่อเก็บน้ าแล้วเราท าถังสูง
นะครับจบนะครับนอกจากปั๊มเสียอย่างเดียวถ้าเราเจาะบ่อบาดาลแล้วมันเค็มซึ่ง
งบประมาณเราก็ฝังดินค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมอาจจะไม่ได้เจาะตรงท่ีโรงเรียน
เลยนะครับแต่ในสามกีฬาผมเจาะมาแล้วเค็มแล้วเป็นสนิมต้องต้ังถังกรองอีกเป็นสนิม
เหล็ก แล้วลอยเป็นฝ้าด าถ้าล้างมือเล็บจะด าหมดเส้ือผ้าซักไม่ได้ ถ้าหากเป็นเส้ือขาว 
ผมถามว่าอยากจะให้นักเรียนใช้น าแบบนั้นหรือตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจนะครับถ้ามีการขอ
งบประมาณซ้ าซากในลักษณะของน้ าใช้ท่ีเราจะต้องมาล้างถ้วยล้างจานให้เด็กๆ
นักเรียนหรือซักเส้ือผ้าของเด็กนักเรียนตรงนี้นะครับผมว่าน่าเป็นห่วงถ้าเรายกเลิกตรง
นั้นเสียแล้วขยายเขตน้ าประปาเข้าไปละแวกนั้นมีน้ าประปาอยู่แล้วเราขยายเขต
น้ าประปาเข้าไปแล้วท าบ่อพักท าถังเก็บน้ าผมว่าคงจะไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับฝ่ายผอ.ส านักการช่าง ก็ต้องยอมรับนะครับท่ีเพื่อนสมาชิกฯ ติงมานี้นะ
ครับเพราะว่าเป็นเรื่องความจริงเพราะว่ามีน้ าอยู่แล้วเราจะพูดอย่างไรก็ไม่ได้เพราะว่า
น้ าเขาดูดขึ้นมาเราได้ใช้อยู่แล้วที่ตรงสวนหลวง ร.9 นะครับแต่ท่ีเขาเจาะบ่อบาดาลไป
ลูกงบประมาณล้านกว่าบาทนี้ก็มีสนามหญ้าต้นไม้อะไรท่ีต้องใช้รดบ ารุงต้นไม้ท่ีใน
โรงเรียนผมคิดว่ายังใช้ในส่วนอื่นได้ถึงว่าเด็กใช้ได้ไม่เท่าท่ีควรต้องเปล่ียนให้เด็กใช้
น้ าประปาครับธรรมดาอยู่แล้วขอเชิญคุณรักพงษ์ ครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ต้ัง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพกระผมรักพงษ์ แซ่ต้ัง สมาชิกสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ นะครับท่านประธานก็ด้วยความอึดอัดใจนะครับ ท่านประธานฯ  
คือจริงๆ คือเป็นห่วงนะครับในเรื่องญัตติท่ีจะต้องตกผมว่าในการพิจารณาคือจริงๆ 
แล้วนี้สมาชิกสภาฯ ทุกคนผมว่าเป็นห่วงนะครับท่านประธานฯแต่ผมดูการท างานแล้ว
จริงๆก็ไม่อยากจะพูดหรอกครับแต่ดูการท างานแล้วสมาชิกฯ ท่านโน้นอภิปรายเรื่อง
ท่านนี้อภิปรายเรื่องก็ด้วยรายละเอียดครับคิดว่าระบบการท างานท่ีไม่มีการวางแผนเรา
คุยกันหลายครั้งนะครับ ในสภาแห่งนี้พูดกันหลายทีช้ีแนะบอกกล่าวตลอดแล้วทุกเรื่อง
ก็ยังคงเดิมยังเหมือนเดิมมาตลอดเมื่อไหร่จะมีการเปล่ียนแปลงกันสักทีเหมือนเพื่อน
สมาชิกฯ ท่ีถามเมื่อสักครู่ในส่วนของท่ีซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ คุยกันหลายครั้งในสภา
แห่งนี้ผมก็ได้ยินและก็ยังจ าอยู่ในสมองว่ามีเพื่อนสมาชิกฯ ถามว่าถ้าเราจะจัดซื้อใน
ส่วนของครุภัณฑ์ซึ่งอาคารส่ิงก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท้ังหมดแล้วเราจะไปไว้ท่ีไหนและใน
ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันท่ีผมก็ทราบข่าวมาท่านประธานก็ซื้อแล้วไม่ต้องกันเงินเห็นไหม
จริงๆ แล้วรายการนี้เป็นรายการเดียวกันหมดแต่เงินไม่ต้องกันรีบซื้อไปท าไมซื้อ 
 ยกตัวอย่างขึ้นมาเทศบาลเราจริงๆแล้วที่ผมผ่านงบประมาณงบประมาณให้กัน 
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6 ปีผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมถามว่าซื้อแล้วของท่ีได้ใช้อย่างยั่งยืนไม่ค่อยมีเหมือนวัสดุท่ีเรา
จะต้องซื้อใช้กับโรงเรียนเทศบาล 1 นี้ผมถามว่าท่านผู้บริหารได้มีแนวคิดไหมครับว่า
เราน่าจะซื้อในส่วนตรงนี้เสียก่อนไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้บริหารเป็นผู้ส่ังการเซ็นอนุมัติ
ต้องอนุมัติแน่ถ้าไม่อนุมัติซื้อไม่ได้แต่ถามว่าท าไมถึงอนุมัติก่อนท าไมไม่ดูก่อนว่าตอนนี้
เราซื้อเราต้องคิดว่าเราจะเอาไปไว้ตรงไหนเราจะท าอย่างไรผมว่าไม่รู้อะไรกันแน่ใน
ส านักตอนนี้ท าอะไรกันอยู่เพราะว่าในเวลาเปิดเรื่องท่ีซื้อวัสดุครุภัณฑ์เป็นเรื่องซื้อเด๋ียว
ก็ซื้อทันทีอย่าให้ผ่านงบประมาณผ่านเมื่อไหร่ซื้อทันทีเก็บหรือไม่มีท่ีเก็บไม่รู้ซื้อไว้ก่อน
ในส่วนตรงนี้ผมว่าฝ่ายแต่ละกองเหมือนกันจริงๆ แล้วน่าจะหารือกับผู้บริหารว่าจะซื้อ
ตรงนี้จะซื้อเรื่องนี้ซื้อได้ไหมซื้ออย่างไรไว้ท่ีไหนนะครับแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดผมก็
แปลกใจผมยอมรับนะครับบางทีในเรื่องของการโครงสร้างในเรื่องของการก่อสร้าง
ท้ังหมดอาจจะมีติดในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมูลจ้างเรื่องของการเขียน
แบบในเรื่องของอะไรต่างๆท้ังหมดนี้เป็นประเด็นปัญหามาตลอดตอนนี้เทศบาลนคร     
สุราษฎร์ธานีผมเป็นผู้รับเหมาคนหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ได้รับเหมาเทศบาลนะครับผมไม่
กล้าจ้างช่างท่ีในเทศบาลเพาะว่าถูกปรับตายแน่นะครับไม่รู้จะท าอย่างไรพูดกันทุกปี
พูดกันทุกสมัยประชุมแล้วก็ยังอยู่แบบนี้ ต่อก็มาขอกันเงินถ้ากันเงินโดยก่อหนี้ผูกพัน
ผมก็ดีใจด้วยแล้วแต่ละรายการนี้ ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ท้ังหมด ผมว่าเพื่อนๆสมาชิกฯ     
ก็อึดอัดใจนะครับ เพราะไม่ก่อหนี้ผูกพันผมย้ าตรงนี้นิดหนึ่งถ้าท่านก่อหนี้ผูกพัน
เมื่อไหร่ ท่านก็ขอได้กันเงินท่านก็กันมาแล้วแล้วก็มาขยายเวลาอีก ผมว่าความหนักใจ
ตรงนี้เกิดท่ีพวกผมท้ังหมด ช่วยกันเถิดครับทุกกองฝ่ายโดยเฉพาะ  ผู้ท่ีเป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบในส่วนของงานแต่ละงานนี้ช่วยกันดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เวลา
โครงการอะไรจะออกมานี้ผมฟังพอจะเปิดงบประมาณใหม่แล้วเริ่มแล้วจ่อกันเป็นแถว
ท าโน่นท านี้ท านั้นผมถามว่าให้ผู้บริหารดูสักนิดว่าแต่ละกองฝ่ายจะเปิดเรื่องอะไรขึ้นมา
ดูก่อนว่าไม่ยังไม่ให้เปิดเรื่องนี้ให้ดูสักนิดหนึ่งครับท่านประธานฝากท่านนายกฯ     
ด้วยตอนนี้พอตุลาคมเริ่มแล้วโครงการเริ่มมาจ่อแล้ววางแผนไว้แล้วผมบอกท่านนายกฯ 
ไปก่อนดูก่อนว่าโครงการไหนเป็นโครงการท่ีส าคัญและบริการประชาชนหรือว่าได้รับ
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับนักเรียนกับครูกับใครก็แล้วแต่ช่วยพิจารณาเป็นเรื่องต้นๆ       
ไปนี้ผมก็ยังอีกหลายเรื่องในญัตติอื่นๆก็ยังอึดอัดใจครับท่านประธานถามว่าในโครงการ
ท่ีเราขอกันเงินแล้วเอกสารถามว่าท าไมไม่พอสาเหตุท่ีได้ไม่ครบเพราะอะไรเพราะว่า
บางเรื่องคิดว่าสมาชิกฯ ถามไม่ถึง แต่พอสมาชิกฯ ถามไปเข้าแต่ละเรื่องถามเข้าไปไม่
สามารถจะตอบได้เพราะว่ากองนี้เป็นผู้ท ากองเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าภาพไม่มีถึงเวลาก็วิ่ง
กันหัวซุกหัวซุนหารายละเอียดก็มันเป็นเพราะอย่างนี้แหละ ผมก็เรียนฝากท่าน
ประธานฯด้วยว่ายังมีอีกหลายวาระท่ีท่านประธานฯท่ีเรายังต้องกันเงินและอีกหลาย
วาระท่ีเราจะคุยกันผมอยากจะให้เรื่องนี้จบๆไปเพราะเวลามันก็ล่วงเลยมาพอสมควร
แล้วครับท่านประธานฯคือจริงๆ แล้วอยากจะให้จบจะว่ากันอย่างไรจะเอาแบบไหนก็
ว่ากันครับเพราะว่าทุกส่ิงตอนนี้ท่ีสมาชิกฯ แต่ละคนได้ขอไปในเรื่องของรายละเอียด
ท้ังหมดนี้คือจริงๆ แล้วนี้ก็หาได้บ้างไม่ได้บ้างเราเพราะว่านึกไม่ถึงว่าสมาชิกฯ จะต้อง
ถามอย่างนี้คือจริงๆ เราบอกแล้วการกันเงินก่อหนี้ผูกพันเป็นเรื่องท่ีล าบากใจการกัน
เงินท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้วขยายเวลาเป็นเรื่องท่ีง่ายนะครับและก็ในส่วนตรงนี้นะครับผม
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เรียนฝากท่านประธานฯด้วยว่าบอกท่านนายกฯ ว่าโครงการต่างๆท่ีจะเปิดหรือขยาย
หรือท่ีจะกันต่างๆ ยังไรก็ต้องดูถึงความส าคัญเป็นหลักไม่ใช่เราจะบริหารกันแบบชนิด
ท่ีว่ามาชนตัวใครรองไหน มาบอกก่อนก็ยกเอาขึ้นมาก่อนรองไหนมาก็ว่ากันไปเรื่อง
โรงเรียน ก็เหมือนกันขอสภาฯ มาเมื่องบเพิ่มเติมปี๕๕ งบเพิ่มเติมปี ๕6ก็โรงเรียน
ท้ังหมดนะครับ ผมก็เลยยังคุยกับท่านนายกฯ เพราะว่าถ้าเอางบประมาณในส่วนตรงนี้
ไปต้ังไว้ ซึ่งถ้าเอาไปแล้วท าเลยนี้ ก็โอเค เราก็ดีใจด้วยแต่ไปแล้วก็ต้ังไว้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
จะได้ท าถึงเวลาก็ขยายกัน กันอยู่ตรงนี้เราก็ล าบากเหมือนกันทางส านักศึกษา ซึ่งไม่มี
นายช่างเป็นของตัวเองจะต้องออกแบบจะต้องเขียนแบบถ้ามีนายช่างเป็นของตัวเอง
ออกแบบเขียนแบบไม่ต้องยืมมือใคร ผมว่าปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก็คงไม่มีนะครับทีนี้ยืม
มือคนโน้นมายืมมือคนนี้ มาถึงเวลาก็เหมือนกับญัตติท่ีผ่านมาท่ีต้องพูดถึงเพราะ
เปรียบเทียบ ยกตัวอย่างฝ่ายส านักศึกษาท่ีเอาเรื่องมากันก็เรื่องเก่าแต่ทีนี้เรื่องมันมา
ใหม่แล้วเดินไปถึงตรงไหนแล้วไม่รู้ก็ด้วยเหตุตรงนี้ท้ังหมด ผมก็ขอฝากกองฝ่ายหรือว่า
อย่างไรนี้ถึงเวลาในรายละเอียดท่ีจะต้องยืมมือคนอื่น ยังไงก็ต้องติดตามกันเองนะครับ 
บางทีไปให้คนอื่นท่ีเรายืมมือเขาท าให้เขาช่วยด าเนินการด้วยเขาก็ไม่รู้ เพราะงานของ
เขาเยอะอยู่แล้ว ผมเรียนฝากตรงนี้ด้วยว่าอึดอัดใจจริงๆ คืออยากให้จบๆ ขอบคุณมาก
ครับท่านประธานฯครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับคุณส าเริงฯ ครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานฯครับระหว่างท่ีเรารอผู้บริหารมาช้ีแจงผมขอต่ออีกเรื่องหนึ่ง   
นะครับ ในระเบียบวาระท่ี๕ นี้นะครับถ้าเรามาดูกันแล้วเป็นของโรงเรียนเทศบาล 1  
ท่ีท าการก่อสร้างใหม่นะครับ เรามาล าดับดูการท างานของเทศบาลเราแล้ว นะครับ 
ท่านประธานฯ ครับถ้าท่านจะสร้างสัก 1 หลัง ผมเรียนถามท่านประธานฯ ผ่านไปยัง
ท่านผู้บริหารท่านจะท าจากหลังคาลงมาหาฐานรากหรือครับแต่นี้ของเราก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาล1 ส่ิงท่ีจะเป็นจะต้องท าด าเนินการก่อนท่านไม่ท า ท่านไปขึ้นตัว
อาคารแต่ระบบสาธารณูปโภคท้ังหมด ท่านไม่ได้ท าเลยเท่ากับว่าถ้าเป็นตัวอาคารนี้
ท่านสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนี้ท่านท าหลังคามาก่อน และก็มาท ารูฟบีมคานรับหลังคา
และมาหล่อเสาช้ัน๒ ปูพื้นช้ัน ๒ และมาหล่อเสาช้ันล่างมาเทคานช้ันล่างมันผิดขั้นตอน
หมดเลยครับท่านประธานฯ ท่านประธานลองนึกดูนะครับ โรงเรียนเทศบาล 1 งานท่ี
จะด าเนินการขั้นแรกนี้ 1.งานถนนท่อระบายน้ า ๒.ขยายเขตไฟฟ้าหรือประปาให้
พร้อมในพื้นฐานตรงนี้ก่อนถึงจะมาด าเนินการการก่อสร้างตัวอาคาร พอด าเนินการ
ก่อสร้างตัวอาคารเสร็จ ท่านถึงจะมาเริ่มด าเนินการซื้อครุภัณฑ์เพื่อมาใส่ในตัวอาคาร
แต่นี้ ท่านมาท าต้ังแต่หลังคาลงมาหาฟุตต้ิง มันผิดขั้นตอนการท างานเลยครับนี้         
ท่ีผมสงสัยจะให้ผมกันเงินในส่วนนี้นะครับ ความจ าเป็นท่ีท่านจะท าก่อนท่านไม่ท า 
และถ้าอาคารหลังนั้นเสร็จแล้ว ท่านจะเอาไฟท่ีไหนมาใช้ เอาน้ าประปาท่ีไหนมา      
ใช้ถนนก็ยังไม่มีต้องท้ิงร้างไว้อย่างนั้นละครับนี้นะครับ เรื่องครุภัณฑ์ท่ีซื้อผมก็ต้องพูด
ตัวนี้ก่อนนะครับท่านประธานฯ ครับความจ าเป็นต่างๆ ขั้นตอนต่างๆ ในการท างาน
เทศบาลเรามีช่างเยอะ วิศวกรเยอะ ถ้าเรามาวางแผนในการท างานทุกส่ิงทุกอย่างมัน
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จะไปได้สวย และก็จะไม่มีการอภิปรายกันในสภาฯ กันเยอะแยะถึงขนาดนี้  เรียนฝาก
ท่านประธานฯด้วยครับว่าจะด าเนินโครงการอะไรต่อนี้เราต้ังแต่ 1 ขึ้นไปถึง 10     
อย่าเอา 10 ลงมาถึง 1 นะครับและระหว่างนี้ผมรอฟังค าช้ีแจงเรื่องครุภัณฑ์อยู่ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่านผู้อื่นท่ีจะซักถามอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ ครับ 

นายนัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับกระผมนัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมก็นั่งฟังเพื่อนสมาชิกฯ อภิปรายก็ยังไม่ได้
ค าตอบเราก็ยังอีกหลายวาระ ผมดูอย่างนี้เอกสารก็ยังไม่ได้ขอมติไปเลยครับท่าน
ประธานฯเพราะไม่มีถ้ามีหาได้แล้วเพราะทุกอย่างท่ีขอกันเงินเอกสารต้องพร้อมก่อนท่ี
จะเข้ามาสภาฯพดูอยู่แล้วสมาชิกฯ ก็ต้องถามเพราะด้วยเหตุผลอะไรต้องอธิบายได้ว่า
ท าไมต้องขอกันเงินพอถามถึงเดินหายไป 10 นาที พักกันบ้างผมก็ไม่รู้ว่าท าอะไรกัน
อยู่ผมว่าลงมติไปเลย เพราะผมก็รู้ว่าบางเรื่องจ าเป็นจริงๆ เรื่องโรงเรียนเรื่องส าคัญทุก
คนอยากเห็นเรื่องโรงเรียนขนหัวลุกอีกไม่ให้ไม่ได้ไปพูดข้างนอกสภาฯกันอีกไม่ให้กัน
อย่างโน้นอย่างนี้ แต่บางทีเพื่อนสมาชิกฯ ทุกคนเขาอยากให้แต่บางคนอึดอัดใจท่านดู
สถานการณ์ตรงนี้นิ่งเงียบหมด ขอเอกสารหายไม่มีใครตอบได้ผมว่าลงมติไปเลยดีกว่าครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอให้ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงสักนิดก่อนนะครับอะไรขัดข้องอย่างไรค่อยซักถาม
ก็ได้นะครับขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติคือถ้าผมไม่พูดก็คิดว่า
ผมไม่ได้ท างานผมขอขอบคุณมากท่ีท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงระบบการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีนะครับระบบเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานอนุมัติงบประมาณมาให้สร้างโรงเรียน
เทศบาล 1 พรุคลองควายเต็มรูปแบบ 1 ปีเต็มๆ ต้ังแต่สภาฯได้อนุมัติให้กระผม       
ใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมตรงนั้นผมบอกสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 1 ปีไม่ใช่ว่าผมอยู่เฉยๆ   
ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติก็คงทราบว่าพนักงานของเรามันมีท้ังท างานเร็วและก็ไม่
ท างานแต่สุดท้ายกว่าแบบจะออกเสร็จได้ราคากลาง ผมก็เพิ่งทราบผ่านงบประมาณไป
แล้วก็ต้องต้ังคณะกรรมการก าหนดแบบก าหนดราคากลาง ผมก็เพิ่งทราบว่าเทศบาลนี้
ประเมินราคากลางแล้วก็ท ากันไม่ได้ขาดบ้าง ผมก็ขอบคุณท่ีสมาชิกฯได้เป็นห่วงลอง
สังเกตดูซิครับว่าผมเคยพูดกับคณะช่างของเราท้ังหมดวันวันนั่งประมาณ เกือบ 10 
คน ผมช้ีว่า 10 คนนี้กินเงินเดือนเฉล่ียแล้วเดือนละ ๕ แสน ปีหนึ่งประมาณ 6 ล้าน 
ผมถามว่าผมต้ังแต่เป็นเทศมนตรีจนมาเป็นนายกฯ ตกร่วมมา ๒0 ปี พวกท่านกิน
เงินเดือนเกือบ 1๒0 ล้าน ถามดูว่าท่านท่ีเป็นสมาชิกฯ 3-4 สมัยถามสักนิดว่ามีอะไร
เกิดขึ้นใหม่บ้างโดยฝีมือของช่าง 1๒0 ล้าน  ยกเว้นท าถนนกับท่อระบายน้ าผมฝ่า
อุปสรรคกับโรงเรียนนี้ต้ังแต่อนุมัติเลยเรียกประชุมนี้ก็ไม่ได้นี้ก็ไม่ใช่นี่คือราคากลางผม
ให้รองปลัดฯ ให้ก าหนดว่านิยามของราคากลางคืออะไรผมต้องไปต่อสู้ทุกอย่างอ้างว่า
ราคากลาง ราคากลางก าหนดมาท าไม่ได้คืออะไร สุดท้ายราคากลางคือข้อตกลง
ระหว่างรัฐกับผู้รับเหมาท าไปได้โดยไม่ต้องเสียเปรียบซึ่งกันและกัน สุดท้ายพอออกมา
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ผมจะเล่าให้เล่าความจริงสุดท้ายช่างออกมาคิดขาดโน้นขาดนี้จะได้รู้กันนั่งร้านไม่ให้เขา 
ก่อสร้างไม่มีนั่งร้านท าได้ไหมเอาเชือกร้อยขามาฉาบหรือพอเสร็จคิดไปคิดมาขาดอีกมี
ฉาบแต่ไม่มีจับเส้ียมคนหนึ่งเขียนแบบทาบเหล็กเมตร ๕0 เซนติเมตร แต่หลักวิชาการ
ออก BOQ 80 เซน แบบเมตร ๕0 BOQ คิดให้เขา 80 เซนผมถามว่าคุจะยึดแบบ
หรือยึดBOQ สุดท้ายต้องยึดแบบแล้วท่ี คิดเขาขาด1 ปี เต็มๆ ส านักการ ช่าง                                                                                                                                                                                                                                             
เพิ่งเสร็จเรียบร้อยผมรบกันตลอดเวลา ถ้าวันนี้ผมไม่พูดเหมือนกับนายกฯ ไม่ติดตาม
งานทุกส่ิงทุกอย่างผมบอกเลยนะครับผมมาบริหารงาน 1 ปี ๒ ปี ซึ่งปีแรกผมท าของ
เขาเก่า ซึ่งของเก่าเวลานี้ก็ยังค้างจนมาถึงทุกวันนี้ แต่ 1 ปีท่ีท่านอนุมัติโครงการให้ผม 
ผมก็ยังพยายามประมูลให้ได้เสร็จ ท่านก็ทราบโรงเรียน ๒ หลังไป ยังเหลืออาคารใหญ่
และก็มีบางทีเด็กมาคิดแทนผู้ใหญ่เหมือนเสาธงเหมือนป้ายเสร็จต้ังกี่เดือนผมนึกว่าจบ
แล้วเก็บไว้ว่ายังไม่ส าคัญ ส านักศึกษาไม่เปิดเรื่องมาให้พัสดุเปิดการประมูลผมเพิ่งมารู้
ตอนท่ีว่าเซ็นเรื่องกันเงินทุกส่ิงทุกอย่างผมบอกท่านสมาชิกฯ เลยครับว่า 1 ปีเต็มๆ    
ท่ีท่านสมาชิกฯ ทุกท่านอนุมัติโครงการให้ผม ผมพยายามติดตามทุกโครงการนะครับ
ด้วยความบริสุทธิ์ ใจว่าท่ีท่านอนุมัติมาแต่ละอย่างมันเป็นส่ิงท่ีส าคัญเป็นเงินของ
ประชาชนใช้อย่างมีคุณค่าแต่ถ้าอนุมัติมาให้ผมเสร็จให้ส านักการช่างเปิดเรื่องท่านก็
ทราบอยู่แล้วว่าท่ีผ่านมานี้มีใครมาประมูลงานเทศบาลบ้างท าไมโครงการท่อโครงการ
โน้นไม่มีคนมาท าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรจนเด๋ียวนี้ผมบอกท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติว่าถ้าออกแบบเสร็จกับ BOQ ต่างกันผมไม่ได้เอาความผิดนะครับผมต้องต้ัง
กรรมการนะครับสอบข้อเท็จจริงแต่ไม่ได้สอบความผิดนะครับมันต่างกันเพราะอะไร
วิชาการหรือการเขียนแบบซึ่งกันและกันถ้าว่า BOQ หลักวิชาการให้ทาบ 80 คุณก็
ต้องไปแก้แบบเพราะในแบบเขียน 1๕0 ไม่ใช่ว่าพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ใส่ไฟ BOQ แบบ
เขียน 10 ดวง BOQ เขียน 100 ดวงมันไม่มีท่ีใส่แล้วผมไม่เช่ือว่าการค านวณผมเถียง
กับผู้รับเหมาว่ามันคิดขาดเหล็กเป็น สิบ ๆ ตัน ผมก็เพิ่งรู้ความจริงว่าเทศบาลเรานี้ ๒0 
กว่าปีท่ีผมได้มาสัมผัสมันอยู่อย่างนี้แต่หลังจากนี้ผมก็ต้องมาเขาเรียกว่าต้องมาดูแล
จริงๆ มันเป็นหน้าท่ีของข้าราชการประจ าท่ีกินเงินเดือนคนละ 3 หมื่น ๕ หมื่น มีค่า
รักษา คือพูดง่ายๆ ท้ังตระกูล ท้ังพ่อท้ังลูกท้ังเมียกินเงินเดือนของหลวงท้ังนั้น วันนี้พูด
ต่อสภาแห่งนี้ว่าจึงใคร่ขอข้าราชการทุกท่านท่ีได้ฟังในวันนี้นะครับว่าสมาชิกฯ ทุกท่าน
เป็นห่วงทุกท่านมาท าหน้าท่ีสมาชิกฯ ต้องการให้งานออกให้มีผลงานแต่ท่านอย่าถือว่า
กินเงินเดือนหลวงไม่มีใครท าอะไรได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญคุ้มครองผู้บริหารไม่มีสิทธิท่ี
จะย้ายไม่เหมือนสมัยก่อนจึงอยู่นิ่งกันแต่ละเรื่องๆ ขอให้ปัดพ้นไปเท่านั้นเองครับวันนี้ก็
ขอช้ีแจงให้ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติว่าผมได้ติดตามเป็นปีๆ ปีแรกติดตามเรื่องงานเก่า
ท่ีผ่านสภาไปปีท่ี ๒ ผมติดตามทุกงานท่ีท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติให้กระผมไป
ด าเนินการถ้าวันนี้ไม่พูดก็เท่ากับว่าผมไม่ได้ติดตามปล่อยให้เจ้าหน้าท่ีเขาไปด าเนินการ
โดยล าพังแต่จริงๆ ผมติดตามมาตลอดครับขอขอบคุณมากท่านสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเป็น
ห่วงเป็นใยและขอรับรองว่ากันเงินต่างๆ ให้ผมก็จะเร่งด าเนินการให้ทันเพราะผมถือว่า
ถ้าท่านร่วมช่วยกันท าก็เป็นผลงานซึ่งกันและกันในสมัยนี้ครับก็ผมถือว่าทุกท่านก็คงจะ
ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันขอบคุณมากครับ 
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๒๘ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพื่อนสมาชิกฯนะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านท่ีให้เสียงตบมือกับ
ท่านนายกฯ ท่านฯได้ระบายความในใจให้เพื่อนสมาชิกฯได้รับทราบแล้วนะครับว่าการ
ท างาน ท่านก็ต้ังใจท่ีจะท างาน ติดตามงานมาโดยตลอดนะครับ แต่ว่างานท่ีล่าช้าไป
เพราะอะไร ต้องมีการด าเนินการต่อไปอีกการแก้ไขนะครับ เมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกฯ
ได้ซักถามมานะครับ ว่าเรื่องงบประมาณการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้  ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ซึ่งไม่ได้กันเงินไว้ในครั้งนี้นะครับ เพื่อนฯถามว่า
ด าเนินการจัดซื้อไปแล้วหรือยัง ถ้าจัดซื้อไปแล้ว จะมีการตรวจรับกันอย่างไร อีกเรื่อง
คือคอมพิวเตอร์ เมื่ออาคารยังไม่เสร็จนะครับ ทีนี้โต๊ะเก้าอี้ เครื่องครุภัณฑ์นั้นเมื่อซื้อ
แล้วไปเก็บไว้ที่ไหน เพื่อนๆก็ถามว่าพอที่จะช้ีแจงตอบได้นะครับก็ขอเชิญ ถ้าไม่มีข้อมูล
รายละเอียดท่ีว่าชัดเจน ก็ให้คนท่ีมีรายละเอียดข้อมูลท่ีชัดเจน ช้ีแจงให้เพื่อนสมาชิกฯ
ได้รับทราบนะครับ ผมไม่ใช่ว่าจะให้ท่านรองฯช้ีแจงนะครับ ท่านรองฯเพิ่งมาใหม่  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอพัก ๑๐ นาทีครับ  

 - พักกำรประชุม ๑๐ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อเพื่อนสมาชิกฯมาก็คงจะครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอเปิดประชุมต่อ   
นะครับ มาถงึระเบียบวาระท่ี ๕ นะครับ เมื่อสักครู่ก็มีเพื่อนสมาชิกฯสงสัยอยู่นะครับ
ให้ ผอ. กองคลังไปหาเอกสาร ไม่ทราบหามาได้แล้วหรือยังนะครับ ถ้าได้แล้วก็ขอเชิญ
นะครับ ผอ. กองคลัง 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ. กองคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ส าหรับเอกสารท่ีท่านสมาชิกฯได้ขอนะครับ ผมก็ได้น ามาให้แล้วนะครับ ประกาศใน
การประมูลจ้างเกี่ยวกับป้ายช่ือ และเสาธงประจ าโรงเรียนเทศบาล ๑ นะครับ ประเด็น
ต่อไปคือประเด็นเรื่องของการซื้อครุภัณฑ์จ านวน ๖ ประเภทของโรงเรียนเทศบาล ๑ 
นะครับ ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาในวันนี้เองนะครับ ส าหรับครุภัณฑ์ท้ังหมดนะครับ 
ก าหนดการส่งมอบวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นะครับ คือระยะเวลาจากนี้ไปอีก
ประมาณเกือบ ๒ เดือนนะครับ ซึ่งความเป็นไปได้ท่ีโต๊ะ อาคารเรียนจะสร้างแล้วเสร็จ
นั้น น่าจะมีความใกล้เคียงกันนะครับ เพราะว่าอาคารเรียนนั้น ก าหนดงวดงานไว้      
๗ งวด ขณะนี้ส่งมาแล้ว ๔ งวดนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานฯครับ ท่านประธานฯครับ งานระบบท่ีเรา
ส่ังซื้อ ท่ีเราประเมิน จัดซื้อจัดจ้าง ของครุภัณฑ์ท่ีต้องติดต้ังภายในอาคาร งานระบบ  
นะครับ ผมย้ า ถ้างานยังไม่เสร็จ คุณจะเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปติดต้ังได้อย่างไร   
และท าการตรวจรับได้อย่างไรครับ อีก ๒ เดือน ซึ่งไม่ได้ต้ังในอาคารหลังนี้นะครับ 
ไม่ได้ต้ังในอาคารที่ผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจงนะครับ ผมถามว่าการจัดซื้อจัดจ้างระบบ
คอมพิวเตอร์ท้ังหมด ถ้าเราไม่มีอาคารรองรับ เราจะตรวจรับงานได้อย่างไรครับ   
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๒๙ 

เพราะมันต้องเดินระบบด้วยครับ ข้างในครับ แล้วท่าน ผอ. คลังว่าได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างไปท้ังหมดแล้วครุภัณฑ์ ผมถามว่าเพิ่งด าเนินการไปวันสองวันนี้เอง ได้คู่สัญญา 
แต่ท่านไม่ได้กันเงินในส่วนนี้เลยครับ ท่านเอาเงินท่ีไหนมาจ่ายครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านอื่นท่ีจะซักถามอีกไหมครับ ท่ีคุณส าเริงซักถามนะครับ ผอ.กองคลัง 
บอกว่ายังเวลาอีก ๒ เดือน อาคารก็คงจะเสร็จ แต่เพื่อนสมาชิกฯก็คงสงสัยว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่ได้ต้ังท่ีอาคารหลังนั้น จะต้ังในอาคารหลังไหนผมก็ไม่ทราบนะครับ    
ผมฟังแต่ข่าวท่ีเพื่อนฯได้ช้ีแจง เชิญ ผอ.กองคลัง ช้ีแจงครับว่าต้ังท่ีอาคารหลังไหน      
ขอเชิญครับคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ ถ้าอย่างนี้ผมขอนิดหนึ่งครับ ผมอยากทราบว่าใครเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ครับ ผมขอรายช่ือด้วยครับ     
ว่าท่านจะตรวจรับกันได้อย่างไร ในเมื่อท่ีผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพื่อนๆก็ขอรายช่ือของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถ้ามีรายช่ือท่ีต้ัง
กรรมการตรวจการจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญผอ.กองคลังมอบให้เพื่อนสมาชิกฯ
ด้วยนะครับ ถ้าว่าด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ผอ .กองคลังช่วยช้ีแจงด้วยนะครับ          
ว่าคณะกรรมการมีใครกี่คน ถ้ามีหลักฐานก็เอาให้เพื่อนสมาชิกฯด้วยครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ. กองคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ส าหรับรายช่ือของคณะกรรมการตรวจรับนะครับ เอกสารเจ้าหน้าท่ีก าลังน าขึ้นมานะ
ครับ   แต่ผมขอตอบประเด็นท่ีท่านสมาชิกฯได้ถามเมื่อสักครู่นะครับ กรณีท่ีไม่มีการ
กันเงิน ไว้นั้น แล้วจะน าเงินท่ีไหนมาจ่ายนะครับ กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามระเบียก
ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ข้อ ๕๗ ซึ่งเป็นอ านาจกันเงินของ
ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางท่าน ผอ.กองคลังได้มาช้ีแจงแล้วนะครับว่าอ านาจกันเงินนี้ตามข้อ ๕๗    
ขึน้อยู่กับผู้บริหารท้องถิ่น คุณส าเริงครับ ท่ีว่ามีข้อสงสัยว่าไม่กันเงินนะครับ เขากันไป
แล้วนะครับ มีท่านผู้ใดอีกไหมครับท่ีจะซักถาม ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ ก็ช้ีแจงมาในเรื่องกันเงินอย่างเดียวนะครับ แต่จุดประสงค์
หลักของผม คือเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่ออาคารยังไม่เสร็จ ท่านด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างไร เอามาติดต้ังได้อย่างไร ตรวจรับได้อย่างไร เมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้ว ต้องมี
ระยะเวลาของสัญญา ว่าจะส่งของภายในกี่วัน แต่ถ้าอาคารเรียนยังประกาศด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างอยู่นี้ครับ ช่วงเวลาก่อสร้างถ้าได้คู่สัญญา ๑๐ เดือน และกว่าจะได้
คู่สัญญาอีก ๑ เดือน รวมเป็น ๑๑ เดือน แล้วเราจะขยายการตรวจรับการจ้างไปได้
อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร เพราะการขยายเวลาในส่วนนี้มีอยู่ ๒ ข้อนะครับ ผมก็ไม่ต้อง
อ่านระเบียบฯพัสดุให้ท่านฟังนะครับ ว่ามีข้อท่ี ๑ ว่าอย่างไร ข้อท่ี ๒ ว่าอย่างไร ในการ
ขยายเวลาการก่อสร้างนะครับ แต่ท่ีผมถามในส่วนนี้ เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับ       
ต้องติดต้ังภายใน และมีอีกหลายตัวนะครับ ไม่ใช่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับท่ีท่าน
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๓๐ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีระบบภายในอาคาร ซึ่งท่านจะรับงานไม่ได้ ติดต้ังไม่ได้ 
ผมก็ต้องเรียนถามกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ว่าท่านจะด าเนินการ
ตรวจรับได้อย่างไรในส่วนตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพื่อนสมาชิกฯก็ซักถามนะครับ ในเมื่ออาคารยังไม่เสร็จ เรามีการจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุและครุภัณฑ์แล้วนะครับ และจะมีการตรวจรับกันอย่างไร   
นะครับ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเพื่อนสมาชิกฯให้รับทราบนะครับ ว่าด าเนินการจัดซื้อแล้ว 
จะด าเนินการตรวจรับกันอย่างไรครับ ในเมื่ออาคารยังไม่เสร็จ ขอเชิญครับพูดตาม
ความจริง ไม่มีใครที่จะช้ีแจงได้ตรงส่วนนี้นะครับ คุณส าเริงครับ ผมว่าท่านนายกฯคุย
กับคุณส าเริงนิดนึ่งนะครับ ว่าจะเอาอย่างไรกันดี เพราะผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกฯก็ไม่
ค่อยติดใจสักเท่าไรนะครับ เพราะว่าเป็นการสร้างโรงเรียน นายกฯก็รับปากเรียบร้อย
แล้วว่าท่านจะรีบด าเนินการ จะสร้างอาคารเรียนให้ทัน และยังข้องใจอยู่นิดหนึ่ง   
ท่าน ผอ. กองคลัง เรื่องคณะกรรมการฯ เด๋ียวอย่าลืมเอาให้ด้วยนะครับ คุยส้ันเอาแต่
เรื่องงบประมาณนะครับ ของโรงเรียนนะครับ ไม่ใช่เสียดายของงบประมาณ ๑๕ ล้าน
บาท สร้างโรงอาหารของเด็ก ถ้าเราเห็นใจกับเด็กบ้าง ๑๕ ล้านสร้างโรงอาหาร จะได้
ด าเนินการในรอบนี้ ถ้าปล่อยตกรอบนี้ เข้าใหม่ก็น่ากลัว  อีก ๒ ปีนะครับกว่าจะได้
ด าเนินการก่อสร้าง ผมก็ประชุมต่อนะครับ ในวาระท่ี ๕นะครับ ท่าน ผอ.กองคลังเรื่อง
เอกสารคณะกรรมการตรวจรับนะครับ จะได้มาให้คุณส าเริงด้วยนะครับ มี ผู้ใดท่ีจะ
ซักถามไหมครับ ขอเชิญนะครับถ้าใครจะซักถาม ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณมากท่ีท่าน
สมาชิกฯเป็นห่วงเรื่องครุภัณฑ์ท่ีประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนะครับ ด้วยหลักหรือ
ระเบียบฯ เมื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ก็มีคณะกรรมการท่ีท่านสมาชิกฯได้ขอไป
แล้วว่าใครเป็นคณะกรรมการจัดซื้อนะครับ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว ขอบคุณมาก  
ท่ีท่านเป็นห่วงผมก็คิดว่าจะต้องเป็นหน้าท่ีของส านักการศึกษาท่ีจะต้องเก็บดูแล 
เพื่อท่ีจะได้ใช้ต่อไป เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีจะต้องดูแลนะครับ ขอขอบคุณมาก
ท่ีท่านสมาชิกฯได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับการสถานท่ีเก็บของนะครับ และคณะ
กรรมการฯ ผมว่าท่านสมาชิกฯก็คงทราบแล้วว่าคณะกรรมการมีใครบ้างท่ีจะจัดซื้อจัด
จ้างนะครับขอช้ีแจงแค่นี้ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นายกฯก็ได้ช้ีแจงแล้วนะครับว่าจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วก็ให้ส านักการศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ ดูแลไป แต่ทางเพื่อนสมาชิกฯยังข้องใจอยู่ว่าการตรวจรับจะตรวจรับกัน
อย่างไรในเมื่ออาคารไม่เสร็จ เพื่อนสมาชิกฯจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะ
ครับ มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ประจ าปี        
พ.ศ.๒๕๕๕ (กองคลัง) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๕
(กองคลัง) ดังนี ้
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 ๑. โครงกำรติดต้ังระบบประปำอำคำรในโรงเ รียน เป็นเงินจ ำนวน 
๑,๕๒๔,๐๐๐ บำท 
 ๒. โครงกำรก่อสร้ำงโรงอำหำร เป็นจ ำนวน ๑๕,๒๓๕,๐๐๐ บำท 
 ๓. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ทำงเท้ำ และผิวจรำจร ถนนภำยใน
โรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงเผดิมอ่อนวิทยำ) เป็นเงินจ ำนวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๔. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชื่อโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ) 
เป็นเงินจ ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บำท 
 ๕. โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงประจ ำโรงเรียน เป็นจ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 
 ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑๐ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๖ เร่ืองญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถ่ิน กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณเอกพจน์ครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพนิิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ 
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติกันเงิน โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
(ส านักปลัดเทศบาล) หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี ้

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงิน โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   
ค่าโครงการปรับปรุงส านักการช่าง ช้ัน ๓ อาคารส านักงานเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี เพื่อปรับปรุงห้องเก็บของขนาด ๔.๓๕ เมตร ยาว ๖.๖๕ เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๙.๐๐ เมตร และเปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียม ขนาด    
๑.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จ านวน ๗ ชุด พร้อมซ่อมแซมหลังคา พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ตารางเมตร ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป        
เป็นเงิน ๓๓๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 เนื่องจากการด าเนินโครงการปรับปรุงส านักการช่าง ช้ัน ๓ อาคารส านักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๓๒ 

หมวด ๕ ข้อ ๕๙           
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ 
๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระท่ี ๖ นะครับ ทางฝ่ายผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดหลักการ
และเหตุผลให้เพื่อนสมาชิกฯได้ทราบแล้วนะครับ ถ้ามีใครสงสัยตรงส่วนไหนขอเชิญ
ซักถามได้นะครับ ขอเชิญครับคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับ ผมนายส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานฯครับ ในระเบียบวาระท่ี ๖ นี้นะครับ เป็น
การขอกันเงินค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงส านักการช่าง ช้ัน ๓ 
ตามหลักการนะครับ เพื่อปรับปรุงห้องเก็บของขนาด ๔.๓๕ เมตร ยาว ๖.๖๕ เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า๒๙ เมตร ไม่ใช่นะครับ ถ้ากว้างคูณยาวเป็นเมตรไม่ได้ ต้องเป็น
ตารางเมตร แก้ไขตรงนี้ได้ไหมครับ พอแก้ไขเสร็จแล้วนะครับ ในส่วนนี้ส านักการช่าง
ได้เปิดประมูลมา ๒ ครั้งแล้ว ถ้าไม่ผิดนะครับ รายละเอียดในส่วนนี้ เปิดประมูล ๒ ครั้ง
แล้วก็ไม่มีผู้รับจ้าง แล้วตอนนี้ก็จะมาขอกันเงินอีก ๑ ปีแล้วนะครับท่านประธานฯ     
ซึ่งท าห้องของช่างเองนะครับ ไม่ใช่ห้องของชาวบ้านแล้วตอนนี้ ท าบ้านเองแล้ว ท่านก็
ยังด าเนินการก่อสร้างไม่ได้ภายใน ๑ ปี ครั้งแรกประมูลไปแล้วไม่มีผู้มายื่นซอง ท่านก็
น่าจะปรับราคาใหม่ เพราะมติ ครม. ให้ปรับราคาเป็นปัจจุบัน ท่านก็ไม่ได้ปรับราคามา 
และประกาศครั้งท่ี ๒ ก็ราคาเดิมไม่มีผู้ประเมินอีกครับ ท่านก็มาขอกันเงินอีก ถ้าขอกัน
เงินเราก็ให้กันไปแล้ว ท่านก็ประมูลไม่ได้อีกครับท่านประธานฯครับ ผมก็ขออภิปราย
ส้ัน ๆ ว่าญัตตินี้ไม่สมควรมีการกันเงินให้นะครับ ท่านประธานฯครับ ผมขออย่างนี้    
นะครับ ส้ัน ๆ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อื่นท่ีจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยนะครับ มีสมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ยกมือนะครับ 

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (ส ำนักปลัดเทศบำล) โครงกำรปรับปรุง
ส ำนักกำรช่ำง ชั้น ๓ อำคำรส ำนักเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี เป็นจ ำนวนเงิน 
๓๓๗,๐๐๐ บำท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่ ๗ เร่ืองญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถ่ิน กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี ๗ ครับ ขอเชิญครับคุณเอกพจน์ครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพนิิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และท่านสมาชิกฯ     
ผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติกันเงิน กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการเหตุผลดังนี้ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๓๓ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
  ส ำนักกำรช่ำง   

หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทรำงระบำยน้ ำและท่อระบำยน้ ำ 

  ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง ๒๕ เป็นท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท      
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
  ๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนยางงาม ๑เป็นท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๖๘๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตรกว้าง  ๔.๕๐-
๖.๕๐  เมตร  (รวมรางวี)  ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า ๑,๘๐๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)     
เป็นเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐.-  บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนลูกเสือ เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร  กว้าง  
๔.๕๐-๖.๕๐  เมตร  (รวมรางวี) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  ๑,๙๐๐.๐๐  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) 
เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 

๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี  ๒๓  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕  
เมตร  กว้าง  ๓.๕๐-๔.๕๐  เมตร (รวมรางวี) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด) เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ และคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางก าลังพิจารณาก าหนดราคากลางใหม่ จึงขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่ นได้อีกไม่เกิน



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๓๔ 

ระยะเวลาหนึ่งปี) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ  
๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระท่ี ๗ นะครับ ทางฝ่ายผู้บริหารได้ให้หลักการและเหตุผลแล้ว
นะครับ ตาม ๔ โครงการนี้นะครับ ท่อระบายน้ านะครับ ท่านใดมีข้อจะซักถาม ขอเชิญ
คุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 
 
 
 
 
 

 ขอบคุณมากครับท่าน ในใบท่ี ๒ นะครับเรื่องเหตุผลนะครับ ว่าอย่างนี้นะครับ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ก าลังพิจารณาก าหนดราคากลางใหม่ จึงขออนุมัติ
กันเงิน โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน ท่านประธานฯลองวิเคราะห์ตรงนี้ดูนะครับ ก าลังพิจารณา
ก าหนดราคากลางใหม่ แต่เรามากันเงินในงบประมาณส่วนนี้ ถ้าพิจารณาราคากลาง
ใหม่เสร็จนะครับ ยอดเงินคงจะไม่ใช่ตัวนี้  ท่ีเสนอสภาฯมาเพื่อกัน ใช่ไหมครับ 
เพราะฉะนั้นถ้าเราขอกันเงินในส่วนนี้ ใน ๔ รายการตามท่ีขอมา ท่านก็ยังด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ เพราะท่านต้องไปดูในราคากลางใหม่ท่ีก าหนดมาใหม่ว่าเป็นเท่าไร 
ของวัสดุในราคากลาง เพราะท่านบอกว่าก าลังด าเนินการก าหนดราคากลางใหม่     
นะครับ ท่านประธานฯช่วยดูตรงนี้หน่อยครับ เพราะว่าถ้าราคากลางใหม่ออกมา 
ตัวเลขตัวนี้ก็ต้องเปล่ียน พอตัวเลขตัวนี้เปล่ียน ท่านต้องเข้าสภาฯใหม่ในการประชุม
ครั้งหน้า เพื่อขอเงินเพิ่มจากสภา ผมฝากท่านประธานฯช่วยวิเคราะห์ตรงนี้ให้ผมนิด
หนึ่งครับ ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะท าอย่างไรครับท่านประธานฯครับท่านประธานฯ
ครับ ขออีกนิดเดียวครับได้เป็นค าถามเดียวไปเลยครับ ท้ัง ๔ โครงการนี้เราได้จัดซื้อจัด
จ้างมากี่ครั้งแล้ว ถ้าครั้งท่ี ๑ เราได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้มาซื้อซองฯ 
หรือไม่มีผู้มายื่นประมูลงาน อะไรก็แล้วแต่นะครับ ตามมติ ครม. ให้เพิ่มเป็นราคา
ปัจจุบัน และเพิ่มค่าแรงเป็น ๓๐๐ บาทด้วย ไม่ทราบว่าท่านได้ปรับราคาในส่วนนี้มา
หรือยัง ขอเรียนถามทีเดียวเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ต้ัง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ ต้ัง สมาชิกสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๗ ครับท่านประธานฯ ในส่วนของรายละเอียด เมื่อกี้ท่าน ส.ท. ส าเริง 
ได้ซักถาม แต่โครงการนี้เป็นโครงการซึ่งอยู่ในเขตบ้านผมเองนะครับ โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง ๒๕ นะครับ ในส่วนตรงนี้ผมไม่เข้าใจนะครับว่าการมาขอ
กันเงิน ท่ีผ่านมาเราได้เพิ่มงบประมาณเป็น ๑,๐๔๐,๐๐๐กว่าบาท ขอผ่านสภาตามมติ 
ครม. พอผ่านแล้วก็ไม่มีผู้รับจ้าง ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกวันนี้ของเทศบาลฯ ก็ด้วย
เหตุผลตรงนี้นะครับ ท่ีผ่านมาบางโครงการหนึ่งล้านบาท ก็เพิ่มไป ๑๐ เปอร์เซ็นต์   
แต่โครงการนี้ เคยเพิ่มมาไม่ถึง  ๑๐ เปอร์ เซ็นต์ เพิ่มมา ๑ ,๐๔๐ ,๐๐๐ไม่ เกิน
๑,๐๕๐,๐๐๐บาท เมื่อมาขอกันเงิน ถ้าดูตามรายละเอียด จะมียอด๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
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๓๕ 

เหมือนเดิม ในส่วนท่ีขอสภาฯเพิ่มแล้ว แล้วไปจัดจ้างแล้ว ไม่มี ผู้รับเหมาแล้ว ผมว่าใน
ส่วนตรงนี้ เวลามาขอกันเงิน ต้องยึดตาม๑,๐๔๐,๐๐๐กว่าบาท หรือ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
เหมือนเดิม เพราะเป็นประเด็นปัญหาท่ีเราจ้างไม่ได้ และตอนนี้แต่ละโครงการราคายิ่ง
ตกลงมาตลอด ราคาเพิ่มให้ไปก็ไม่มีผู้รับจ้าง ราคาลดลงคิดหรือว่าผู้รับจ้างจะมา
รับเหมา ผมก็ไม่ทราบนะครับท่านประธานฯ ผมว่ายังไงฝากท่าน  ประธานฯถึงนายกฯ
นะครับ อีก๒,๓โครงการนี้ก็เหมือนกันนะครับ กาญจนวิถีเหมือนกัน งวดท่ีแล้วก็
ประกาศแล้วเหมือนกัน ไม่มีผู้มาซื้อซอง เราได้ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้ว ผมอยาก
ทราบว่าทางท่านนายกฯมีโครงการท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการในส่วนตรงนี้ ผมก็
ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับ แต่ก็ขอว่าหากต้ังใจจะท าจริง ในงบประมาณท่ีเพิ่มให้แล้ว 
ผู้รับเหมาก็ท าไม่ได้ ถ้าจะท าเองแล้วมาลดราคาลงหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับ 
อุปสรรคจริง ๆ ของเทศบาล ซอยพวกนี้จริง ๆ ถามว่าเป็นซอยท่ีมีอุปสรรคไหม ไม่มี
อุปสรรคในการท างาน ตลาดล่าง ๒๕ ความกว้างไม่ต่ ากว่าเกือบ ๖ เมตร ซึ่งสังเกต
ด้วยสายตา สามารถท่ีจะท างานได้สะดวก และไม่มีส่ิงกีดขวางซึ่งเป็นเรื่องท่ีล าบาก แต่
เราประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่มีใครมาซื้อซอง ไม่รู้จะท าอย่างไรดี ผมว่าต้องฝาก
ท่านประธานฯถึงผู้บริหารนะครับ ในโครงการเหล่านี้ท้ังหมดนะครับเป็นโครงการท่ีตก
แล้วตกอีก ผมว่าตรงนี้ไม่รู้ในส่วนของงบประมาณนะครับ ยังจะพออีกหรือไม่ท่ีจะต้อง
ท างานในส่วนตรงนี้นะครับ และถ้ากันไปแล้วไม่มีคนมาอีก ขอฝากท่านประธานฯไปถึง
ท่านนายกฯ ในฐานะท่ีเป็นผู้ดูแลในส่วนตรงนี้ท้ังหมดนะครับ ยังไงผมก็ต้องจ้ีไปยังท่าน
นายกฯ ท่านนายกฯก็ต้องด าเนินการให้ได้ ปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาท่ีจะต้องหาวิธีการ
ท าจริง ๆ ซอย ๒๕ ปากซอย ถึงเวลาฝนตกไม่มากน้ าท่วมทันที ชาวบ้านละแวกแถว
นั้นพยายามติดต่อประสานมาตลอด เราก็ช้ีแจงให้ชาวบ้านแถวนั้นทราบว่าคือตอนนี้
ผ่านขั้นตอนสภาให้หมดแล้ว แต่ปัญหาคือไม่มีผู้มารับจ้างท า มันก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจ
ของท่านนายกฯ ว่าท่านนายกจะท าอย่างไร หาวิธีการจะท าอย่างไร เพื่อให้ปัญหาเวลา
ฝนตกนิดเดียว น้ าท่วมทันที ฝากท่านประธานฯด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอบคุณนะครับท่ีเพื่อนสมาชิกฯเป็นห่วงนะครับ เพื่อนสมาชิกฯซึ่งว่า         
๔ โครงการนะครับ ท่ีจะขอกันเงินงบประมาณ จะจ้างหรือไม่จ้างกี่ครั้ง ก็แล้วแต่ แต่ไม่
มีคนท่ีได้รับท างาน ถ้าต้องขอกันเงินไว้ก่อน กันเพื่อไม่ให้โครงการนี้ตก  ถ้ากันไม่ได้
เท่ากับว่าโครงการนี้ก็ตกไปเลยนะครับ ถ้าเราขอกันเงินก่อนตามงบประมาณท่ีได้วางไว้ 
และมาต้ังคณะกรรมการให้มาพิจารณาใหม่ เพื่อจะด าเนินการต่อไป ผมเข้าใจว่าเป็น
อย่างนั้นเพื่อจะไม่ให้งบประมาณตกไปนะครับ ท่านนายกฯก็เห็นด้วยนะครับ เห็นด้วย
ว่าเป็นอย่างนี้ มีท่านผู้อื่นท่ีสงสัยอีกไหมครับ ขอเชิญคุณจรวยครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอน าเรียนว่าท่ีซอยลูกเสือเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะว่าเป็นคู ชาวบ้านเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถ้าท่านนายกฯ รับปากว่าจะท าให้ได้ ผมก็จะไม่ติดใจตรงนั้น 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมขอท าความเข้าใจกับคุณส าเริงนิดนะครับ เท่าท่ีผมวิเคราะห์ ไม่ทราบว่า
ท่านสมาชิกฯจะว่าอย่างไร ส่วนของการเงินท่ีต้ังงบประมาณไว้แล้ว มีคณะกรรมการ   
ท่ีจะปรับปรุงอาคารใหม่ ก็ค่อยเกิดประมาณราคาใหม่ ขอเชิญครับ  
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๓๖ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับในเรื่องของญัตติกันเงิน จ านวน ๔ โครงการ ตรงนี้ผมไม่
มั่นใจว่าผู้บริหารท่ีเสนอญัตตินี้ หยิบบางโครงการมาหรือเปล่า และท้ิงบางโครงการ
หรือเปล่า โครงการท่ีมีการกันเงินแล้ว ไม่ได้ท า คือโครงการซอยศรีวิชัย ๕๙ ซึ่งผมย้ า
ในสภาไม่ต่ ากว่า ๔ ครั้ง ติดตามไปท่ีส่วนสุขาภิบาลไม่ต่ าจาก ๗ ครั้ง แล้วก็ติดตาม
ตลอด จนกระท้ังผมบอกว่าผมไม่ติดตามแล้ว เพราะติดตามยังไงก็ไม่ท า กันเงินก็
เรียบร้อยแล้ว นัดเวลาก็นัดแล้ว หลังจากนั้นบอกผมว่าอยู่ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง เคยจัดซื้อจัด
จ้างสักครั้งไหม อันนี้ท้ิงไปเลยครับ กันเงินไปแล้ว งวดนี้ก็ไม่ขอระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน 
และจะขอกันเงินท าไมครับ กันไว้แล้วทิ้งงาน ไม่ท างาน เป็นการปรับปรุงท่อระบายน้ า
และฟุตบาท หรือท่อระบายน้ าถนนผิวจราจร และก็ตามมาตลอด ในสภาก็ตาม     
ท่านนายกฯ ก็รับปากนะครับ ซอยศรีวิชัย ๕๙ และผมก็ไม่ตามเลย ถ้าอยู่ในส่วนของ
ช่างสุขาภิบาล ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพราะชาวบ้านร้องเรียนมาแล้วเกี่ยวกับส่วน      
ช่างสุขาภิบาล ผมบอกผมไม่เอา ไม่ตามเพราะตามยังไงก็ไม่ได้ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านนายกฯ ครับ เพื่อนสมาชิกยังสงสัยอยู่ว่าซอยศรีวิชัย ๕๙ ไม่ทราบว่าเขา
ยื่นด าเนินการกี่ครั้งแล้ว หรือว่ายังไม่ได้ด าเนินการ หรือว่าเป็นอย่างไร ช้ีแจงให้เพื่อน
สมาชิกฯทราบด้วยนะครับ เจ้าหน้าท่ีมาแล้วเชิญเลยครับ 

นายกรภัทร เร่ิมสุกรี  
ผอ.ส านักการช่าง  

 ก่อนอื่นขอช้ีแจงในเรื่องของศรีวิชัย ๕๙ ขอเรียนว่าศรีวิชัย ๕๙ นั้น เราก็ได้
งบประมาณหลายปีมาแล้ว และก็หลายรอบด้วย ก็จะต้องเท้าความนิดหนึ่งว่า ลักษณะ
ของการท างานของซอยศรีวิชัย ๕๙ นั้นค่อนข้างจะมีความซับซ้อน ยุ่งยาก กรณีท่ีเป็น
ท่ีดินของเอกชน และส่วนท่ีปลายก็มีแปลงเป็นหมู่บ้านกั้นไว้ ประกอบกับในส่วนของ
ท่อระบายเดิม ท่ีวางไม้เพื่อท่ีจะน ามาสู่ถนนศรีวิชัย และอีกส่วนหนึ่งได้ท ามาหลาย
ขั้นตอน และท่อระบายน้ าเส้นนั้นก็เป็นท่อระบายน้ าท่ีท าก่อนท่ีเทศบาลจะไปดูแล เมื่อ
เราหาช่องทางเพราะลงไม่ได้ ก็อยู่ท่ีหมู่บ้านเพราะเป็นส่วนท่ี ๒ ท่ีจะส่งน้ ามา ปรากฏ
ว่าไม่สัมพันธ์กันกับระดับของท่อท่ีมีอยู่เดิม เพราะฉะนั้นส่วนท่ีเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินการให้บรรลุ ในกรณีท่ีจะสามารถท าให้บรรลุได้นั้น ก็ต้องมีการเสาะหาผู้ท่ี
ยินยอมให้เราผ่านทางน้ า ซึ่งต่อไปผมก็คิดว่าเฉพาะเจ้าหน้าท่ีราชการไม่สามารถท่ีจะ
ท าให้บรรลุไ ด้ ฉะนั้นก็ ต้องให้ฝ่ายบริหารมาช่วยนะครับ ก็ขอเชิญช้ีแจงครับ     
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 อาจารย์พรเลิศครับ เชิญครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ อันนั้นเป็นเนื้อหาตอนต้นท่ีได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อย
แล้ว ว่ามีปัญหาอย่างไร ไปทางนั้นไม่ได้ ไม่ต้องไป ลงมาท่ีถนนศรีวิชัย ไม่ต้องมาเพราะ
ระดับต่างกัน ผมบอกว่ามีทางออกอีกหลายทาง ทางออกนั้นแนะน าให้ไปดูกัน แต่ก็ไม่
มีใครไป และก็หาหนทางออกไม่ไ ด้ ผมขอทางออกตรงหมู่บ้านของคุณนิภา           
อดีตประธานสภาฯ ไปเช่ือมกับหมู่บ้านก็มีท่อออกมาถึงซอย ๕๙ แล้วท่อเช่ือมกับท่อ
ของหมู่บ้าน ท่ีจะออกไปยังคลองมะขามเต้ีย ออกมาทางเดิมท่ีออกไม่ได้หรือทางสนาม
เทนนิสท่ีจะออกอีกข้างท่ีมีท่ออยู่ท่ีจะเช่ือมได้ แต่ท่ีจะไปออกทางเดิมยังไงก็ออกไม่ได้ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๓๗ 

เพราะติดท่ีดินของชาวบ้าน ผมก็บอกแล้วไม่ใช่ไม่บอก นัดให้ไปก็นัดแล้ว จนกระท้ัง
คราวหลังนี้ไม่ตามแล้ว ผมถามว่ามาขอกันเงิน กันท าไม กันแล้วท้ิงงาน และไม่ท างาน
เพราะเส้น ๕๙ นี้ตกแน่นอน เพราะไม่มีการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน เพราะกัน
เงินไว้เป็นปีแล้ว กันเงินเพื่อท่ีจะด าเนินการ ไมใช่กันเงินเพื่อท่ีจะให้อยู่ เฉยๆ            
ให้ด าเนินการมีปัญหา มีอุปสรรค พูดคุยกันแล้วไม่ใช่ไม่พูด ทางเจ้าหน้าท่ีท าไม่ได้        
ทางฝ่ายการเมืองอย่างท่ีท่านว่าก็ไปหาทางแล้ว ไม่ใช่ไม่หา ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าเรานัดไม่ได้เจอกันก็นัดใหม่ เราก็อย่าละท้ิงทีเดียว 
เราก็ต้องพยายาม วันนั้นคนท่ีซอย ๕๙ ก็มาบอกให้ลงทางด้านหลังท่ีของเขาก็ได้      
ขอเชิญท่านสุวัชชัยครับ 

นำยสุวัชชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระท่ี ๗ เป็นการขออนุมัติการเงินต่อสภาฯ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ในหัวข้อตรงนี้ เป็นเรื่องของการเงินมีเพื่อนสมาชิกฯหลายๆท่านนะครับ ท่ีได้ขึ้นพูด
อภิปรายท้ังเห็นด้วยในการกันเงินและไม่เห็นกับท่ีจะต้องกันเงินในวาระท่ี ๗ นี้มันเป็น
เรื่องอะไรครับจุดแล้วๆ เป็นเรื่องเล็กๆก็คือการท่ีเราไปท างานโครงการต่างๆ        
ฝ่ายสภาฯมีโครงการพร้อมผู้บริหารท าโครงการมากมาย แต่วันดีคืนดี โครงการต่างๆ
นั้นก็ไม่สามารถจะท าได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาจนมาถึงเวลาท่ีเงินระเบียบวาระตรงนี้
จะตก ก็จะต้องมาขอกันเงินในสภาฯอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้เสมอ สมาชิกฯทุกท่านไม่
พูด เป็นเรื่องท่ีซ้ าแล้วซ้ าอีกในการที่เราจะต้องมาประชุมสภาฯ และจะต้องมาขออนุมัติ
กันเงินกัน ผมไม่อยากจะโทษใครนะครับ แต่วันนี้พวกเราจะต้องมาหาทางออกกัน   
เราตัดไปเราไม่สนใจโครงการตา่งๆท่ีจะต้องมาขอกันเงิน หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆเรื่อง 
คนท่ีจะต้องล าบากท่ีสุด ไม่ใช่ใครแต่คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราทุกๆคนท่ีจะต้อง
ใช้พื้นท่ีในส่วนนั้นในการด ารงชีวิต วันนี้ผมอยากให้ท่านประธานฯถึงผู้บริหารนะครับ 
หรือแม้แต่เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าส่วน อย่าคิดว่าการท างานของพวกเราท่ีท าลงไปท้ังหมด 
อันนี้จะผ่านงบประมาณอะไรต่างๆของเรา ในการก่อหนี้ผูกพันจะผ่านหรือไม่ผ่าน 
อยากให้ท่านกลับไปมองย้อนโครงการท่ีเราเริ่มต้นมา จะท ายังไงให้โครงการนี้มันจบ
ด้วยดี ซึ่งเป็นหน้าท่ีของทุกๆคน และไม่อยากได้ยินค าพูด ค าอ้างต่างๆ บอกว่าติดท่ี
เอกชน ติดท่ีนาย.ก ติดท่ีนาย.ข ผมเช่ือมั่นเลยว่าสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะติดท่ีเอกชน     
หรือติดท่ีใคร ทางสภาฯแห่งนี้ยินดีและพร้อมท่ีจะลงไปช่วยแก้ไขนะครับ ของเอกชน
ผมเข้าใจครับเขามีต้นทุน ทางเทศบาลฯ ก็สามารถคืนต้นทุนให้กับเขาได้ ไม่ใช่ว่าไปติด
ท่ีนาย.ก แล้วก็ท าไม่ได้คนท่ีต้องรับภาระปัญหาต่างๆ ไม่ใช่ใครครับ เป็นพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนของเราผมก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนท่ีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตต่างๆ ท่ีไป
เห็นปัญหา กับตัวเองแล้วกลายเป็นว่าวันนี้การกันเงินเป็นเรื่องท่ีไม่จ าเป็นต้องกัน
หรือไม่ต้องกัน ก็จะท าให้เพื่อนสมาชิกฯหลายๆท่านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่บท
สุดท้ายท้ังหมดท้ังมวล ในการท่ีเราจะต้องมาก่อหนี้ผูกพัน ในการกันเงินครั้งนี้ก็เพื่อ
ชาวเขตเทศบาลฯ ของเรานะครับ เพื่ออ านวยความสะดวก เพื่อสาธารณูปโภคจะได้
ก้าวหน้าต่อไปนะครับ ผมไม่อยากให้เราแห่งนี้เป็นตัวช้ีขาด ว่าท่ีเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ต่อหรือการกันเงินในครั้งนี้ เป็นเพราะสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้ ท่านประธานสภาฯครับ
ถึงผู้บริหารการท างานขอให้ท่านแก้ไขด้วยความจริงใจ และอยากให้ท่านเรียนเชิญ



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๓๘ 

สมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในเขตนั้นๆ และอยากให้ท่านเรียนเชิญสมาชิกฯท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีมี
ปัญหา ให้เขาลงไปช่วยแก้ไขปัญหา ท่านอย่ามุ่งหมายแต่ใช้หน้าท่ี พอถึงเวลาเจ้าหน้าท่ี
เขาก็จะมาบอกว่า อยากให้ฝ่ายการเมืองลงมาช่วยแก้ไข และท่านเคยคิด เคยเรียกร้อง 
เคยถาม เคยหา เคยเอาเขามาปรึกษาไหมครับ พอนัดกันแล้วก็ไม่เคยเจอ ส่วนเพื่อน
สมาชิกฯอีกท่านหนึ่ง อยากให้ท าแต่ก็ท าไม่ได้ เพราะท่านไม่มีความคิดท่ีจะมาร่วมกัน 
ความคิดท่ีจะมาช่วยกันพัฒนาเราเจอปัญหาต่างๆ วันนี้เราควรท่ีจะร่วมกันและก็ไป
ด้วยกัน เพื่อการพัฒนาของชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างไรฝากท่าน
ประธานสภาฯสู่ผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อื่นท่ีจะซักถามอีกไหมครับ 

นำยนัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมก็ฟังทางผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกฯอภิปราย ก็เป็นเรื่องกันเงิน ซ้ าๆเดิมๆ 
แบบนี้เพื่อนสมาชิกฯก็เป็นห่วงว่ากันไปแล้ว จะท าได้หรือเปล่า มีปัญหาอย่างไรบ้าง     
ก็เหมือนกับท่ีท่านสุวัชชัยบอกเราต้องช่วยกันหาทางออกทุกๆอย่าง สมาชิกฯทุกคนก็
พร้อม อยากด าเนินงานต่างๆให้สะดวกเหมือนท่ีท่านนายกฯ ได้ปรารภเมื่อสักครู่        
ส่งแล้วข้าราชการเรียกมาแล้ว ๑๐ ท่านก็ไม่ท าตาม ยังไงผมก็ต้องฝากไปยังผู้ท่ี
ปฏิบัติงาน ท่านนายกฯ เอาใจพวกท่านทุกคน ท่ีเป็นข้าราชการทุกปีท่ีท่านรับราชการ
คนหนึ่งไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี ๒๐ ปี ท่านนายกฯ ก็ได้ให้โบนัสปีหนึ่ง ๒๐ ล้านทุกปี         
ไม่มีนายกฯ ท่ีไหนให้แบบนี้ นโยบายท่านท่านให้ทุกคน แต่ในเมื่อทุกคนไม่ท างานกัน   
ก็เจอแบบนี้อีกต่อไป มันไม่ใช่ครั้งนี้ยังมีถนนลูกเสือ ๓ ถนนยางงาม ๑ ท าได้หรือเปล่า 
ไม่มีใครรับรองได้ครับ ว่าท าได้หรือไม่ได้ วันนี้ท่านต้องร่วมกัน ข้าราชการพอเข้าสภาฯ
บางท่านก็ไม่รู้ว่าสมาชิกสภาฯจะไปจับผิดอะไร กลัวหมด ท่านประธานฯครับ         
เราอาจจะนัดกันบ้าง ปรึกษาหารือกันในเขตพื้นท่ีของสมาชิกฯ จะได้มาบอกเล่ากันกับ
ข้าราชการติดขัดตรงไหนบ้าง ให้การเมืองไปช่วยอย่างไร เพื่อให้งานด าเนินไปได้     
แต่วันนี้สะดุดไปหมด ท าไม่ได้ครับ มันอึดอัดกันทุกฝ่าย ข้าราชการบางคนก็โดนด่าขน
หัวลุกหมด คือ บางเรื่องบางราวท่านท าออกมาแล้ว ท าไปแล้วก็สะดุด คณะท่ีปรึกษา
ต่างๆ ต้องช่วยกันให้ข้อมูลนี้ ชัดเจน เพื่อให้งานของพวกเราเป็นไปได้ด้วยดี ขอบคุณ
มากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมขอมติท่ีประชุมได้แล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อ
หนี้ ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ า          
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักการช่าง) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส ำนักกำรช่ำง) ดังนี ้
 ๑.ค่ำโครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนตลำดล่ำง ๒๕ จ ำนวน๑,๐๐๐,๐๐๐  บำท 
 ๒.ค่ำโครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนยำงงำม ๑        
เป็นจ ำนวนเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บำท  
 ๓.ค่ำโครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนลูกเสือ ๓ เป็น



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๓๙ 

จ ำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บำท  
 ๔.  ค่ำโครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี ๒๓ 
เป็นจ ำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บำท 
 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่ ๘ เร่ืองญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันรำยกำร
โครงกำรปรับปรุงห้องครัวในอำคำรอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบำล ๓ (ตลำดล่ำง) 
(ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๘ เชิญนะครับฝ่ายบริหาร 

นำยเอกพจน์ ยอดพนิิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯผู้ทรง เกียรติ ด้วย
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันรายการโครงการปรับปรุงห้องครัวในอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เป็นเงิน ๓๖๙,๕๐๐ บาท ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้       

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงิน จ านวน ๓๖๙,๕๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)                 
รวม ๑ โครงการ  ดังนี้ 
  -  โครงการปรับปรุงห้องครัวในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 
๓ (ตลาดล่าง) งบประมาณ ๓๖๙,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายพื้นท่ีห้องครัว ขนาด 
๓.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร ในอาคารอเนกประสงค์
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) 
     เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องครัวในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(ตลาดล่าง) เป็นเงิน ๓๖๙,๕๐๐ บาทเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน พนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา       
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่ง
เทศบาลไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ เนื่องจากเทศบาลจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาไปแล้ว ๓ ครั้ง ปรากฏว่าไม่
มีผู้รับจ้าง ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ได้ยืนยันความจ าเป็นและความต้องการ
โครงการปรับปรุงห้องครัวในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 
ขณะนี้ ได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส านักการช่างพิจารณาและด าเนินการทบทวนราคา
กลางในการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง จึงมีความจ าเป็นต้องขอกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นควรกันเงินค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องครัวใน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เป็นเงิน ๓๖๙,๕๐๐ บาท       



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๔๐ 

(สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กันเ งิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๓๖๙,๕๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ก าหนดให้อ านาจสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระท่ี ๘ มีเพื่อนสมาชิกฯท่านใด จะซักถามฝ่ายผู้บริหารบ้าง     
ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล  

 ท่านประธานฯท่ีเคารพครับ ในระเบียบวาระท่ี ๘ ว่าด้วยเรื่องของโรงเรียน
เทศบาล ๓ ตลาดล่าง ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ท าเป็นห้องครัวนะครับ รายการนี้
เท่าท่ีผมจ าได้ เปิดประมูลไปหลายครั้งแล้ว ไม่มีใครท าเพราะราคาต่ ามาก ผมเคยพูด
ต้ังแต่เอาเข้าแผนงบประมาณแล้ว พวกห้องครัวตามบ้านท่ีเขาท าก็ ๒๕,๐๐๐ ต่อเมตร 
แล้วนี้ท าเยอะแยะ ราคาแค่ ๓ แสนกว่า ท่านประธานฯท่ีเคารพครับ ผมว่าไม่สมควร
จะกันเงินในส่วนนี้แล้ว เราควรจะปรับราคาใหม่ ในเมื่อครั้งท่ี ๑ เราเปิดประมูลไปแล้ว
ไม่มีผู้รับจ้าง ก็เพราะราคาต่ ามาก ครั้งท่ี ๒ เราก็เปิดประมูลไปเท่าเดิมอีก ก็ยังไม่มีผู้รับ
จ้างอีก พอครั้งท่ี ๓ ก็หาคนจ้างพิเศษ ก็ยังไม่มีใครท า แถมให้อีก ๓๐,๐๐๐ เขายังไม่
ท าเลยครับ ผมก็ได้พูดคุยกับผู้รับจ้างหลายท่าน สอบถามเขาบอกว่าราคานี้เขาท าไม่ได้ 
ผมว่าถ้าอย่างนี้คุณประมาณการเอาไปท าไหมครับ แล้วผมแถมให้อีก ๑๐ % และผมก็
กันเงินให้ เอาไหมครับท่านนายกฯ ให้เขาประมาณการตัวนี้เอาไปด าเนินการก่อสร้าง
เลย ผมว่าตัวนี้เราไม่สมควรกันเงินแล้ว ผมว่าให้ตัวนี้มันตกแล้วเรามาต้ังราคาใหม่    
มาเขียนใหม่ แต่ถ้าเราไม่ถอนตัวนี้ออก หรือให้มันตกไป เราจะมาปรับปรุงราคาก็ได้แค่
นิดเดียว ตัวนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการกันเงินเลยครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพื่อนสมาชิกฯได้ให้ข้อสังเกตและข้อชัดเจน ว่าผู้ประมาณการราคาคงจะท า
ไม่ได้ในราคานี้ มีใครอยากจะซักถามอีกบ้างไหมครับ ว่าจะให้กันเงินหรือไม่กันเงิน 
เพื่อนสมาชิกฯฟังให้ดีนะครับ ถ้าท่านผู้ใดเห็นสมควรว่าให้กันเงินไว้ด าเนินการต่อไปได้ 
ขอให้ยกมือนะครับ ไม่มีนะครับ ถ้าหากใครเห็นว่าให้กันเงินตามระเบียบวาระท่ี ๘     
ท่ีให้ด าเนินการต่อไปได้ ขอให้ท่านยกมือนะครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติว่า ถ้าผู้ใดเห็นว่า
ไม่ให้กันเงินในระเบียบวาระท่ี ๘ ให้ต้ังงบประมาณใหม่ ก็ขอให้ยกมือนะครับ  

มติที่ประชุม  ไม่อนุ มัติให้ กันเงิน กรณีไม่ ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (ส ำนักกำรศึกษำ) โครงกำร
ปรับปรุงห้องครัวในอำคำรอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบำล ๓ (ตลำดล่ำง) เป็นจ ำนวน
เงิน ๓๖๙,๕๐๐ บำท ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๗ เสียง และไม่อนุมัติ ๑๐ เสียง 

  ระเบียบวำรที่ ๙ เร่ืองญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถ่ิน กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (กองคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง  ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๙ ขอเชิญผู้บริหารฯครับ 
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๔๑ 

ประธำนสภำเทศบำล 

 
นำยเอกพจน์ ยอดพนิิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

  
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
๑. งำนบริหำรงำนทั่วไป  
ค่ำครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  
  ระบบเคร่ืองเสียง 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบเครื่องเสียง ขยายเสียง บันทึกเสียง และอุปกรณ์ติดต้ัง
ต่างๆ พร้อมท้ังติดต้ังและรื้อถอนระบบเสียงเดิม จ านวน ๑ ชุด ส าหรับห้องประชุมสภา
เทศบาลช้ัน ๒ ประกอบด้วย  
    -  เครื่องเสียงระบบดิจิตอลบันทึกเสียง MP๓,WAV ,CD-DA ได้เป็น
อย่างน้อย ภายในมีการรองรับ ไมน่้อยกว่า ๑๕๐ ยูนิต  จ านวน ๑ ชุด 
   - เครื่องจ่ายไฟส าหรับชุดไมโครโฟนพร้อมระบบควบคุม  จ านวน  ๑  เครื่อง 
   - เครื่องผสมสัญญาณเสียง  เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบ
ดิจิตอล และเครื่องขยายเสียง  จ านวน  ๑  ชุด 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมชุดประชุม  จ านวน ๑ ชุด 
   -  ชุดไมโครโฟนส าหรับประธาน   ๑ ชุด 
   -  ชุดไมโครโฟนส าหรับผู้เข้าร่วม ประชุม  จ านวน ๕๐  ชุด 
   -  ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จ านวน ๑ ชุด 
   -  กล้องโดมพร้อมขายึดกล้อง จ านวน ๓ ชุด 
   -  เครื่องสลับสัญญาณภาพและคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง 
  -  ตู้ Rack ส าหรับเก็บอุปกรณ์ท้ังหมด  จ านวน  ๑ ชุด 
  -  ล าโพง ๒ ทาง จ านวน ๓  คู่เป็นเงิน  ๑,๑๐๗,๘๐๐ บาท (ราคาใน
ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
๒.งำนบริหำรงำนคลัง  
ค่ำครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  เคร่ืองพิมพ์เช็ค 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน ๑ เครื่อง รายละเอียดประกอบด้วย
หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความหนาบางของกระดาษโดยอัตโนมัติ จ านวนหัวเข็ม
พิมพ์ ๒๔ เข็มพิมพ์ ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ ๕๑๐ ตัวอักษรต่อวินาที สามารถ
ส าเนาความหนาสูงสุด ๒ มิลลิเมตร พิมพ์ได้ ๑ ต้นฉบับ+๖ ส าเนา ระบบต่อเช่ือมโดย
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สาย USB Port จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๓๘,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
ค่ำครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
  รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ ำในตัว 
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ าในตัว ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า ท่ีรอบไม่เกิน 
๓,๓๐๐ รอบต่อนาที ถังบรรจุน้ าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ถังบรรจุน้ ายา
โฟม มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เครื่องสูบน้ าดับเพลิงสามารถสูบน้ าได้ไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที ท่ีแรงดันไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และระบบ
จ่ายน้ าแรงดันสูงสามารถท าแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ชุดตู้
รถดับเพลิงและชุดถังบรรจุน้ า ถังบรรจุโฟม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและ
ประกอบจากโรงงานท่ีได้รับรองระบบมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และ มอก. ๑๔๐๐๑ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน ๒ คัน เป็นเงิน  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
แผนงำนกำรศึกษำ 
๑. งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 
  โครงกำรก่อสร้ำงโรงเรียนอนุบำลเทศบำลนครสรุำษฎร์ธำนี   
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ค.ส.ล. ๒ ช้ัน พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์  จ านวน ๑ หลัง  เป็นเงิน ๓๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท  
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)  
 
๒. งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 
ค่ำครุภัณฑ์   
  ค่ำครุภัณฑ์อื่น  
  เคร่ืองเล่นสนำมเด็กเล่นกลำงแจ้งส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก    
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)  ประกอบด้วย 
       ๑. ชุดสไลด์เดอร์ไดโนเสาร์  ขนาดความยาว ๑.๘๙ x กว้าง 
๐.๖๖ x สูง ๑.๔๙  เมตร  ประกอบด้วยผนังกันตกรูปตัวไดโนเสาร์  ๒  ช้ิน  ท าจากโพ
ลีอีทเอลีนชนิด HDPE  ผสมสารป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลต  สไลด์เดอร์หางไดโนเสาร์  
๑ ชุด ท าจากโพลีอีทเธอลีนชนิด HDPE ผสมสารป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลต  บันไดเด็ก ๑ ชุด 
        ๒. ชุดสไลเดอร์ช้างน้อย  ขนาดความยาว  ๒.๓๐ x กว้าง 
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๐.๖๓ x สูง ๑.๒๐  เมตร ประกอบด้วยผนังกันตกช้างน้อย ๒ ช้ิน ท าจากโพลีอีทเอลีน
ชนิด  HDPE  ผสมสารป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลต  สไลด์เดอร์  ๑  ชุด ท าจากโพลีอี
ทเธอลีนชนิด  HDPE  ผสมสารป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลต  บันไดเด็ก ๑ ชุด เป็นเงิน   
๔๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)    
 
๓. งำนกีฬำและนันทนำกำร  
ค่ำครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์กีฬำ  
 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์กีฬำ จ ำนวน ๗ รำยกำร ประกอบด้วย  
      ๑. ลู่ ว่ิงไฟฟ้ำ จ ำนวน ๓ ตัว  งบประมำณต้ังไว้ (๑,๖๙๖,๕๐๐ 
บำท) มีรายละเอียดดังนี้  
      -   โครงสร้างท าจากเหล็กท่ีมีความแข็งแรง  
    -  ก าลังมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า ๓ แรงม้า ( Continuous HP) ระบบไฟ AC 
            -  ลูกกล้ิงขับเคล่ือนสายพานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ นิ้ว 
           -   มีระบบรองรับแรงกระแทก 
           -   สามารถปรับความชันได้ต้ังแต่ ๐ – ๑๕% 
          -  มีโปรแกรมออกก าลังกายไม่น้อยกว่า ๖ โปรแกรม 
      -  หน้าจอ LEDแสดงค่าต่างๆ ดังนี้ ความเร็ว, ความชัน,  เวลา
, แคลอรี่, ระยะทาง,  อัตราการเต้นหัวใจ และ Mets 
              -   สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบสัมผัสได้ และมีตัวรับ
สัญญาณจากสายคาดหน้าอก 
            -   สายพานเป็น PVC แบบ ๔ ช้ัน หนาประมาณ ๓.๓ มม. 
                       -  แผ่นกระดานรองวิ่งท าจากไม้ MDF มีความหนาประมาณ ๑ นิ้ว 
     -  มีพื้นท่ีผิวในการวิ่ง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว ยาวไม่
น้อยกว่า ๖๒ นิ้ว 
     -   แกนราวจับมีปุ่มส าหรับปรับความเร็วความชัน 
     -   มีระบบ Auto–WakeUp หน้าจอเปิดการท างานอัตโนมัติ
เมื่อผู้ใช้ยืนอยู่ในบริเวณ Detective Area  
     -  มีปุ่มส าหรับการรองรับแรงกระแทกให้เหมาะสมกับผู้ใช้ได้ 
     -  มีระบบหยุดฉุกเฉิน ๒ ระบบ แบบปุ่มกดและแบบ Safety key 
เพื่อความปลอดภัย 
      -   มีล าโพงและช่องส าหรับใช้เช่ือมต่อกับเครื่องเล่น MP๓ 
ได้ และมีปุ่มส าหรับปรับ เพิ่ม – ลดเสียง 
      -  มีช่องส าหรับวางอุปกรณ์ติดต่อส่ือสารได้ 
     -  สามารถรองรับน้ าหนักผู้เล่นได้สูงสุด ๑๘๐ กิโลกรัม 
     -  มีล้อเล่ือน ๔ ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคล่ือนย้าย 
    -  ขนาดเครื่องความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๔ ซม.  ความยาวไม่
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๔๔ 

น้อยกว่า ๒๑๐ ซม.  ความสูง ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ซม. 
   ๒. จักรยำนนั่งปั่น  จ ำนวน ๓ ตัว งบประมำณต้ังไว้ (๗๔๔,๐๐๐ บำท) 
มีรายละเอียดดังนี้  
    - โครงสร้างท าจากเหล็กและอลูมิเนียม 
    -  มีระบบขับเคล่ือนวงล้อด้วยสายพาน Poly – V Belt 
(Two – stage drive) 
    -  ควบคุมการปรับระ ดับความหนัก ด้วยระบบ Self-
Powered Generator ได้ไม่น้อยกว่า  ๑๖ ระดับ 
    -  มีโปรแกรมออกก าลังกายไม่ต่ ากว่า ๑๘ โปรแกรม  
    -หน้าจอ LCD แสดงค่าต่างๆ ดังนี้  เวลา, ระยะทาง, 
ความเร็วรอบต่อนาที (RPM), ความเร็ว, ระดับความหนัก, แคลอรี่, อัตราการเต้นหัวใจ 
และ Watts 
    -  หน้าจอแสดงผลสามารถปรับปรุงระดับมุมของหน้าจอได้ 
และปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ วินาที 
    -  เบาะนั่งสามารถปรับระดับสูง-ต่ า ด้วยระบบแรงดันลมได้
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ระดับ 
    -  สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบสัมผัสได้ และมีตัวรับ
สัญญาณจากสายคาดหน้าอก 
    -  แฮนด์จับถูกออกแบบมาให้มีต าแหน่งท่ีวางข้อศอกได้ 
    - สายรัดเท้าสามารถปรับให้เหมาะสมกับขนาดเท้าของผู้ฝึกได้ 
    -  ใช้แหล่งพลังงานแบบ Self-Generator System และมี
แบตเตอรี่ส าหรับส ารองไฟ 
    -  สามารถรองรับน้ าหนักผู้เล่นได้สูงสุด ๑๘๐ กิโลกรัม 
    - มีเอกสารรับรองความปลอดภัย CE / EN๙๕๗ Class SA 
 
   ๓. ชุดดัมเบลล์ชุบโครเมียมพร้อมชั้นวำงจ ำนวน ๑ ชุด งบประมำณ
ต้ังไว้ (๘๐,๕๐๐ บำท) มีรายละเอียดดังนี้  
    - ดัมเบลล์ท าด้วยเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี  มีขนาดน้ าหนัก
ดังนี้ ขนาด ๑ กิโลกรัม 

  จ านวน ๒ อัน , ๒ กิโลกรัม จ านวน ๒ อัน , ๓ กิโลกรัม 
จ านวน ๒ อัน , ๔ กิโลกรัม  

  จ านวน ๒ อัน , ๕ กิโลกรัม  จ านวน ๒ อัน, ๖ กิโลกรัม 
จ านวน ๒ อัน , ๗ กิโลกรัม 

  จ านวน ๒ อัน , ๘ กิโลกรัม จ านวน ๒ อัน ,  ๙ กิโลกรัม 
จ านวน ๒ อัน ,  ๑๐ กิโลกรัม จ านวน ๒ อัน  
     -  ช้ันวางท าด้วยเหล็กอย่างดี มีท่ีวางดัมเบลล์ได้ ๑๐ คู่ 
    -  โครงสร้างเป็นโครงเหล็กท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน 
ออกแบบพิเศษให้มีความสมดุล และปลอดภัย หยิบดัมเบลล์ออกมาใช้ และน าเก็บเข้าช้ัน
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วางได้ง่าย 
   ๔. ชุดบริหำร กล้ำมเนื้อ ๖ สถำนี จ ำนวน ๑ ตัว  งบประมำณต้ัง
ไว้  (๓๒๐,๐๐๐ บำท) มีรายละเอียดดังนี้ 
       -   ชุดบริหารกายอุปกรณ์ฝึกออกก าลังกายมี ๖ สถานี ติดต้ัง
ในอุปกรณ์ชุดเดียวกัน 
           โครงสร้างหลักเป็นเหล็กเหล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า๒” x  ๒”  
หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. สามารถบริหารกายได้พร้อมกัน ๖ คน  
    -   มีแผ่นน้ าหนัก ๔ ชุด แยกเป็นอิสระ ทนต่อการใช้งาน  
    -   ประกอบด้วยท่าบริหารดังนี้ 
     ๑. SHOULDER PRESS บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก ต้นแขน
ด้านหน้า CHEST PRESS บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก ต้นแขนด้านหลัง 
    ๒. VERTICAL BUTTERFLY บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ และ 
หน้าอก INNER THIGH บริหารกล้ามเนื้อเชิงกราน ลดไขมันส่วนหน้าขา 
     ๓. LEG EXTENSION บริหารกล้ามเนื้อขา น่อง ข้อพับเข่า 
LEG CURL บริหารกล้ามเนื้อขาด้านหลัง 
     ๔. LAT PULLDOWN บริหารกล้ามเนื้อต้นคอและหลัง 
PREACHER CURL บริหารกล้ามเนื้อหน้าแขน 
    ๕. BACK EXTENSION บริหารกล้ามเนื้อหลัง SIT-UP 
OPTION บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ลดไขมันส่วนเกินและสะบักเอว 
    ๖. CHINNING บริหารกล้ามเนื้อไหล่และแผ่นหลัง DIPPING 
บริหารการทรงตัวและข้อแขน 
    -  แกนราวประคองแผ่นน้ าหนักเป็นช้ินส่วนท่ีมีการเสียดสี
เป็น สแตนเลส 
    -   โครงสร้างเหล็กเคลือบสีด า หรือสีขาว ด้วยระบบ 
ELECTROSTATIC POWERCOATING   ซึ่งทนต่อกรด ด่าง  
    -   เบาะหุ้มหนัง PVC ชนิดหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. บุด้วย
ฟองน้ าชนิดเนื้อแน่นแข็ง 
   ๕. เคร่ืองก้ำวเดินในอำกำศ จ ำนวน ๒ ตัว  งบประมำณต้ังไว้ 
(๔๙๐,๐๐๐ บำท) มีรายละเอียดดังนี้ 
      -   โครงสร้างท าจากเหล็กและอลูมิเนียม 
       -   มีระบบขับเคล่ือนวงล้อด้วยสายพาน Poly-V Belt 
(Two-stage drive) 
      -  สามารถออกก าลังกายโดยการก้าวเท้าไปข้างหน้าและหลังได้ 
       -   ควบคุมการปรับระดับความหนักด้วยระบบ Self-
Powered Generator ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ระดับ 
      -   มีโปรแกรมออกก าลังกายไม่น้อยกว่า  ๑๘  โปรแกรม  
       -   หน้าจอ  LCD  แสดงค่าต่างๆ ดังนี้ เวลา, ระยะทาง, 
ความเร็วรอบต่อนาที (RPM), ความเร็ว, ระดับความหนัก, แคลอรี่, อัตราการเต้นหัวใจ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๔๖ 

และ Watts 
     -   หน้าจอแสดงผลสามารถปรับระดับมุมของหน้าจอได้  
และปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน  ๓๐  วินาที 
        -   สามารถปรับระยะของช่วงก้าวได้  ๔ ระดับ   
      -   สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบสัมผัสได้ (Hand 
Pulse Sensors)  และมีตัวรับสัญญาณจากสายคาดหน้าอก  (Wireless Pulse Receiver) 
       -   ใช้แหล่งพลังงานแบบ Self-Generator System  และมี
แบตเตอรี่ส าหรับส ารองไฟ   
       -   สามารถรองรับน้ าหนักผู้เล่นได้สูงสุด ๑๘๐  กิโลกรัม 
       -   มีล้อเล่ือนเพื่อความสะดวกในการเคล่ือนย้าย 
      -   มีเอกสารรับรองความปลอดภัย CE / EN๙๕๗ Class SA 
    ๖. จักรยำนเอนปั่น จ ำนวน  ๒ ตัว  งบประมำณต้ังไว้  (๕๒๐,๐๐๐ บำท)  
มีรายละเอียดดังนี ้
      -   โครงสร้างท าจากเหล็กและอลูมิเนียม 
     -   มีระบบขับเคล่ือนวงล้อด้วยสายพาน Poly-V Belt 
(Two-stage drive) 
     -   ควบคุมการปรับระดับความหนักด้วยระบบ Self-
Powered Generator ไม่น้อยกว่า ๑๖ ระดับ 
      -   มีโปรแกรมออกก าลังกายไม่น้อยกว่า  ๑๘  โปรแกรม   
    -   หน้าจอ  LCD  แสดงค่าต่างๆ ดังนี้ เวลา, ระยะทาง,
ความเร็วรอบต่อนาที  (RPM),ความเร็ว, ระดับความหนัก, แคลอรี่, อัตราการเต้นหัวใจ   
     -   หน้าจอแสดงผลสามารถปรับระดับมุมของหน้าจอได้และ
ปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐  วินาที 
    -  เบาะนั่งสามารถปรับเล่ือนหน้า-หลังได้ไม่น้อยกว่า  ๒๐ ระดับ 
     -   เบาะพนักพิงสามารถปรับมุมให้เหมาะสมกับผู้เล่นได้ไม่
น้อยกว่า  ๕  ระดับ 
      -   สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบสัมผัสได้ (Hand 
Pulse Sensors) และมีตัวรับสัญญาณจากสายคาดหน้าอก (Wireless Pulse Receiver) 
     -   แฮนด์จับมีปุ่มส าหรับปรับเพิ่ม-ลดระดับความหนัก 
     -  สายรัดเท้าสามารถปรับให้เหมาะสมกับขนาดเท้าของผู้ฝึกได้ 
     -   ใช้แหล่งพลังงานแบบ Self-Generator System  และมี
แบตเตอรี่ส าหรับส ารองไฟ   
     -   สามารถรองรับน้ าหนักผู้เล่นได้สูงสุด ๑๘๐  กิโลกรัม 
      -   มีล้อเล่ือนเพื่อความสะดวกในการเคล่ือนย้าย 
      -   มีเอกสารรับรองความปลอดภัย CE / EN๙๕๗ Class SA  
    ๗. เคร่ืองออกก ำลังกำย กรรเชียงบก จ ำนวน ๑ ตัวงบประมำณต้ัง
ไว้ (๑๔๙,๐๐๐ บำท) มีรายละเอียดดังนี้ 
     -   โครงสร้างท าจากเหล็กและอลูมิเนียมช่วยให้เบาะนั่ง
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สามารถเล่ือนได้อย่างราบรื่น 
      -  ท่ีวางเท้าสามารถปรับตามขนาดเท้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
      - สามารถเคล่ือนย้ายได้ง่ายด้วยระบบล้อท่ีติดต้ังอยู่ทางด้านหน้า  
    - มีหน้าจอแบบ PM๔ แสดงค่าต่างๆดังนี้ เวลา, ระยะทาง, 
แคลอรี่, watts, จ านวนสโตรก, อัตราการเต้นหัวใจ 
       -  สามารถรองรับน้ าหนักตัวของผู้ใช้ได้สูงสุด ๑๘๐ กิโลกรัม   
เป็นเงิน   ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
 
แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  
๑ ค่ำครุภัณฑ์  
  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง    
   รถโดยสำร (ตู้)  
    -  เพื่อเป็นค่ารถโดยสาร (ตู้)  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒  ท่ีนั่ง หลังคาสูง  
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี  มีคอนโซลหลัง
คนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกท่ีนั่ง พนักพิงปรับเอนได้หลายระดับ เป็นราคา
รวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง  และพ่นกันสนิม  ส าหรับงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๑ (ถนนชนเกษม) เป็นเงิน ๑,๒๓๒,๔๐๐  บาท  (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
 
๒ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
      โครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๑ (ถนนชนเกษม)   
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (ถนนชน
เกษม) โดยท าการ  
      ๑. ปรับปรุงอาคารเดิม (อาคาร ค.ส.ล. ๔ ช้ัน) ประกอบด้วยงานรื้อ
ถอนผนังภายนอก-ภายในบางส่วนเปล่ียนวัสดุปูพื้นภายในพร้อมวงกบประตู หน้าต่าง
ท้ังหมด เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีภายนอก-ภายในท้ังหมด เพิ่มเติมหลังคาด้วยแผ่นเหล็ก
รีดลอน  
  ๒.ก่อสร้างอาคารค.ส.ล.สูง ๕ช้ัน พื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐  
ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจโรค ห้องจ่ายยา ห้องท าบัตร ห้องเก็บ
เงิน ห้องเจาะเลือด บริเวณท่ีจอดรถพยาบาล ห้องประชุม ห้องน้ า-ห้องส้วม พร้อม
ติดต้ังลิฟท์โดยสาร เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐บาท(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก าหนด)     
 
 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
๑ งำนไฟฟ้ำและถนน 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
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   ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง  
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบศาลหลักเมืองและ
ภายในศาลหลักเมืองเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ โคมไฟ LED Floodlight  เปล่ียนสีได้  ๑๔D/๒๔Vdc/๒๑๖W  
จ านวน  ๔  ชุด 

๑.๒ โคมไฟ LED Floodlight  เปล่ียนสีได้  ๓๐D/๒๔Vdc/๒๑๖W  
จ านวน  ๘  ชุด   

๑.๓ โคมไฟ LED Tube ๓๐D/๒๔Vdc/๔๘W  จ านวน  ๘  ชุด 
  ๑.๔ โคมไฟ LED Tube WW ๓๐๐๐K/๑๔D/๒๔Vdc/๓๖W  จ านวน  ๔ ชุด 
  ๑.๕ Driver+Power Supply/๒๔Vdc/๓๕๐W  จ านวน  ๑๔  ชุด 
  ๑.๖ โคมไฟ Bollard  Luminaire ๘ W จ านวน  ๔๘  ชุด 
  ๑.๗ โคมไฟ Bollard  Luminaire ๒๖ W จ านวน  ๕  ชุด      
  ๑.๘ โคมไฟ Post  Top ๗๐W  จ านวน  ๔  ชุด 
  ๑.๙ โคมไฟส่องป้ายชนิด  LED  Tube  ๑๒W  สีเหลือง  จ านวน  ๔  ชุด 

๑.๑๐ โคมไฟชนิด  LED Floodlight  ๓๐W  Delight  จ านวน  ๒๗  ชุด 
๑.๑๑   โคมไฟชนิด  LED Floodlight  ๒๐๐W  Delight  จ านวน  ๑๘  ชุด 
๑.๑๒ หลอดไฟชนิด  LED  ๒x๓W  ๑๒V  รอบรั้วศาลหลักเมือง  

จ านวน  ๗๙ ชุดเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)   
 
๒ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ค่ำครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
   รถยนต์ล้ำงถนน ชนิดฉีดน้ ำ  แรงดันสูง     
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดน้ าแรงดันสูง ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ตอนท้ายมีถังบรรทุกน้ า
ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดต้ังปั๊มสูบ/ฉีดน้ า ขนาดท่อดูดน้ าไม่น้อยกว่า ๓ 
นิ้ว ท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที     
ท าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และติดต้ังชุดปั๊มฉีดน้ าแรงดันสูง 
ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า   
ชนิดของปั๊มฉีดน้ าแรงดันสูง เป็นปั๊มแบบลูกสูบ สามารถท าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
บาร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน ๒  คัน  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ราคาใน
ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   

เหตุผล 
 เนื่องจากเป็นรายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑  
ซึ่งไม่อาจก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน  เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวด
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ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะ  ต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี)  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ  
๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗  
ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ฝ่ายผู้บริหารท่ีได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลให้เพื่อนสมาชิกฯได้ทราบแล้ว   
นะครับ ระเบียบท่ี ๙ นี้นะครับ ถ้าเพื่อนสมาชิกฯสงสัยตรงส่วนไหนท่ีจะซักถามก็เชิญ
ได้นะครับ เพราะเพิ่งจะผ่านงบประมาณไป 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมข้องใจอยู่นิดเดียวในวาระท่ี๙ มีไม่รู้กี่กอง งานบริหาร งานกองคลัง       
งานสาธารณสุข มีระเบียบวาระ เขาท ากันอย่างนี้หรือครับท่านประธานฯ นี้ถ้าตกสัก
วาระก็ตกพังหมดนะครับ ท าไมไม่แยกรายละเอียดมาให้เป็นวาระละครับ ผมไม่เข้าใจ
เลย ผมไม่แน่ใจนี้ถ้าวาระหนึ่งวาระใดตก ก็ตกท้ังหมดเลยทุกกอง ผมไม่ยกมือให้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 จะพูดเรื่องเดียวกับคุณทิวา ประธานฯพูดแล้ว ผมไม่ต้องพูดแล้ว 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับผมยังติดใจในเรื่องของ ร.ร.อนุบาล ตกลงว่า ร.ร.อนุบาลนี้
จะสร้างท่ีไหนกันแน่ เพราะผมไปดูพื้นท่ีในโรงเรียนเทศบาล ๔  มีตึก มีอาคาร หลาย
ช้ันอยู่หลังหนึ่ง และมีอาคารช้ันเดียวอยู่หลังหนึ่ง และก็ส่วนท่ีเหลือก็ไม่มาก คราวนี้
ท่านจะสร้างโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ี เป็นโรงเรียนอยู่ในโรงเรียน และพื้นท่ีก็ไม่เหมาะ 
รวมท้ังเรื่องของถนนหนทางท่ีผ่านหน้าโรงเรียน ก็เป็นถนนท่ีแคบ และปัจจุบันรถก็ติด
อยู่แล้ว ท่ีตลาดส าเภาทองก็ติดแล้ว และอีกประการหนึ่งถนนในลึกก็ติดด้วย ดูแล้ว
สถานท่ีตรงนั้นไม่เหมาะ ก็อยากจะทราบว่าขอกันเงินตรงนี้ได้ ท่านจะสร้างท่ีไหนครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายเพื่อนสมาชิกฯก็ยังมีข้อข้องใจอยู่ ขอกันเงินไว้ในเรื่องการสร้าง
โรงเรียนอนุบาล สถานท่ีไม่เหมาะสม เนื่องจากถนนแคบ และแออัด จะท าให้รถติด 
ทางฝ่ายผู้บริหารขอกันเงินไว้ ๑ ปี จะใช้สถานท่ีตรงไหน ขอเชิญให้ช้ีแจงก่อนนะครับ 

 - พักกำรประชุม ๑๐ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อเพื่อนสมาชิกฯพร้อมแล้ว ขอเชิญประชุมต่อถึงเรื่องระเบียบวาระท่ี ๙    
ขอเชิญผู้บริหารนะครับ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๕๐ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอช้ีแจงสถานท่ีก่อสร้างของ โรงเรียนอนุบาล เนื่องจากว่าเราของบประมาณ 
และต้องระบุเรื่องสถานท่ีก่อน ขั้นตอนการด าเนินการ คือต้องประชาวิจารณ์ให้
ด าเนินการแต่ละประชาวิจารณ์เสร็จเรียบร้อย ผมต้องมาขออนุมัติต้ังสภาก าหนด
สถานท่ีอีกครั้งหนึ่งครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้ช้ีแจงแล้วนะครับว่าหาสถานท่ีใหม่ แต่ต้องท าประชา
วิจารณ์ก่อน ประชาวิจารณ์เสร็จแล้ว ถึงจะมาขออนุมัติขอเปล่ียนสถานท่ีท าการ
ก่อสร้าง มีท่านผู้อื่นท่ีจะซักถามอีกไหมครับ หากไม่มีนะครับ ผมขอมติท่ีประชุมมี
สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กองคลัง)  

มติที่ประชุม  อนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเ ติม ฉบับที่  ๑ ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ (กองคลัง)         
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่ ๑๐ เร่ืองญัตติคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เป็นระเบียบวาระท่ี ๑๐ ขอเชิญครับคุณเอกพจน์ 
 

นำยเอกพจน์ ยอดพนิิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
 ให้สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน    
๒ คน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

เหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้ด าเนินการระบบหลักประกันสุขภาพโดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับ
บุคคลในพื้นท่ี ตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่ซึ่งให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนและประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
โดยเทศบาลท่ีเข้าร่วมด าเนินงานจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นท่ี” ซึ่งใน
คณะกรรมการชุดนี้ จะประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภามอบหมาย จ านวน ๒ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๕๑ 

คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ในการ
บริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น เรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒ คน เพื่อเสนอรายช่ือให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่า ท่ีจะหมดวาระในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพื่ อนสมา ชิกฯขอให้ คัด เ ลือกสมา ชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒  คน             
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
แต่ละครั้งท่ีแล้ว เราก็ได้คัดเลือกกันไปแล้ว และให้ด ารงต าแหน่งครั้งละ ๒ ปี พวกเรา
ถ้าจะเอาคงไว้เหมือนเดิม มีคุณสุวัธชัย และคุณนพดล ๒ คน ถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าให้เอา
คงไว้เหมือนเดิม ขอเชิญคุณจรวย ครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ  
สมำชิกสภำเทศบำล  

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ กระผมนายจรวย คงท่าเรือ ผมว่าน่าจะ
เลือกคนใหม่ และถ้าจะเอาคนเดิมก็คือให้สมาชิกในสมาชิกเลือกใหม่กันเองนะครับ 
เพราะว่าชุดเก่า หรือชุดใหม่ก็เหมือนกัน แต่ว่าเราได้คนใหม่ๆ หรือคนท่ีท างาน      
เพื่อเทศบาลของกองทุนนี้ มันจะดีกว่าครับ ผมเห็นแล้วบางคนก็ไม่เข้าประชุม เหมือน
รุ่นผม ผมขอเท้าความหน่อยนะครับ ผมท่ีปี ๕๐ ผมเคยเห็น สปสช. ผมเคยเป็น
กรรมการ แต่ว่าบางคนก็ไม่ค่อยได้มาประชุมนะครับ ผมอยากให้เลือกใหม่นะครับ 
ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เขาให้เลือกใหม่นะครับ เมื่อกี้ผมถามว่าชุดเก่ามี ๒ คน เขาท างาน คนละ ๒ ปี 
หมดวาระแล้ว วันนี้เขาจะให้เลือกคนใหม่ ๒ คน แต่คนเดิม ๒ คน คือคุณสุวัธชัย   
และคุณนพดล เราจะเลือกใหม่วันนี้นะครับ เพื่อนสมาชิกฯเป็นผู้เสนอมาว่าจะ     
เสนอใคร เสนอครั้งละ ๑ คน และก็ขอเสียงรับรองด้วยนะครับ ขอให้ท่านเสนอครับ 
จะเสนอใคร ขอเชิญคุณจรวย ครับ   

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 กราบเรียนประธานฯท่ีเคารพ ผมนายจรวย คงท่าเรือ ผมเสนอ รักษ์พงษ์    
แซ่ตั้ง ขอผู้รับรองด้วยครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ขอผู้รับรองให้ด้วยนะครับ ได้รับรองถูกต้องนะครับ ขอเชิญครับ คุณนัฐพงษ์ 
ครับ 

คุณนัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับ คือหลักกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ผมก็เห็นว่าเพื่อนสมาชิกฯท่านหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีอย่างเหมาะสม และเข้าประชุม
ทุกครั้ง คือ ท่านหัสชัย เรืองนุ้ย รับรองด้วยครับผม จะเสนอหัสชัย เรื่องนุ้ย  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญรับรองด้วยนะครับ นับก่อนว่ากี่คน ขอเสียงรับรองของคุณหัสชัย 
ถูกต้องแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็น ๒ คนนี้นะครับ เป็นคณะกรรมตามท่ีเพื่อนได้คัดเลือก 
ไม่ต้องแข่งขัน ถ้าแข่งขันต้องนับคะแนนกันอีก ขอเชิญครับท่ีจะยกมือด้านหลังนะครับ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖           
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๕๒ 

ขอเชิญเลยนะครับ 

วีระพงษ์ เจริญสุข 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ขอบคุณครับท่านประธานฯ เรียนท่านประธานฯ ผมวีระพงษ์ เจริญสุข ผมขอ
เสนออีกท่านหนึ่งนะครับ ผมขอเสนอคุณส าเริง ไพฑูรย์  นะครับ ขอเสียงรับรองด้วย
ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ไพฑูรย์ ครับ 

ส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอถอนนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีใครอีกไหมครับ ขอเชิญคุณมนัสวีครับ 

มนัสวี แซ่เต้ียว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯครับ ผมมนัสวี แซ่เต้ียว สมาชิกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ผมขอเสนอท่านสุวัชชัยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเสียงรับรองด้วยครับ ของคุณสุวัชชัย ขอเชิญเพื่อนสมาชิกฯรับรองด้วย   
นะครับ รับรองถูกต้อง คณะกรรมการ ๒ คน นี้เราเสนอมา ๓ คน ต้องมีการแข่งขันกัน 
ก็หาคณะกรรมการ มีท่านผู้ใดท่ีจะเสนอผู้ใดอีกไหมครับ หรือว่ามีใครขอสละสิทธิ ขอ
เชิญคุณหัสชัย ครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย นะครับ ผมหัสชัย เรืองนุ้ย 
ขอถอนนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอบพระคุณมากครับ เหลือ ๒ คน ตบมือให้เพื่อนสักนิดหนึ่ง เพื่อนมีน้ าใจ 
ขอถอน เพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากนะครับ ก็ได้นะครับ ๒ คน ถูกต้องแล้วนะครับ คนอื่น
คงจะไม่มีอีกแล้ว มีสมาชิกฯท่านใดท่ีมีมติให้ นายรักพงษ์ แซ่ต้ัง และนายสุวัธชัย        
ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

มติที่ประชุม  มีมติคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน ๒  คน เป็นคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 ๑.นำยรักพงษ์ แซ่ต้ัง สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
 ๒.นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่ ๑๑ เร่ืองอื่นๆ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี๑๑ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดท่ีจะซักถาม ว่าอย่างไรบ้าง ขอเชิญคุณ
ส าเริงครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์  ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ผมมีเรื่องอยู่นิดเดียว ท่านประธานฯครับ 
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๕๓ 

สมำชิกสภำเทศบำล การท าแผนของเทศบาลเราในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่นงานถนน งานประปา ไฟฟ้า
พวกนี้ ท่านประธานฯครับ  ผมขอฝากผู้บริหารไว้นิดเดียวในการท าแผนงบประมาณใน
ครั้งต่อไป ว่าถ้าเป็นงานถนนท่ีเอามาเข้าแผน ให้ท่านเช็คให้ดีก่อนว่าในส่วนตรงนั้น     
ก็จะเอามาเข้าแผน ท่ีเป็นสาธารณะหรือเปล่านะครับ ถ้าท่ียังไม่เป็นท่ีสาธารณะท่าน
อย่าเอาเข้าแผนเลยครับ เพราะปัญหาข้างหน้าท่ีจะเกิดขึ้นมามากมาย พอเข้าแผนแล้ว 
หลายๆคนก็มีความหวังในส่วนตรงนั้นนะครับ แต่พอเราไปเคลียร์ไม่ได้ไม่ลงตัว 
งบประมาณก็ออกมาแล้ว กลายเป็นว่างานท าไม่ได้ ก็เลยท าให้งานในส่วนต่างๆนี้  
ล่าช้าในการเคลียร์ แต่ถ้าเคลียร์ได้มันก็ดี แต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้มันก็มีปัญหากันต่อไปฝ่าย
งานในส่วนนั้นก็เลยขอฝากท่านนายกฯในส่วนการเข้าแผนในส่วนนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านใดจะถามอีกไหมครับ ขอเชิญคุณหัสชัยครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนประธานฯท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกขอรบกวนเวลานิดหนึ่งนะครับ 
พอดีมีเรื่องชาวบ้านร้องเรียนมานิดหนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับสุนัขจรจัดหรือว่าสุนัขท่ัวๆไปท่ี
ออกมาก่อความร าคาญ เนื่องจากว่าขณะนี้มีพื้นท่ีหลายชุมชนหรือว่าบางหลายถนน  
ได้ท าโครงการไร้ถังขยะ หรือว่าเอาถุงด ามาต้ังไว้เพื่อท่ีจะให้กองอนามัยได้เก็บขยะนะ
ครับ แล้วก็มีสุนัขจรจัด แล้วสุนัขข้างๆบ้านต่างๆเขาเล้ียงไว้ออกมาได้กัดฉีกถุงขยะ   
ถุงด าท าให้พื้นท่ีต่างๆเกิดความดูแล้วไม่สวยงาม ก็อยากให้เรียนถึงท่านผู้บริหารว่าได้
วางแผนหรือว่าจัดการจะท าอย่างไรเกี่ยวกับสุนัขจรจัด รวมกระท่ังเด๋ียวจะเป็นหน้า
ร้อนนะครับ เกิดเรื่องของพิษสุนัขบ้านะครับ ตรงนี้อยากให้ท่านผู้บริหารได้บริหาร
จัดการเรื่องของสุนัขนะครับของฝากด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายผู้บริหาร นายกฯเขาก็ขอฝากการด าเนินการเรื่องสุนัขจรจัดนะครับ 
งานท่ีเขาฝากนะครับ นายกครับ เรื่องสุนัขจรจัดนะครับ เขาฝาก มีท่านผู้อื่นท่ี         
จะซักถามขอเชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ ผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกเทศบาลฯ ท่านประธานฯ
ครับ ผมมีเรื่องท่ีจะสอบถามอยู่นิดเดียว เกี่ยวกับในเรื่องรายได้ของเทศบาลท่าน
ประธานฯครับในแต่ละปีนั้นสถานธนานุบาลได้มีการแบ่งส่วนก าไรให้กับเทศบาลนะ
ครับ แล้วก็ในแต่ละปีช่วงของเวลาท่ีจัดท างบประมาณมันจะเว้นอยู่ในช่วงเดือน
กันยายนท่ีเป็นรายรับในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆ นะครับ ผมอยากทราบว่ารายรับ
ท่ีได้มาจากสถานธนานุบาลในแต่ละปีนั้นได้ไปปรากฏอยู่ ท่ีไหนเพราะผมดูจาก       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วก็ไม่มีนะครับ เพราะบอกว่าจะต้องถึง
เดือนกันยายนก่อน ส้ินเดือนกันยายนถึงจะมีการแบ่งจ่ายให้นะครับ แล้วพอดูรายรับ
ของงบประมาณเพิ่มเติม ของอีกปีหนึ่งนะครับท่ีอยู่ผ่านมากนะครับ ไม่ทราบว่าไม่มี
เหมือนกัน ท่ีนี้ครับในแต่ละปีได้มีการแบ่งส่วนก าไรตรงนี้มาท่ีเทศบาลทุกปีนะครับ ผม
ไม่ทราบว่ารายรับส่วนนี้ ไปปรากฏอยู่ท่ีไหนครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง  ขอเชิญ ผอ.กองคลัง  
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๕๔ 

ประธำนสภำเทศบำล 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.กองคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ส าหรับรายรับของเทศบาลท่ีมีรายรับจากสถานธนานุบาล ปรากฏอยู่ในประมาณการ
รายรับในหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค รายได้จากสถานธนานุบาล  ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้มาส่งแล้ว เมื่อวาน ๖ล้านกว่าบาทครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 รายรับดังกล่าวนี้ ของปี ๕๖ เพิ่งผ่านมาเพิ่งมาส่ง ทีนี้รายรับปี ๕๕ นะครับ   
ท่ีท่านผอ.กองคลังได้มีค าตอบว่าอยู่ในประมาณการรายรับ ซึ่งเราดูงบประมาณในแต่
ละปีเป็นงบประมาณร่างแต่ละปีไม่ปรากฏรายรับอันนี้อยู่เหมือนกับรายรับงบประมาณ
ปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมาก็ไม่ปรากฏรายรับตรงนี้อยู่ จะกลายเป็นศูนย์ เนื่องจากว่ายังไม่
ครบเดือนกันยายน ผมก็จะต้องย้อนกลับไปถึงปี ๕๕ ก็แสดงว่าในปี ๕๕ จะต้องปรากฏ
อยู่ท่ีปี ๕๖ แต่พอมาดูท่ีปี ๕๖ ก็จะไม่ปรากฏเหมือนกับปี ๕๗ และเมื่อดูรายจ่าย
เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ ซึ่งของปี ๕๖ ก็ไม่ปรากฏอีก เพราะรายรับจะเป็นศูนย์ไปท้ังหมด 
รวมท้ังรายรับค่าธรรมเนียมต่างๆของเดือนกันยายน เพราะงบประมาณพวกนี้จะ     
ท าเสร็จส้ินตอนประมาณ ๑๕ สิงหาคมนะครับ ก็จะว่างอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคม 
ครึ่งเดือน และก็เดือนกันยายนอีก ๑ เดือน ปีงบประมาณจะกลายเป็นศูนย์หมด
เหมือนกับท่ีผมเคยถามในสภาว่าท าไมงบประมาณ๕๗ เป็นศูนย์หมดเหมือนกับท่ีผม
เคยถามในสภาว่าท าไมงบประมาณเป็นศูนย์ของงบประมาณ ๕๗ ผมถามว่าท าไมเป็น
ศูนย์ของโรงรับจ าน าก็ไม่มีรายรับ โรงรับจ าน าบอกว่าให้เดือนกันยายน เมื่อสักครู่นี้ก็ได้
ตอบแล้วของปี ๕๖ จ่ายมาแล้วนะครับ และก็อยากถามต่อนิดหนึ่ง ปี ๕๖ ได้มาแล้ว
เท่าไรและของปี ๕๕ ได้มาเท่าไร และก็ปรากฏอยู่ตรงไหนช่วยให้ผมดูด้วย ขอบคุณ
ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผอ.กองคลังครับเพราะว่าปี ๕๖ เขาได้สนับสนุนเทศบาลมาเท่าไร ปี ๕๕ 
สนับสนุนเท่าไร แล้วอยู่ในงบประมาณส่วนไหนนะครับ เอารายละเอียดหลักฐานให้
ท่านอาจารย์พรเลิศด้วยนะครับ ขอเชิญครับท่าน ผอ.กองคลัง ครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.กองคลัง 
 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพและท่านสมาชิกผู้ฯเกียรตินะครับ ส าหรับ
รายรับประเภทเงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล ซึ่งปรากฏอยู่ในงบประมาณการ
รายรับ ในร่างงบประมาณรายจ่ายก็อาจจะเป็นงบประมาณประจ าปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม อยู่ในประเภทรายได้จากสาธารณูปโภค ท่ีนี้เรื่องรายรับจริงท่ีสถาน 
ธนานุบาล น าส่งให้จะเข้าทุกปีประมาณปลายเดือนกันยายนส าหรับตัวเลขนั้น ผมจ า
ตัวเลขท่ีแท้จริงไม่ได้ แต่ว่าคราวๆ ปี๒๕๕๖นั้น เข้ามาหกกว่าล้านบาทซึ่งตัวเลขท่ี
แท้จริงนั้นเด๋ียวผมจะแจ้งให้ทราบตอนหลัง โดยจะไปหาหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรจริง น ามาเรียนท่านครั้งต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง  อาจารย์พรเลิศ ครับ ผอ.กองคลังเขาจ าไม่ได้และหลักฐานเขาจะไปหามาให้
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ประธำนสภำเทศบำล เอามาแจ้งให้ทราบครั้งต่อไปจะได้ไหมครับ เด๋ียวให้อาจารย์พรเลิศได้ตกลงก่อนเลยได้
หรือไม่ได้ ก่อนรักพงษ์ ได้นะครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 อันนั้นได้แต่ว่าในส่วนของรายรับของเทศบาลในเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆ 
รวมท้ัง เรื่องของค่าเช่า ท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลช่วงเดือนกันยายนไปปรากฏท่ีไหน 
เมื่อไหร่ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.กองคลังช้ีแจงครับ  

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.กองคลัง 
 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพและท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
นะครับ ส าหรับรายรับประเภทรายได้จากทรัพย์สินอยู่ในหมวดประเภทของรายได้ของ
ทรัพย์สินประเภทค่าเช่า และก็รายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆก็อยู่ในหมวดรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต ซึ่งจะปรากฏอยู่ในลักษณะของแต่ละประเภท
ของรายได้ ส าหรับรายได้แต่ละประเภทดังกล่าวนั้นส าหรับรายได้ท่ีแท้จริง ส าหรับ
ปีงบประมาณไม่ว่าจะเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๕หรือปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผมจะขอ
อนุญาตค าว่าการน าตัวเลขท่ีแท้จริงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรมาเสนอในครั้งต่อไปนะครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ผมหมายถึงค่าธรรมเนียมของเดือนกันยายน ไปปรากฏท่ีไหนเพราะว่าการท่ี
จะเสนอในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายต้องเสนอเดือนสิงหาคม เมื่อเสนอเดือน
สิงหาคม เดือนกันยายนก็ยังไม่ได้อยู่ในงบประมาณรายจ่าย ถูกไหมครับ จะขาด     
ช่วงเดือนของกันยายนนะครับ ไม่ว่าจะได้จากทรัพย์สินในการเช่า หรือว่าได้จาก
ค่าธรรมเนียมต่างๆ มันปรากฏเป็นศูนย์หมด เพราะผมดูงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ครั้งท่ี ๑ ของปี ๕๖ จะเป็นศูนย์ท้ังหมด จะไม่ปรากฏเลย 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.กองคลัง 
 

 กราบเรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ฯทรงเกียรติทุกท่านครับ     
ผมจากท่ีท่านสมาชิกฯได้สอบถาม มุ่งเน้นเฉพาะงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ซึ่งรูปแบบของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับท่ี ๑นั้น ปัจจุบันนี้เรา
พิมพ์มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีกรมฯเขาก าหนดขึ้น ส าหรับรายการท่ี
ปรากฏเป็นศูนย์นั้น เรียนช้ีแจงว่าอย่างนี้ ตัวที่เป็นตัวเลขท่ีปรากฏอยู่ ท่ีเราต้ังเพิ่มเติม
นั้น คือเป็นตัวเลขเฉพาะหมวดรายได้ และเป็นประเภทท่ีเราต้ังเพิ่มเติม หมายความว่า
รายรับท่ีแท้จริงเกินกว่าประมาณการรายรับไว้จะปรากฏตัวเลขไว้ แต่ตัวเลขท่ีเป็นศูนย์
ท้ังหมดนั้นทุกประเภท ทุกรายได้ ปรากฏศูนย์เนื่องจากว่ารายการประเภทเหล่านั้นเรา
ไม่ได้ต้ังเพิ่มเติม มันจึงปรากฏศูนย์ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มท่ีเราพิมพ์มาจากตัวระบบ 
ส่วนตัวเลขท่ีแท้จริงส าหรับรายได้ท้ังหมด ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันใดวันหนึ่ง 
หรือเดือนใดเดือนหนึ่งท่ีเราจัดท างบประมาณมันมีทุกตัว สรุปว่ามีรายรับเกิดขึ้น ซึ่ง
ตัวเลขเหล่านี้ มีตัวเลขท่ียืนยันได้ชัดเจน ส าหรับตัวท่ีทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เขาก าหนดขึ้นมานั้น  ในระบบการบริหารบัญชีปัจจุบันนั้นรายได้ทุกประเภท 
เข้าทุกวัน จะเป็นตัวเลขท่ีแสดงให้ปรากฏอยู่ท่ีกรมฯถึงวันใดวันหนึ่งท่ีรายได้แต่ละ
ประเภทหรือรายได้ท้ังหมดยอดรวมเกินก าหนด 
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นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมไม่เข้าใจ ดูทีกองกลาง หรือดูท่ีกรมฯ ทางต้องมีตัวเลขอยู่ ถูกต้องไหมครับ 
ท าไมต้องดูท่ีกรมฯ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.กองคลัง  

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.กองคลัง 
 

 ขอท าความเข้าใจนิดนึ่งว่าระบบการจัดเก็บรายได้ของเรา ปัจจุบันนี้นะครับ 
รายได้ทุกประเภทท่ีเรามีแต่ละวันนี้ ข้อมูลรับเข้ามาเท่าไรจะเช่ือมโยงเข้าสู่กรมฯ
ท้ังหมด ท่ีนี้ตัวเลขเดียวกัน สาเหตุท่ีบอกว่าสามารถดูได้ท่ีกองคลัง  เพราะข้อมูล
เช่ือมโยงกับกรมฯท้ังหมด ซึ่งเป็นตัวเลขอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถไปเปิดดู
ได้ท่ีกองคลังได้เลยนะครับ และสามารถพิมพ์ออกมาดูนอกระบบได้ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เอาแบบนี้ครับท่านประธาน ฯเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ท่านเอาเอกสาร
พร้อมช้ีแจงให้ผมในคราวหน้าแล้วกัน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ของอาจารย์พรเลิศ เอาเอกสารในครั้งต่อไปนะครับ ขอเชิญคุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ต้ัง 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาฯขอฝาก 
ท่านประธานฯ เรื่องท่ีจะขอฝากก็คือเรื่องของน้ าประปา ตอนนี้ในส่วนรายละเอียด
เรื่องน้ าประปานี้ ผมก็ได้หารือกันในสภาหลายครั้งแล้ว แล้วก็ได้คุยนอกรอบหลายครั้ง 
ประเด็นปัญหาอยู่คือท่ีประชาชนเดือดร้อนมาก แล้วเรานี้ควรจะท าอย่างไรต่อไป  
เท่ียวนี้ก็ไม่ได้เข้าสภา ท่ีผ่านมาก็ไม่ได้เข้าสภา ผมถามว่าแล้วจะเข้าปีไหน จะไปท าปี
ไหน ซึ่งขณะนี้การประปา ท่านประธานฯได้ท ารายละเอียดให้เราท้ังหมดแล้ว          
ผมก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอด แล้วก็พาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงบประมาณการของการประปานี้
ไปลุยมาแล้วท่านประธานฯ แล้วทุกอย่างตอนนี้ผมว่ารายละเอียดท้ังหมดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว การประปาเขาก็บอกว่าอยู่ท่ีเทศบาลแล้ว จะท าอย่างไรเรื่องนี้ผมก็
กระตุ้นนายกฯตลอดเวลาท่านประธานฯ และถ้าหากว่าเราจะไปเข้ากันยังไม่ทราบว่า
จะมีการประชุมเดือนไหน แต่ถ้าสมัยสามัญในเดือนธันวาคม กว่าจะได้ท า มกราคม 
กุมภาพันธ์ กว่าจะได้ท าน้ าเค็มอีก ขอเถอะรายการไหนท่ีท าได้ นี่ถ้าซื้อวัสดุ ผมว่า    
ซื้อแล้ว เรื่องท่ีชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆนี้ ผมขอเถอะท าไมไม่ช่วยดูเลยปัญหาตอนนี้
งบประมาณจะขอจ่ายอย่างไรก็ได้ เงินเรามีเหลืออยู่เยอะแยะ การเงินไม่ได้ติดขัด 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เงินมีเหลือเยอะแยะครับท่านประธานฯ แต่ว่าท าอย่างไร 
ตอนนี้โครงการท่ีถึงประชาชนโดยตรง ซึ่งประชาชนจะได้รับและประชาชนก็ติดตามมา
ตลอด คือเรื่องของน้ าประปาก็ด าเนินการให้เรียบร้อยแล้ว พูดมากเด่ียวก็ไป
กระทบกระเทือนถึงผู้บริหารอีก ผมว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบก็เหมือนกันอย่างน้อยต้องดูนะ
ครับ ผมว่าเป็นปัญหาท่ีน่าจะเกิดจริงๆ ตอนนี้ถ้าหากเราไม่ขอผ่านสภาฯในช่วงนี้    
ผ่านช่วงหน้าก็ได้ แต่ถามว่าท่ีเราได้จัดซื้อจัดจ้าง เด๋ียวก็ไปติดขั้นตอนโน้น ขั้นตอนนี้อยู่
อีก กว่าท่ีจะได้ท าอีกอย่าคิดว่าอีกเดือน สองเดือนนี้ได้ท าไหม ไม่ใช่ของเรานี้ ๑ 
โครงการนี้อย่างน้อยวันท่ี ๓๐ กันยายน ถึงมีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเราจะท า
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๕๗ 

อย่างไรกัน รอให้หมดส้ินงบประมาณก่อนแล้ว ถึงจะค่อยท าจัดซื้อจัดจ้างคงจะไม่ไหว 
ผมเรียนตรงนั้น ฝากท่านนายกฯหลายครั้งแล้ว ตอนนี้ก็ไม่มีอีก และไม่ทราบว่าด้วย
เรื่องอะไรและท่ีถามก็ไม่ทราบด้วยเรื่องอะไรว่าท าไม จึงไม่เอาเข้าสภาฯเพื่อท่ีขอสภาฯ 
ตอนนี้ผมว่าชาวบ้านรออยู่เพราะประชุมมา ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ  
มาตลอด แล้วก็รอครั้งนี้ และครั้งสุดท้าย ว่าจะได้จ่ายไหม แถมไม่ได้จ่ายอีก พอไม่ได้
จ่ายอีกก็ต้องไปรอธันวาคม ผมว่าสภาฯเปิดยากมากครับบางที อยู่ท่ีเรื่องความจ าเป็น  
อย่าคิดว่าพอถึงเวลาจะเรียนท่านประธานฯเพื่อท่ีจะขอจังหวัดขอเปิด บางทีก็ยากอยู่ 
ถึงผมว่านี้ บางเรื่องท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อน เรื่องไหนท่ีไม่จ าเป็น เด๋ียวค่อย
ว่าครั้งต่อไปได้ นี้ก็เรียนตรงนี้ว่าทุกกอง/ฝ่ายเหมือนกัน พยายามช่วยนายกฯนิดนึ่ง 
บางทีนี้เรื่องไหนท่ีไม่จ าเป็นก็อย่าเพิ่งเอาก่อน เข้าแต่เรื่องท่ีจ าเป็นส าคัญ เรื่องชาวบ้าน
ได้รับประโยชน์ เรื่องท่ีท าแล้วเกิดประโยชน์ให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีบ้าง  ทุก
วันนี้บางทีผมอึดอัดเพราะว่าพื้นท่ีจริงๆตอนนี้ท่ีอยู่ในแผนงานนี้สามารถด าเนินการใน
เรื่องของประปาท้ังหมด ไม่ใช่ว่าเป็นโครงการท่ีอยู่ในเขต ๒ บ้าง เขต ๓ บ้าง เขต ๔ 
บ้าง คละเคล้ากันไปมีบางโครงการเท่านั้นเองท่านประธานฯ คือตอนนี้ ทางฝ่าย
เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ให้ประปาไปช่วยเติมตรงนั้นโครงการ ๒ โครงการ  ๓ โครงการ ให้
ไปเติม แต่ท่ีอยู่ในแผนนี้ มันก็มีอยู่เยอะแยะ หกล้านกว่าบาท ถ้าผมจ าไม่ผิด เช็คตาม
รายละเอียด ถ้าจ่ายท้ังหมดมันเก้าล้านกว่า ถามว่านี้ถ้าจ่ายท้ังหมด หกล้านกว่า 
สามารถด าเนินการได้เลย เพราะว่ามีอยู่ในแผนงานอยู่แล้ว แต่ท่ีมันนอกเหนือจากตรง
นั้น เราก็ถอดออกก่อน เพราะไม่มีในแผนเราก็ไม่ท า ท าเฉพาะท่ีมีในแผนแล้ว เราจะไป
รอผ่านท่ีเดียว ๙,๐๐๐,๐๐๐ เพิ่มเติมแผนอีก ส่วนท่ีชาวบ้าน ไม่เดือดร้อนไม่เป็นไร   
เรื่องน้ าล าบาก ไปดูพี่น้องชาวบ้านผมในบาง น้ าทานได้ อาบน้ าก็ไม่ได้ ถามว่าตอนนี้
ขอกันแล้ว ขอกันอีก คุยกันแล้ว คุยกันอีก ไม่เคยได้ ฝากท่านประธานฯด้วยนะครับ 
ผมมีเรื่องเดียววันนี้นะครับ เรื่องประปา เพราะถ้ายังไงก็แล้วแต่ เด๋ียวจะไปเข้าถ้าจะไป
เปิดวิสามัญไม่เป็นไร แต่ไม่เปิดกั้น ธันวาคมกว่าจะได้จ้างก็   โน้นแหละ ไม่ใช่มกราคม
หรอก อย่างน้อยมีนาคม เมษายน แล้วบางช่วงนั้น เป็นช่วงฤดูกาลน้ าเริ่มเค็มอีกแล้ว 
แล้วปัญหาก็เริ่มเกิดอีกแล้ว ถามว่าผู้บริหารต้องช่วยรับผิดชอบนะเรื่องนี้ไม่ใช่บอกว่า
สมาชิกฯ ยังไม่ให้งบประมาณอยู่แล้ว แต่ไม่น าญัตติตรงนี้เข้าสภา เราก็ไม่สามารถท่ีจะ
อนุมัติตรงนั้นได้นะครับ ท่านประธานขอฝากด้วยครับ ผมขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  เพื่อนสมาชิกฯก็ยังเป็นห่วงเรื่องน้ าประปา ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนก็
ฝากให้ท่านนายกช่วยดูแลให้ด้วยนะครับ มีท่านผู้อื่นท่ีจะซักถามบ้างไหมครับ          
คุณนัฐพงษ์ เชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนัฐพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์   
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คือใกล้งานชักพระบ้านเราแล้ว เรามีการแข่งขัน
เรือยาว ซึ่งปีนี้ก็ได้เพิ่มรุ่น ๘ฝีพาย ก็มีท่านรองประเสริฐเป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน
เรือยาว ซึ่งท่ีผมฟังบางท่านผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นรองเอกพจน์ รองประเสริฐ อยากให้มี
ชาวบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานประเพณีของเราให้มาก พวกเราสมาชิกฯไม่
ว่าจะเป็น ส.ท.ทิวา, ส.ท.หัสชัย, ส.ท.สันติ ได้ไปด าเนินการเชิญทีมเรือจากต่างอ าเภอ 
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๕๘ 

ต่างพื้นท่ีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเราไปแต่ละพื้นท่ีเขาก็ให้การตอบรับทุกพื้นท่ีว่าจะ
เข้าร่วม แต่วันนี้เราไปเชิญเพื่อนทุกทีมให้มาแข่งขัน แต่ทางเราไม่มี เรือ ๘ ฝีพาย    
ตอนรับ ซึ่งผมก็เห็นแล้วในงบประมาณท่ีเทศบาลต้ังไว้ส่งทีมเรือเข้าท าการแข่งขันงาน
ประเพณีท้องถิ่นก็อยากให้ทางท่านผู้บริหารได้สนับสนุนทีมเรือท่ีจะท าการแข่งขันของ
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่ว่าจะเป็นทีมเรือนางนิภา จากชุมชนในลึก ทีมเรือ
จากบางหลา ทองหลา ทองหลวงต่างๆ ซึ่งทีมเรือพวกทีมเรือเหล่านี้เป็นทีมเรือท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาลสุราษฎร์ธานี แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน เพราะว่าเวลาเราไปจัดเทศบาลอื่น
เขาจะมีงบให้เขาร่วมท าการแข่งขัน แต่ของเราต้ังงบไว้แล้ว ซึ่งผมไม่ทราบว่าปีนี้ทาง 
ผู้บริหารมีนโยบายอย่างไรที่จะเอางบตัวนี้ไปท าการแข่งขันจะไม่จ้างฝีพายนอกมาพาย
เพื่อเอาโล่รางวัล หรือว่าท่านอยากจะให้มีฝีพายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไว้
ต้อนรับทุกๆท่านท่ีมาเยือนโดยไม่ต้องจ้างทีมใด- ทีมหนึ่ง  ก็อยากขอทางสภาและทาง
ผู้บริหารว่า ถ้าเป็นไปได้ของบประมาณช่วยสนับสนุนทีมเรือ ๘ ของน้องนิภา        
จากชุมชนในลึก ทีมเรือจาก บางทอง ,บางหลา ของท่านส.ท.สันติ นุ้ยเมือง และก็มีทีม
เรือจากชุมชนบึงขุนทะเล ตอนนี้ และก็ยังมีทีมเรือของท่านส.ท.รักพงษ์ ท่ีเป็นเยาวชน
เขาร่วมท าการแข่งขัน ซึ่งถ้าเราไม่ท าการสนับสนุนชุมชนเหล่านี้เทศบาลของเราก็จะไม่
มีทีมเรือท่ีจะไปต้อนรับไม่ว่าเพื่อนจะมาท าการแข่งเราก็จะได้ดูแต่ทีมเรือต่างๆแข่งขัน 
เพราะนี้ท่านประธาน เราต้ังงบประมาณไว้แล้วอยากจะของบประมาณตรงส่วนนั้นมา
ให้กับชุมชนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมงานประเพณี เพื่อท่ีจะได้เป็นประเพณีต่อไป ถ้า
เกิดว่าคนเหล่านี้ไม่มาร่วมกิจกรรม เราจ้างแต่ฝีพายจากต่างจังหวัดมา เราก็ไม่มีแฟน
คลับมาตามดูแล เท่ากับว่าเราจัดไปก็ไม่มีคนดู ประชาสัมพันธ์ใหญ่ขนาดไหน ไม่ว่าจะ
ประชาสัมพันธ์ป้ายท่ีกรุงเทพหรือประชาสัมพันธ์มีรูปเรือยาวตลอดงานไม่มีความหมาย
เพราะฉะนั้นผมอยากขอใหช่้วยแบ่งงบท่ีต้ังไว้งบประมาณท่ีส่งทีมเรือเข้าท าการแข่งขัน
งานประเพณีท้องถิ่นให้แต่ละชุมชนต่างๆครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็ขอเชิญทางผู้บริหาร เพื่อนขอเงินสนับสนุนให้เรือ ๘ ฝีพาย ทีม ๘ ฝีพายว่า
เราจะจัดงบประมาณไปช่วยเหลือ ส่วนนี้ได้บ้างหรือเปล่านะครับได้หรือไม่ได้ก็ขอเชิญ
ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกฯนะครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี  

 ครับกราบเรียนท่านประธานฯและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติครับผมจะไปดู
งบประมาณดูนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพื่อนสมาชิกฯซักถามมาว่าเรื่องงบประมาณท่ีส่งเสริมนะครับ เรือ ๘ ฝีพาย 
นายกฯก็ได้รับปากแล้วไปดูงบประมาณ ก่อนว่าจะได้สักเท่าไร แต่ว่ายังไม่ได้เป็นตัว
เลขท่ีชัดเจน แต่ก็ด้วยน้ าใจนะครับ ก็ได้รับปากแล้วว่าจะช่วยด าเนินการนะครับ       
มีท่านใด ท่ีจะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญมนัสวี ครับ 

นำยมนัสวี แซ่เตียว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับ ผมก็อยากจะฝากถามเรื่องห้องน้ าอีก 
เพราะตอนนี้ห้องน้ าผู้ชายใช้ได้แล้วครับ แต่ห้องน้ าผู้หญิงครับ ทุกครั้งท่ีผู้หญิงเข้า
ห้องน้ า ผมคิดว่าท่านนายกฯโดนด่าแน่นอนครับ ข้าราชการทุกคนท่ีมีห้องน้ าส่วนตัว
โดนด่าทุกคนหมดครับ เพราะเขามีห้องน้ าส่วนตัวครับขอบคุณครับ 
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ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเก้ือ) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ๕ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องห้องน้ าจ าเป็นอยู่แล้วนะครับ ต้องรับไปด าเนินการให้กันนะครับมีท่าน
ผู้ใดท่ีจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีซักถาม ผมขอปิดการประชุมนะครับ ขอขอบคุณ
ครับทุกท่าน ท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 
ปิดกำรประชุมเวลำ ๑๕.๓๐ น. 
 

  
  (ลงช่ือ) สุริยะ แช่มศรีรัตน์  ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
(ลงช่ือ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
   (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  

   
(ลงช่ือ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
(ลงช่ือ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงช่ือ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
   (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
 
(ลงช่ือ) มนัสวี แซ่เต้ียว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เต้ียว) 
 
 
( ลงช่ือ) นายประเสริฐ ทับทิมทอง    ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
        (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
 
 
 

พิระพงศ์ ตรวจ 
 จิราภรณ ์ทาน 
 สุภาภรณ์ พิมพ์ 

 


